

Plagiarism Checking Report

Created on 2023-10-05 12:11:06 at 12:11 PM

Submission Information

ID	SUBMISSION DATE	SUBMITTED BY	ORGANIZATION	FILENAME	STATUS	SIMILARITY INDEX
3386845	Oct 5, 2023 at 11:59 AM	pichit.pur@mcu.ac.th	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	ร่างสมบรูณ์แก้ไข ดร.ณัฐภณ.pdf	Completed	14.54 %

Match Overview

NO.	TITLE	AUTHOR(S)	SOURCE
1	PUBLIC PARTICIPATION IN ADMINISTRATION OF THE SAKON NAKHON MUNICIPALITY	Ritthitham, Wichan	วารสารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2	https://commarts.dpu.ac.th/journal/upload/issue/hwxk1GnK52.pdf	commarts.dpu.ac.th	commarts.dpu.ac.
3	การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลข้างเฟือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่	โพธิสุข, บุศรา	พีชเนศวร์สาร
4	http://ojs.mcu.ac.th/index.php/JMPC/article/download/4476/3185	ojs.mcu.ac.th	ojs.mcu.ac.th_nut
5	STUDIES OF CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR PEOPLE'S POLITICAL PARTICIPATION	สิงอุดม, ธงชัย	ปัญญาปถิธาน
6	รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพนักงาน บริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน), Patterns of political participation amonf Staff working for Thanachart Capital Public Company Limited	สุวรา ประทานวรปัญญา	มหาวิทยาลัยบูรพา
7	STRENGTH PROMOTING OF CIVIC POLITICS IN NAKORN RATCHASIMA PROVINCE	เพ็งศิริ, ขุมพล	วารสารวิทยาลัยสงฆ์ ลำปาง
8	http://graduate.dusit.ac.th/journal/index.php/sdujournal/article/download/549/481/	graduate.dusit.ac.th	graduate.dusit.ac.
9	ความคาดหวังทางการเมืองต่อระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี	ชนธิชา เขียวใสว	มหาวิทยาลัยเกษตรศ
10	การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของประชาชนอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์	ผาสุโก (แก้วประเสริฐ), พระครูปลัดสุพัฒ	วารสารวิชาการธรรมมา

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ การจัดทำบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมถึงการตัดสินใจทางการเมืองและการอื่นใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน 0 ๑กล่าวได้ว่าประชาชนสามารถร่วมดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้หลายรูปแบบตามวิถีชีวิตความเป็นพลเมืองการพัฒนาประเทศอาศัยพลเมืองมาร่วมกันช่วยขับเคลื่อนงานพัฒนาร่วมปฏิรูปประเทศไทยไม่ใช่แค่มาแต่เพียงประชุมเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือปรึกษาหารือกันเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและการพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสร้างพลังทางการเมือง

พรรคน้อยสาขาพรรคบางแห่งมีแต่รูปแบบเท่านั้นไม่มีบทบาทอะไรอีกประการคือปัญหาวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยคนไทยไม่สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพราะประชาชนโดยทั่วไปเชื่อว่าการเมืองหรือการบริหารประเทศเป็นเรื่องของคนกลุ่มน้อยบางกลุ่มเท่านั้นทำให้ประชาชนขาดความศรัทธาหรือความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองจึงมักปฏิบัติตามโดยไม่โต้แย้งซึ่งไม่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยการศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองของกรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตามใบเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยพบว่าระดับการมี

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

เพราะต่างตระหนักถึงความจำเป็นและคุณค่าของความเป็นพลเมืองที่จะเป็นเครื่องมือพาประเทศให้อยู่รอดและก้าวพ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดีรวมทั้งเมื่อประชาชนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพแล้วย่อมส่งผลต่อการสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณภาพและนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดรากฐานของสังคมที่เข้มแข็งนับว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง Udompong 2015 p 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ 2560 มาตรา 78 รัฐพึงส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ การจัดทำบริการสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมถึงการตัดสินใจทางการเมืองและการอื่นใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชนทำให้การขับเคลื่อนภาคพลเมืองในหลากหลายรูปแบบมากขึ้นโดยการขับเคลื่อนงานของภาคพลเมืองมีทั้งที่อยู่ในสถานะที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการไม่มีกฎหมายรับรองแต่เป็นไปโดยธรรมชาติตามวิถีวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคโดยสภาพลเมืองหมายถึงองค์การของพลเมืองหรือเรียกให้เข้าใจง่ายกว่าเวทีกกลางของพลเมืองซึ่งพลเมืองมาร่วมกันช่วยขับเคลื่อนงานด้วยความเป็นพลเมืองผ่านเวทีนี้ไม่ใช่แค่มาแต่เพียงประชุมเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะทางสภาพลเมืองอาจมีรูปแบบแตกต่างกันไปตามบริบทและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่โดยอาจแบ่งเบื้องต้นได้ 3 รูปแบบดังนี้ Political Development Council 2016 pp 56 วารสารชุมชนวิจัยปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคมสิงหาคม 2562 115 1 สภาพลเมืองรูปแบบธรรมชาติเป็นสภาพลเมืองที่มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อมีประเด็นปัญหาหรือความต้องการที่เป็นประโยชน์สาธารณะในพื้นที่คนจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็มาร่วมปรึกษาหารือกันเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและการพัฒนาพื้นที่โดยองค์ประกอบและโครงสร้างของสภาพลเมืองเป็นไปตามธรรมชาติขึ้นอยู่กับการที่ปรึกษาหารือกันในแต่ละครั้งซึ่งประธานในที่ประชุมแต่ละ

หรือการต่อต้านแสดงให้เห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่มีความนิ่งเฉยทางการเมืองส่วนมากอยู่ในกลุ่มของผู้นำทางการเมืองไม่กี่กลุ่มก็ตระกูลแม่แต่การปฏิวัติเมื่อ พศ 2475 ตามเหตุการณ์ที่แสดงถึงความตื่นตัวทางการเมืองและการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างกว้างขวางคือเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 มีประชาชนนิสิตนักศึกษา นักเรียน ร่วมกันเรียกร้องรัฐธรรมนูญต่อต้านการปกครองของจอมพลถนอมกิตติขจร จอมพลประภาส จารุเสถียร และ พันเอกเกรง กิตติขจร ผู้นำของประเทศขณะนั้น ดังนั้น ปัญหาสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างหนึ่งคือประชาชนยังมีความนิ่งเฉยหรือไม่ตื่นตัวทางการเมืองมากพอ ปัญหาวัฒนธรรมทางการเมืองและการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองที่มีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองคือวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยหรือวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมสำหรับเมืองไทยมีงานวิจัยหลายเรื่องสรุปและแสดงว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยไม่สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองเพราะประชาชนโดยทั่วไปเชื่อว่าการเมืองหรือการบริหารประเทศเป็นเรื่องของคนกลุ่มน้อยบางกลุ่มเท่านั้นอีกประการหนึ่งคนไทยยังเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์อย่างชัดเจนจนเกินไปการเมืองเป็นเรื่องของความสกปรกความรู้สึกเช่นนี้ทำให้ประชาชนขาดความศรัทธาหรือความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง แต่ถ้าเข้ามาก็มีจุดประสงค์อย่างอื่นเช่นเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินทองหรือการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ไม่ใช่เป็นเรื่องของสำนักทางการเมืองลักษณะของวัฒนธรรมทางการเมืองของคนไทยอีกประการหนึ่งที่ไม่สนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองคือการยอมรับในอำนาจนิยมของความเป็นข้าราชการนั้นคือประชาชนโดยทั่วไปมองว่าข้าราชการเป็นชนชั้นผู้นำเมื่อข้าราชการแนะนำหรือชักจูงไปในทางใดประชาชนจึงมักปฏิบัติตามโดยไม่โต้แย้งซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการของประชาธิปไตยในด้านการศึกษารจัดการเรียนการสอนยังคงยึด

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

รู้ทางการเมืองปัญหาการสื่อสารทางการเมืองไทยมีหลายประการไม่ว่าจะเป็น ปัญหาการครอบงำสื่อปัญหาการสื่อสารทางการเมืองในแง่ของจริยธรรมของผู้ใช้สื่อและปัญหาด้านบุคลากรที่ทำหน้าที่สื่อสารมวลชนเนื่องจากปัจจุบัน ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญโดยที่การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้โอกาสแสดงทัศนะและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้ง

ที่ว่าประชาชนคือเจ้าของอำนาจอธิปไตย 6 ภาคประชาชนเป็นภาคที่มีความสำคัญที่สุดหากทุกภาคส่วนที่กล่าวมาข้างต้นไม่จริงจังต่อกระบวนการมีส่วนร่วมแล้วประชาชนจะต้องพึ่งตนเองต้องตื่นตัวกระตือรือร้นตลอดเวลาและต้องมีจิตสำนึกรวมทั้งติดตามข่าวสารทางการเมืองอย่างต่อเนื่องเพราะประชาชนคือเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงโดยสรุปจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นการวิจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ตามมาตรา 291 ทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวกแก่ประชาชนและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติเพราะประชาธิปไตยแบบการมีส่วนร่วมให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของวารสารสหวิทยาการวิจัยฉบับบัณฑิตศึกษานี้ที่ 2 ฉบับที่ 2 กคค 2556 131 ประชาชนเป็นสำคัญโดยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสแสดงทัศนะและเข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองต่างๆที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารสองทางที่มีเป้าหมายโดยรวมเพื่อที่จะให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับจากสังคมซึ่งเป้าหมายของกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนก็คือการให้ข้อมูลต่อสังคมให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนยังจัดเป็นรูปแบบหนึ่งของแนวความคิดในการกระจายอำนาจจากส่วนกลางมาสู่ส่วนท้องถิ่นเพราะประชาชนในท้องถิ่นคือผู้ที่รับปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นตนเองดีกว่าผู้อื่น

๕๑๒วัตถุประสงค์ของการวิจัย๑๒๑เพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตย๑๒๒เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประชาชน๑๒๓เพื่อนำเสนอการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามการรับรู้ของประชาชน๑๒๔ปัญหาการวิจัย๑๒๕การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างไร๑๒๖การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประชาชนเป็นอย่างไร๑๒๗การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามการรับรู้ของประชาชนควรเป็นอย่างไร๑๔

พระนครหรือยุทธยาผลการวิจัยพบว่าประชาชนประกอบอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ๐๕และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของครองชัยภูมิเรณูการไตรวิชัยเรื่องการเมืองทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยระดับท้องถิ่นของประชาชนเทศบาลตำบลหนองโกอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นผลการเปรียบเทียบพบว่าประชาชนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองโกอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ๐๕๖ข้อเสนอแนะจากการวิจัยเรื่องการเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ผู้มีประเด็นที่น่าสนใจและนำมาเป็นข้อเสนอแนะดังนี้ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากดังนั้นควรวิจัยแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการวิจัยพบว่าการเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมืองโดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางและมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุกด้านดังนั้นควรวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ผลการวิจัยพบว่าการเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ข้อที่ว่าการเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับน้อยที่สุดและมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุกข้อในจำนวน๓๐ข้อคำถามรวมทั้งสามด้านดังนั้นควรวิจัยแนวทางการมีส่วนร่วมเป็นกรรมการหรือผู้สังเกตการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งของประชาชนอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ 189 ธรรมทรศนปีที่๑๖ฉบับที่๓ประจำเดือน

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

ขอบเขตการวิจัยและกรอบแนวคิด๑๔ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามการรับรู้ของประชาชนครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจวางหลักในการศึกษาไว้ดังนี้การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้แก่ผู้ส่งสารข้อมูลข่าวสารช่องทางในการส่งสาร๔ผู้รับสาร๒การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประชาชนได้แก่การติดตามข่าวสารทางการเมืองการใช้สิทธิเลือกตั้งและการสมัคร

ระบอบประชาธิปไตยในช่วงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองปี๒๕๕๗ถึงปี๒๕๖๔และการรับรู้กิจกรรมและข่าวสารทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเข้าไปร่วมในกิจกรรมทางการเมือง๑๖ประโยชน์ที่จะได้รับจากงานวิจัย๑๖ทำให้ทราบการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตย๑๖ทำให้ทราบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประชาชน๑๖๓ได้องค์ความรู้การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามการรับรู้ของประชาชน๑๖๔องค์ความรู้ที่เป็นผลการวิจัยซึ่งเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามการรับรู้ของประชาชนผู้วิจัยได้

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

ปัทธพรศน์ Journal of MCU Social Science Review 29 เพื่อการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมของตนจักษุพันธ์ชูเพชร 2549 พระมหากษัตริย์องค์ที่๑๖และคณะ 2563 แนวคิดนี้ได้มีผู้ทำการศึกษารวบรวมไว้หลายแห่ง อาทิเช่นพระโศภนทัตปญโญและคณะ 2563 วิจัยเรื่องการส่งเสริมจิตสำนึกการเมืองภาคพลเมืองเพื่อการพัฒนาการระบอบประชาธิปไตยของประชาชนภาคเมืองแพร่จังหวัดแพร่พระยาชัยดิษฐ์สวโรและคณะ 2563 วิจัยเรื่องการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยองจังหวัดระยอง เป็นต้นจากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้เขียนวิจัยเห็นว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามการรับรู้ของประชาชนในอาณานิคมพัฒนาจังหวัดระยองว่ามีผลต่อการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองอย่างไรและเพื่อทราบถึงการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองของประชาชนในอาณานิคมพัฒนามีการปกครองแบบประชาธิปไตยให้ประสบความสำเร็จในสังคมอย่างไรให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิใช้เสียงอย่างพร้อมเพียงกันหรือมีปัจจัยอะไรที่จะทำให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและส่งเสริมให้เกิดเสถียรภาพในการปกครองซึ่งรวมถึงสื่อข่าวสารความถี่ในการเลือกรับสถานที่ในการเลือกรับและเหตุผลในการเลือกรับข่าวสารซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการเลือกข่าวสารทางการเมืองที่ตรงกับความสนใจของประชาชนรูปแบบในการนำเสนอข่าวสารทางการเมืองรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจที่จะศึกษาและมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นวัตถุประสงค์การวิจัย 1 เพื่อศึกษาการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อสภาพการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในอาณานิคมพัฒนา

ต่างก็มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาชนในจังหวัดตากแตกต่างกันสมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดตากผลการค้นพบยืนยันตามสมมติฐานที่กำหนดไว้กล่าวคือพฤติกรรมทางการเมืองมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดตากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อคือ 01 อภิปรายผลการวิจัยผู้วิจัยได้นำผลการวิจัยมาสรุปเพื่ออภิปรายผลโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1 ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดตากในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางรองลงมาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสูงตามลำดับในรายด้านพบว่าการใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ในระดับมากน่าจะเป็นเพราะประชาชนมีความรู้และมีความเข้าใจในเรื่องการเมืองตลอดจนการได้รับความแนะนำและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของจรัสจรัสสวัสดิ์ 2533 ที่ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของจังหวัดนครสวรรค์พบว่าการใช้สิทธิเลือกตั้งการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสนับสนุนพรรคการเมืองส่งผลให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับมากน่าจะเป็นเพราะประชาชนมีความรู้และมีความเข้าใจทางการเมืองและได้รับข้อมูลสารที่เป็นประโยชน์ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของจรัสจรัสสวัสดิ์ 2533 ที่ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของจังหวัดนครสวรรค์พบว่าการใช้สิทธิเลือกตั้งการตัดสินใจเลือกผู้สมัครสนับสนุนพรรคการเมืองส่งผลให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับมากรองลงไปคือการบริจาคเงินให้พรรคการเมืองอยู่ในระดับปานกลางน่าจะเป็นเพราะประชาชนมีความรู้และความเข้าใจเรื่องการเมืองจึงมีความสนใจที่จะสนับสนุนให้พรรคที่ต่อกรับผิดชอบต่อคะแนนเสียง

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

วิจัย๒๑แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้วิจัยได้ทบทวนเกี่ยวกับความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งมีผู้รู้และนักวิชาการหลากหลายได้แสดงทัศนะไว้ดังนี้๒๑ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนการมีส่วนร่วมได้มีผู้ให้ความหมายที่หลากหลายและความแตกต่างกันไปตามความเข้าใจและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งอาจจะมองทั้งในแง่ของแนวคิดหลักการกระบวนการและวิธีการปฏิบัติมีนัก

และการมีส่วนร่วมในกรณีศึกษาของการพัฒนาการเมืองที่ดีและทิศทางการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในภาคประชาชนความหมายของการมีส่วนร่วมคือการมีส่วนร่วมได้มีผู้ให้ความหมายที่หลากหลายและความแตกต่างกันไปตามความเข้าใจและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งอาจจะมองทั้งในแง่ของแนวคิดหลักการกระบวนการและวิธีการปฏิบัติมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนาตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการได้แก่การวิจัยการวางแผนการตัดสินใจการดำเนินงานการบริหารจัดการการติดตามประเมินผลตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นการมีส่วนร่วมมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ประสพสุขดิอินทร์ได้ให้ความหมายว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนคือการที่ประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมในการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสุดท้ายโดยที่การมีส่วนร่วมอาจรวมในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือจนครบทุกขั้นตอนก็ได้การเข้าร่วมรับผิดชอบเพื่อดำเนินการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการเพื่อให้บรรลุถึงการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ประสพสุขดิอินทร์ 2537 ไพรัตน์เดชะรินทร์ได้ให้ความหมายว่ากระบวนการที่รัฐบาลทาการส่งเสริมช้กนสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้งในส่วนบุคคลกลุ่มคนชมรมสมาคมมูลนิธิและองค์กรอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการในเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องร่วมกันไพรัตน์เดชะรินทร์ 2526 32 ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ธันวาคม 2563 Vol5 No2 July December 2020 นรินทร์ชัยพัฒนาพงศาได้ให้ความหมายว่าการมีส่วนร่วมคือการให้ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจกระบวนการดำเนินโครงการและร่วมรับผลประโยชน์

วิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนาตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการได้แก่การวิจัยการวางแผนการตัดสินใจการดำเนินงานการบริหารจัดการการติดตามประเมินผลตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน public participation หมายถึงการกระจายโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารซึ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่โดยการ

และจริยธรรมส่งผลให้การวิเคราะห์ทางการเมืองและการมีส่วนร่วมในกรณีศึกษาของการพัฒนาการเมืองที่ดีและทิศทางการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายในภาคประชาชนความหมายของการมีส่วนร่วมคือการมีส่วนร่วมได้มีผู้ให้ความหมายที่หลากหลายและความแตกต่างกันไปตามความเข้าใจและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งอาจจะมองทั้งในแง่ของแนวคิดหลักการกระบวนการและวิธีการปฏิบัติมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนาตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการได้แก่การวิจัยการวางแผนการตัดสินใจการดำเนินงานการบริหารจัดการการติดตามประเมินผลตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นการมีส่วนร่วมมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ประสพสุขดิอินทร์ได้ให้ความหมายว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนคือการที่ประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมในการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสุดท้ายโดยที่การมีส่วนร่วมอาจรวมในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือจนครบทุกขั้นตอนก็ได้การเข้าร่วมรับผิดชอบเพื่อดำเนินการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการเพื่อให้บรรลุถึงการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ประสพสุขดิอินทร์ 2537 ไพรัตน์เดชะรินทร์ได้ให้ความหมายว่ากระบวนการที่รัฐบาลทาการส่งเสริมช้กนสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้งในส่วนบุคคลกลุ่มคนชมรมสมาคมมูลนิธิและองค์กรอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการในเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องร่วมกันไพรัตน์เดชะรินทร์ 2526 32 ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ธันวาคม 2563 Vol5 No2 July December 2020 นรินทร์ชัยพัฒนาพงศาได้ให้ความหมายว่าการมีส่วนร่วมคือการให้ประชาชน

ให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นให้คำแนะนำปรึกษาตลอดจนควบคุมโดยตรงจากประชาชนการมีส่วนร่วมได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ดังนี้การมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับศาสตร์หลายแขนงทั้งทางด้านจิตวิทยาสังคมซึ่งได้อธิบายถึงความหมายของการมีส่วนร่วมว่าการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องทางจิตใจและอารมณ์ของบุคคล

หมายถึงการกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆรวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยการให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นให้คำแนะนำปรึกษาช่วยวางแผนร่วมปฏิบัติรวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชนปีมหาสุภก่าบั้ง 2558 ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่าหมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในด้านการให้และรับข้อมูลข่าวสารการให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการร่วมตัดสินใจทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบายการ จัดทำแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งการปฏิบัติการติดตามและประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้นในและเวอร์บา Nie and Verba 1975 912 ได้จำแนกรูปแบบและกิจกรรมในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในลักษณะกว้างและชัดเจนไว้ 4 รูปแบบคือ 1 การลงคะแนนเสียง Voting ซึ่งเห็นว่ารูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองทำให้ประชาชนมีอิทธิพลเหนือผู้นำเพราะทำให้ผู้นำจำเป็นต้องปรับปรุงนโยบายเพื่อคะแนนเสียง

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

การให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการร่วมตัดสินใจทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบายการจัดทำแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งการปฏิบัติตามการติดตามและประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนคือการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบถ้วนทุกขั้นตอนใน

การดำเนินงานข้างต้นนั้นย่อมเรียกได้ว่าเป็นการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย Meaningful Participation เป็นกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะและเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจต่างๆเกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการนี้ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผลเพื่อให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้เรียนรูการปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 2 การมีส่วนร่วม

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

ขึ้นจากโครงการ 12 การมีส่วนร่วมในทางการเมืองคือการส่งเสริมสิทธิและพลังอำนาจของพลเมืองโดยประชาชนและชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างและได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา 2 แนวคิดการมีส่วนร่วมหลักการมีส่วนร่วมถือว่าเป็นหลักพื้นฐานของประชาชนในกระบวนการที่ผ่านมานหน่วยงานที่รับผิดชอบก็มักกล่าวว่าได้ทำตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องแต่การมีส่วนร่วมนั้นหัวใจที่แท้จริงได้พิจารณากันหรือไม่การมีส่วนร่วมนั้นได้รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจริงหรือไม่และการกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นพิจารณากันครอบคลุมเพียงใดเพราะการมีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงการประชุมปรึกษาหารือให้ครบบตามข้อกำหนดเท่านั้นจะต้องคำนึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยปราศจากการครอบงำหรือชักจูงตั้งนั้นหลักการมีส่วนร่วมต้องเริ่มจากการกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลุมทุกกลุ่มและต้องให้แต่ละกลุ่มได้รับรู้ผลดีผลเสียการมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในด้านการให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการร่วมตัดสินใจทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบายการจัดทำแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งการปฏิบัติตามการติดตามและประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้นถวิลวดีบุรีกุลและคณะ 2552 การมีส่วนร่วมของประชาชนคือการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบถ้วน

กันหรือไม่การมีส่วนร่วมนั้นได้รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจริงหรือไม่และการกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นพิจารณากันครอบคลุมเพียงใดเพราะการมีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงการประชุมปรึกษาหารือให้ครบบตามข้อกำหนดเท่านั้นจะต้องคำนึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยปราศจากการครอบงำหรือชักจูงตั้งนั้นหลักการมีส่วนร่วมต้องเริ่มจากการกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลุมทุกกลุ่มและต้องให้แต่ละกลุ่มได้รับรู้ผลดีผลเสียการมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในด้านการให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการร่วมตัดสินใจทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบายการจัดทำแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งการปฏิบัติตามการติดตามและประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้นถวิลวดีบุรีกุลและคณะ 2552 การมีส่วนร่วมของประชาชนคือการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบถ้วนทุกขั้นตอนเรียกได้ว่าเป็นการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายเป็นกระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผลเพื่อให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้เรียนรูการปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอรรถกฤษและจิตระวีปริสุทธิญาณ 2553 โดยการสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการดำเนินการกิจกรรมในการพัฒนา

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

ในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอาจจำแนกเป็นระดับคือ ๑. การมีส่วนร่วมในระดับเบื้องต้น เช่น ร่วมแสดงความคิดเห็นในทางการเมืองร่วมพูดคุยอภิปรายเรื่องราวทางการเมืองและสถานการณ์ปัจจุบันร่วมลงชื่อเพื่อเสนอเรื่องราวหรือขอพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในทางการเมืองรวมกลุ่มเล็กๆ เพื่อแสดงความคิดเห็นในทางการเมืองเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ๒. การมีส่วนร่วมในระดับกลาง เช่น ร่วมเดินขบวนเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมร่วมปราศรัยในการชุมนุมเรียกร้องเรื่องราวร่วมลงชื่อเพื่อเสนอ

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

ที่สำคัญที่สุดของประชาธิปไตยแบบมี n ส่วนร่วมคือทุกคนสามารถยกระดับปัญหาขึ้นมากำหนดเป็นวาระการประชุมเปิดโอกาสให้ n ทุกคนสามารถอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ที่มีแนวโน้มที่พยายามให้เกิดความ n เห็นพ้องในสิ่งที่พิจารณาและเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย n ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory democracy) หมายถึง การมีส่วนร่วมทางการเมือง n เมืองการปกครองตลอดจนกำหนดวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย n เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิธีการกระจายอำนาจและทรัพยากรต่าง ๆ อำนาจการตัดสินใจไม่ควรเป็น n ของคนกลุ่มน้อยแต่ควรได้รับการจัดสรรในระหว่างประชาชนเพื่อทุกคนได้มีโอกาสมีส่วนร่วม n ร่วมทางการเมืองอย่างกว้างขวางทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ บรรดาศักดิ์วรรณะ n และถวิลวดีบุรกุล (2548) ได้จำแนกออกเป็น 3 ระดับคือ n1 .การมีส่วนร่วมในระดับเบื้องต้น เช่น การแสดงความคิดเห็นในทางการเมืองการพูดคุย n อภิปรายเรื่องราวทางการเมืองและสถานการณ์ปัจจุบันการลงชื่อเพื่อเสนอเรื่องราวหรือขอพิจารณา n เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในทางการเมืองการรวมกลุ่มเล็กๆ เพื่อแสดงความคิดเห็นในทางการเมือง n การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง n2 .การมีส่วนร่วมในระดับกลาง เช่น การเดินขบวนเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมการ n ปราศรัยในการชุมนุมเรียกร้องเรื่องราวการลงชื่อเพื่อเสนอให้ฝ่ายที่มีอำนาจตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง n การอดข้าวประท้วงหรือร่วมกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเรียกร้อง n3 .การมีส่วนร่วมในระดับสูง เช่น การลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร n หรือสมาชิกวุฒิสภาการก่อตั้งพรรคการเมืองหรือก่อตั้งรัฐบาล n จากนิยามข้างต้นสรุปหลักการหรือองค์ประกอบสำคัญของคำว่าประชาธิปไตย n แบบมีส่วนร่วมได้ดังนี้ n 24 n1

ต้องการและวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ในชุมชนด้วย 3 การให้ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจกระบวนการดำเนินโครงการและร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการพัฒนาและยังเกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะประเมินผลโครงการนั้น 4 กระบวนการที่รัฐบาลทำการส่งเสริมชักนำสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้งในส่วนบุคคลกลุ่มคนชมรมสมาคมมูลนิธิและองค์การอาสาสมัครต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการในเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องร่วมกัน 5 โดยการสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเข้ามา

หลักการกระบวนการและวิธีการปฏิบัติมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนาดังแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการได้แก่การวิจัยการวางแผนการตัดสินใจการดำเนินงานการบริหารจัดการการติดตามประเมินผลตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นการมีส่วนร่วมมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ ประสพสุขดิอินทร์ได้ให้ความหมายว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนคือการที่ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสุดท้าย โดยที่การมีส่วนร่วมอาจรวมในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือจนครบทุกขั้นตอนก็ได้ การเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อดำเนินการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการเพื่อให้บรรลุถึงการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์ประสพสุขดิอินทร์ 2537 ไพรัตน์เดชะรินทร์ได้ให้ความหมายว่ากระบวนการที่รัฐบาลทำการส่งเสริมชักนำสนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้งในส่วนบุคคลกลุ่มคนชมรมสมาคมมูลนิธิและองค์การอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการในเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องร่วมกัน ไพรัตน์เดชะรินทร์ 2526 32 ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ธันวาคม 2563 Vol5 No2 July December 2020 นรินทร์ชัยพัฒนาพงศาได้ให้ความหมายว่าการมีส่วนร่วมคือการให้ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจกระบวนการดำเนินโครงการและร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการพัฒนา นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะประเมินผลโครงการนั้น นรินทร์ชัยพัฒนาพงศา 2538 วิลเลียม เออร์วิน William Erwin ได้ให้ความหมายว่าการมีส่วนร่วมประกอบด้วย 3 มิติคือ มิติที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าอะไรควรทำและหาอย่างไร มิติที่ 2 การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนาลงมือปฏิบัติ

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

มีอิทธิพลต่อกระบวนการดำเนินงานกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึงได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานั้นอย่างเสมอภาค 6 คนนอกจากนี้ทางด้านอาจารย์นรินทร์จรงค์วุฒิเวศย์ได้พยายามที่จะอธิบายประเด็นการมีส่วนร่วมไว้ว่า Participation Cooperation Coordination Responsibility การมีส่วนร่วมความร่วมมือร่วมใจการประสานงานความรับผิดชอบความร่วมมือร่วมใจหมายถึงความตั้งใจของบุคคลที่จะมาทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มตามช่วงเวลาและลำดับเหตุการณ์ที่มีประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมหรือการงานความรับผิดชอบหมายถึงความรู้สึกผูกพันในการทำงานและในการทำให้เชื่อถือไว้วางใจ 7 ๘ ด้านวางคณาวิทย์ 8 ๙ ได้กล่าวว่าการพัฒนาที่จะเป็น

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

ว่าการมีส่วนร่วมคือพฤติกรรมที่แบ่งออกได้เป็น 4 มิติได้แก่มิติที่ 1 มีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจะทำอะไรควรทำและทำอย่างไรมิติที่ 2 มีส่วนร่วมเสียสละและลงมือปฏิบัติการตามที่ตัดสินใจมิติที่ 3 มีส่วนร่วมในผลประโยชน์จากการดำเนินงานมิติที่ 4 มีส่วนร่วมในการประเมินผลตามคณิศรสุวรรณจักร 2541 อ้างถึง Delen 1997 ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่าเป็นการแบ่งอำนาจในการกำหนดนโยบายและตัดสินใจในการกำหนดหรือจัดสรรทรัพยากรซึ่งจะไม่สามารถทำได้โดยขาดความเข้าใจร่วมและประสานงานกันโดยการร่วมมือกันของบุคคลส่วนใหญ่ที่แสดงออกโดยผ่านกลุ่มตัวแทนในการกำหนดและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือร่วมกันซึ่งจะทำให้บุคคลและกลุ่มสามารถตัดสินใจในสิ่งที่กระทบต่อชีวิตโดยเฉพาะผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับจากบริการต่างๆ สรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมคือการที่คนมาร่วมกิจกรรมในสภาพที่มีความต้องการมีความสนใจและเป้าหมายร่วมกันทั้งในทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองโดยเริ่มต้นด้วยการปรึกษาหารือร่วมกัน 10 ตัดสินใจชี้ชัดปัญหาจัดลำดับความสำคัญและหาวิธีแก้ปัญหาลงมือปฏิบัติและทำการประเมินผลแล้วเริ่มต้นใหม่เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆนอกจากนี้การมีส่วนร่วมยังเป็นวิธีการที่ทรงประสิทธิภาพในการเสริมสร้างและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาเพราะการมีส่วนร่วมทำให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสนใจสถานการณ์และอุทิศตนมากยิ่งขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนานั้นนอกจากอีกนัยหนึ่งได้ว่าการมีส่วนร่วม Participation เป็นความร่วมมือร่วมใจ Cooperation การประสานงาน Coordination วมความรับผิดชอบ Responsibility ซึ่งความร่วมมือร่วมใจหมายถึงความตั้งใจของบุคคลที่จะมาทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มการประสานงานหมายถึงช่วงเวลาและลำดับเหตุการณ์ที่มีประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมหรือการงานความรับผิดชอบหมายถึงความรู้สึกผูกพันในการทำงานและในการทำให้เชื่อถือไว้วางใจ 112 ความสำคัญของการมีส่วนร่วมปริศนา โกลลสุด 2534

ที่ ๒ กรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ๒๕๓๖หน้า๑๓๖ไพรัตน์เดชะรินนโยบายและกลวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในยุทธศาสตร์การพัฒนาปัจจุบันในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนากรุงเทพมหานครโรงพิมพ์ศักดิ์โสภณการพิมพ์๒๕๒๖หน้า๗๗ United Nation Department of Internation Economic and Social Affair Popular Participation as a Strategy for Promoting Community Level Action and Nation Development Report of The Meeting for The Adhoc Group of Expert New York United Nation 1981 p 5 ๘ นรินทร์จรงค์วุฒิเวศย์กลวิธีแนวทางวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

อื่นและพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมกลุ่มขณะเดียวกันจะต้องยอมรับด้วยความบริสุทธิ์ใจว่ามนุษย์นั้นสามารถพัฒนาได้ถ้ามีโอกาสและการขึ้นั้นะที่ถูกต้องและความหมายของการมีส่วนร่วมออกเป็น๒ลักษณะคือการประสานงานร่วมมือ Collaboration หมายถึงการทำงานร่วมมือกันหลายฝ่ายเช่นอาจจะเป็นการเข้าร่วม๘ Cohen JM and Uphoff NT Rural Development Participation Concept and Measures for Project Design Implementation and Evaluation Rural Development Committee Center for International Studies Cornell University 1981 P 6 ๙ United Nation Department of Internation Economic and Social Affair Popular Participation as a Strategy for Promoting Community Level Action and Nation Development Report of The Meeting for The Adhoc Group of Expert New York United Nation 1981 P 5 ๑๐ นรินทร์จรงค์วุฒิเวศย์กลวิธีแนวทางวิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนาชุมชนในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาบรรณการโดยทริทองหงส์วิวัฒน์ กรุงเทพฯศูนย์การศึกษา นโยบายสาธารณสุขมหาวิทยาลัยมหิดล๒๕๒๗หน้า๓๔๗๙ Journal of Mahachula Phrae Campus Vol 14 No 1 January/June 2019 แรงงานหรือสมทบเป็นเงินทุนก็ได้การจัดตั้งเป็นองค์กร Organization ได้แก่การรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อให้เกิดพลังกลุ่ม เช่นกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์คณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นต้น๑๑ โกวิทยพวงงามได้สรุปถึงการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนาควรจะมี๔ขั้นตอนคือ๑๑การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่น กล่าวคือถ้าหากชาวชนบทยังไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาในท้องถิ่นของตนเป็นอย่างดีแล้วการดำเนินงานต่างๆเพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่นย่อมไร้

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

กล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงหมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในด้านต่างๆคือการให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะร่วมตัดสินใจทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบายการจัดทำแผนงานโครงการหรือกิจกรรมการปฏิบัติตามโครงการการติดตามและประเมินผลตามนโยบายแผนงานกล่าวได้ว่าเป็นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบถ้วนทุกขั้นตอนตั้งแต่ในระดับเบื้องต้นระดับกลางและ

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

การมีส่วนร่วมในทางการเมืองคือการส่งเสริมสิทธิและพลังอำนาจของพลเมืองโดยประชาชนและชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างและได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา 2 แนวคิดการมีส่วนร่วมหลักการมีส่วนร่วมถือว่าเป็นหลักพื้นฐานของประชาชนในกระบวนการที่ผ่านมามีหน่วยงานที่รับผิดชอบก็มักกล่าวว่าได้ทำตามกฎระเบียบอย่างถูกต้องแต่การมีส่วนร่วมที่แท้จริงได้พิจารณาหรือไม่มีการมีส่วนร่วมหรือไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจริงหรือไม่และการกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พิจารณาค้นครอบคลุมเพียงใดเพราะการมีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงการประชุมปรึกษาหารือให้ครบบตามข้อกำหนดเท่านั้นจะต้องคำนึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยปราศจากการครอบงำหรือชักจูงดังนั้นหลักการมีส่วนร่วมต้องเริ่มจากการกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลุมทุกกลุ่มและต้องให้แต่ละกลุ่มได้รับรู้ผลดีผลเสียการมีส่วนร่วมของประชาชนหมายถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในด้านการให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการร่วมตัดสินใจทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบายการจัดทำแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งการปฏิบัติการติดตามและประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้นถวิลวดีบุรีกุลและคณะ 2552 การมีส่วนร่วมของประชาชนคือการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบถ้วนทุกขั้นตอนเรียกได้ว่าเป็น

ระดับสูงเพื่อสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาความร่วมมือนร่วมใจการประสานงานความรับผิดชอบความร่วมมือนร่วมใจรวมถึงได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานั้นอย่างเสมอภาค๒๒แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการให้ความสำคัญไปที่มุมมองต่อประเด็นปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างการยอมรับและเปิดใจกว้างของผู้มีอำนาจทางการตัดสินใจในต่อผลได้ผลเสียที่เกิดขึ้นหากประชาชนในพื้นที่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ

การร่วมตัดสินใจทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบายการจัดทำแผนงานโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งการปฏิบัติการติดตามและประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้นถวิลวดีบุรีกุลและคณะ 2552 การมีส่วนร่วมของประชาชนคือการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบถ้วนทุกขั้นตอนเรียกได้ว่าเป็นการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายเป็นกระบวนการที่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผลเพื่อให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้เรียนรู้การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอรรถกฤษผลและฉัตรระวีปริสุทธิญาณ 2553 โดยการสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนามวมถึงได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานั้นอย่างเสมอภาค 32 Vol8 No5 May 2021 ปีที่ 8 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2564 การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นการให้ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหาเป็นผู้นำทุกอย่างไม่ใช่เรากำหนดไปแล้วให้ประชาชนเข้าร่วมในเรื่องหนึ่งเรื่องใดทุกอย่างต้องเป็นเรื่องของประชาชนที่คิดขึ้นมาคิดค้นพัฒนา 2547 แบ่งออกเป็น 1 การค้นหาปัญหาสาเหตุของปัญหาตลอดแนวทางแก้ไข 2 การตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาแก้ไขปัญหา 3 การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน 4 การประเมินผลงานกิจกรรมพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจไม่สามารถกระทำได้ในทุกประเด็นดังนั้นจึงมีแนวทางทั่วไปบางประการเกี่ยวกับประเด็นที่ควรใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนวันชัยวัฒนศัพท์ 2544

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

อิสระเป็นผู้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นการออกเสียงประชามติ Referendum เป็นกระบวนการของการจัดทำกฎหมายที่ขอให้ประชาชนออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือร่างกฎหมายที่สำคัญซึ่งในต่างประเทศมีหลายประเทศที่นำระบบนี้ไปใช้ เช่นประเทศสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 4 การลงชื่อ Public Registries หรือลงทะเบียนตัวอย่างปรากฏในกฎหมายของประเทศแคนาดาเกี่ยวกับการประเมินผลสิ่งแวดล้อมกำหนดให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญในกฎหมายซึ่งเป็นการกำหนดให้มีการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการการประเมินผลสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมโดยมีเครื่องมือหนึ่งที่ใช้คือการลงชื่อ Public Registries เป็น

หรือมีคำสั่งในเรื่องนั้นๆ โดยให้องค์กรหรือบุคคลที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นในประเทศฝรั่งเศสเดิมได้ให้ความสำคัญกับการควบคุมหลังการดำเนินการมากกว่าการควบคุมก่อนการดำเนินการแต่ในระยะหลังให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายหลังการดำเนินการมากขึ้นโดยมีการนำระบบการได้สวนสาธารณะมาใช้ในบางกรณีเช่นมีการตรากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยให้มีการได้สวนสาธารณะคศ 1983 ขึ้นใช้บังคับกับกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยรัฐหรือเอกชนก็ตามทั้งนี้ตามที่จะได้มีการตรากฎกระทรวงกำหนดกิจการดังกล่าวอีกชั้นหนึ่งโดยผู้ที่ประสงค์จะดำเนินการดังกล่าวจะต้องจัดให้มีการได้สวนสาธารณะเสียก่อนจึงจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวได้ 3 การออกเสียงประชามติ Referendum เป็นกระบวนการของการจัดทำกฎหมายที่ขอให้ประชาชนออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือร่างกฎหมายที่สำคัญซึ่งในต่างประเทศมีหลายประเทศที่นำระบบนี้ไปใช้เช่นประเทศสวิตเซอร์แลนด์อิตาลีฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 4 การลงชื่อ Public Registries หรือลงทะเบียนตัวอย่างปรากฏในกฎหมายของประเทศแคนาดาเกี่ยวกับการประเมินผลสิ่งแวดล้อมกำหนดให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญในกฎหมายซึ่งเป็นการกำหนดให้มีการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการการประเมินผลสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมโดยมีเครื่องมือหนึ่งที่ใช้คือการลงชื่อ Public Registries เป็นการลงชื่อของประชาชนที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประเมินผลกระทบบสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นรายงานและข้อมูลที่จะใช้ในการประเมินผล 20 สำหรับเครื่องมือของการมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นการที่ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองเพื่อกำหนดทิศทางการเมืองของประชาชนเองและของประเทศชาติเป็นส่วนร่วมเป็นปัจจัยสำคัญของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนประชาชนสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมและดำเนินการกิจกรรมทางการเมืองได้หลายวิธีประณตนั้นที่ยะกุล 2540 115 116 อาทิเช่น 1 การเลือกตั้ง

การลงชื่อของประชาชนที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประเมินผลกระทบบสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นรายงานและข้อมูลที่จะใช้ในการประเมินผล 10 ๑๑นอกจากนี้สิทธิพันธพหุทหนได้จำแนกรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองการปกครอง๓ประการคือ๑การลงคะแนนเลือกตั้ง Voting การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจำแนกออกเป็น๒แบบคือ การปกครองซึ่งประชาชนใช้อำนาจอธิปไตยโดยตรงปะปกครองซึ่งประชาชนใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางสภาผู้แทนการลงคะแนนเลือกตั้งนี้เป็นการแสดงออกของเจตนาของประชาชนต่อวิธีกำหนดนโยบายในการปกครองประเทศการ

ต่อการศึกษาของรัฐบาลโดยให้ข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นเกณฑ์ ๓ .กิจกรรมองค์การเป็นกิจกรรมทางการเมืองของกลุ่มองค์การใดๆ โดยมีจุดหมายที่จะ ๓ เข้าไปมีอิทธิพลในประเด็นที่เกี่ยวกับผลประโยชน์เฉพาะอย่างหรืออาจเป็นประโยชน์สุขของ ๓ ส่วนรวมก็ได้ ๓4 .การติดต่อหมายถึง การเข้าหาเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือราชการเป็นการส่วนตัวโดย ๓ ปกติจะมุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวหรือครอบครัว ๓ 23 ๓ ๓5 .การใช้กำลังรุนแรงคือ กิจกรรมที่พยายามสร้างผลกระทบต่อการตัดสินใจนโยบายของ ๓ รัฐบาลโดยการทำร้ายร่างกายทรัพย์สินกิจกรรมนี้อาจดำเนินไปโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะ ๓ เปลี่ยนแปลงผู้นำทางการเมืองเช่นกิจกรรมรัฐประหารการสังหารผู้นำทางการเมือง ๓Bromage (อ้างในสิทธิพันธพหุทหน, 2541 : 159 - 160)ได้จำแนกรูปแบบของการมีส่วนร่วม ๓ ของประชาชนทางการเมืองการปกครอง 3 ประการคือ ๓1 .การลงคะแนนเลือกตั้ง (Voting)การปกครองในระบอบประชาธิปไตยจำแนกออกเป็น ๓2 แบบคือการปกครองซึ่งประชาชนใช้อำนาจอธิปไตยโดยตรงและการปกครองซึ่งประชาชนใช้ ๓ อำนาจอธิปไตยผ่านทางสภาผู้แทนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนี้เป็นการแสดงออกของเจตนาของ ๓ ประชาชนต่อวิธีกำหนดนโยบายในการปกครองประเทศการแสดงเจตจำนงดังกล่าวนี้จะมี ๓ ความหมายจริงๆหรือผลตามระบอบประชาธิปไตยหรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับความสนใจของ ๓ ประชาชนอย่างจริงจังและการมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใดหากประชาชนสำนึกถึงคุณค่าของความ ๓ ร่วมมือมากย่อมจะทำให้ประชาชนสามารถควบคุมพฤติกรรมของผู้แทนได้มาก ๓2 .การใช้วิธีบังคับชักจูงอย่างไม่เป็นทางการ(Informal method of pressure and ๓ npersuasion)เมื่อประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่แทนในสภาแล้วมิใช่ว่าจะหมด ๓ หน้าที่เพียงเท่านั้นประชาชนควรจะต้องติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนราษฎรด้วยว่าได้ทำ ๓ ประโยชน์ให้แก่ประชาชนประเทศชาติหรือไม่เมื่อผู้แทนราษฎรไม่มีความสามารถหรือปฏิบัติตน ๓

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

๑๓ ส่วนรวมมากน้อยเพียงใดด้วยหากประชาชนสำนึกถึงคุณค่าของความร่วมมือมากย่อมจะทำให้ประชาชนสามารถควบคุมพฤติกรรมของผู้แทนได้มากการใช้วิธีบังคับหรือชักจูงอย่างไม่เป็นทางการ Informal method of pressure and Persuasion เมื่อประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่แทนในสภาแล้วมีใ้ว่าจะหมดหน้าที่เพียงเท่านั้นประชาชนควรจะติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนราษฎรด้วยว่าได้ทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติหรือไม่เมื่อมีเหตุอันทำให้ผู้แทนราษฎรบางคนไม่มีความสามารถหรือปฏิบัติตนไม่ถูกต้องและเหมาะสมประชาชนก็สามารถตรวจสอบและแสดงให้รู้

การกระทำแบบกระจัดกระจาย๓การดำเนินการอย่างเป็นทางการ Formal action ในรูปแบบนี้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยการแสดงสิทธิที่ได้รับตามรัฐธรรมนูญการแสดงซึ่งการใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะในการเลือกตั้งเท่านั้นแต่ยังมีมีส่วนร่วมโดยการใช้อำนาจทางการเมืองโดยตรงด้วย 11 ๑๒ การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นการให้ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหาเป็นผู้นำทุกอย่างไม่ว่าเรากำหนดไปแล้วให้ประชาชนเข้าร่วมในเรื่องหนึ่งเรื่องใดทุกอย่างต้องเป็นเรื่องของประชาชนที่คิดขึ้นมาได้แบ่งการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนออกเป็น๓การค้นหาคำปัญหาสาเหตุของปัญหาตลอดแนวทางแก้ไข๒การตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาแก้ไขปัญหา๓การปฏิบัติงาน

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

11 2 การใช้วิธีบังคับหรือชักจูงอย่างไม่เป็นทางการ Informal method of pressure and persuasion เมื่อประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเข้าไปทำหน้าที่แทนในสภาแล้วมีใ้ว่าจะหมดหน้าที่เพียงเท่านั้นประชาชนควรจะติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนราษฎรด้วยว่าได้ทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติหรือไม่เมื่อมีเหตุอันทำให้ผู้แทนราษฎรบางคนไม่มีความสามารถหรือปฏิบัติตนไม่ถูกต้องและเหมาะสมประชาชนก็สามารถตรวจสอบและแสดงให้รู้ถึงเจตนาของตนเพื่อควบคุมและทำให้ผู้ชนะการเลือกตั้งจำเป็นต้องคอยติดตามรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อผ่อนคลายความรู้สึกของประชาชนให้ใช้การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยสันติวิธีโดยการรวมกลุ่มทางการเมืองที่เรียกว่ากลุ่มผลประโยชน์เพื่อใช้ในการทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับฟังและถ่ายทอดความคิดเห็นของประชาชนโดยรวมเป็นพรรคการเมืองก็ได้ซึ่งตามแบบแผนการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งยอมรับว่าพรรคการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์สามารถมีอิทธิพลหรือมีวิธีการบังคับหรือชักจูงอย่างไม่เป็นทางการแบบหนึ่งที่ดีกว่าปล่อยให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นหรือมีการกระทำแบบกระจัดกระจาย 3 การดำเนินการอย่างเป็นทางการ Formal action ในรูปแบบนี้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยการแสดงสิทธิที่ได้รับตามรัฐธรรมนูญเป็นการแสดงออกซึ่งการใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะในการเลือกตั้งเท่านั้นแต่ยังมีมีส่วนร่วมโดยการใช้อำนาจทางการเมืองโดยตรงด้วย Verba et al 1978 46 ได้แบ่งรูปแบบหลักของการมีส่วนร่วมทางการเมืองออกเป็น 4 รูปแบบคือ 1 การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นกิจกรรมของแต่ละคนในการเลือกตั้งตัวแทนของตนเข้าไปใช้อำนาจในการปกครองสิทธิในการเลือกตั้งจึงอาจนับได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งในการควบคุมรัฐบาลแต่การไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งจะแตกต่างไปจากกิจกรรมการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบอื่นๆที่สังคมเป็นผู้กำหนดโอกาสให้ 2

เข้าร่วมในกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงการติดตามและประเมินผลเพื่อให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอรรถกถาผลและจัดระเบียบวิสุทธิญาณ 2553 โดยการสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการดำเนินการกิจกรรมในการพัฒนารวมถึงได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานั้นอย่างเสมอภาค 32 Vol8 No5 May 2021 ปีที่ 8 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2564 การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นการให้ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหาเป็นผู้นำทุกอย่างไม่ว่าเรากำหนดไปแล้วให้ประชาชนเข้าร่วมในเรื่องหนึ่งเรื่องใดทุกอย่างต้องเป็นเรื่องของประชาชนที่คิดขึ้นมาคิดค้นพัฒนา 2547 แบ่งออกเป็น 1 การค้นหาคำปัญหาสาเหตุของปัญหาตลอดแนวทางแก้ไข 2 การตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาแก้ไขปัญหา 3 การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน 4 การประเมินผลงานกิจกรรมพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจไม่สามารถกระทำได้ในทุกประเด็นดังนั้นก็ยังมีแนวทางทั่วไปบางประการเกี่ยวกับประเด็นที่ควรใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนวันชัยวัฒน์ศัพท์ 2544 ได้แก่ 1 การตัดสินใจและผลกระทบที่สำคัญ 2 การตัดสินใจจะมีผลกระทบต่องานมากกว่าคนอื่น 3 การตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบางคนหรือกลุ่มบางคนที่มีอยู่เดิม 4 การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีความขัดแย้งอยู่ก่อนแล้ว 5 ความจำเป็นเพื่อต้องการให้มีการสนับสนุนต่อผลการตัดสินใจกล่าวได้ว่าแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะการร่วมตัดสินใจทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบายหรือการตัดสินใจของประชาชนในกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยมีผลกระทบต่อประชาชนส่วนรวมทั้งหมดทั้งนี้เมื่อผ่านการมีส่วนร่วมก่อนกำหนดนโยบายหรือการตัดสินใจของกิจกรรมย่อมทำให้เกิดการดำเนินการร่วมกันอย่างหลีกเลี่ยงมิได้รวมทั้งการรับผลประโยชน์ที่เกิดจากการตัดสินใจนั้นและร่วมกันตรวจสอบประเมิน

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

ในกิจกรรมการพัฒนาตามแผนและ๔การประเมินผลงานกิจกรรมพัฒนา 12 ๑๓ ซึ่งไม่แตกต่างกับอนุกรมเลขคณิตมากนักได้กล่าวไว้ว่า๑ร่วมคิดคือร่วมในการประชุมปรึกษาหารือในการวางแผนโครงการวิธีการดำเนินงานการติดตามตรวจสอบและการดูแลรักษาเพื่อให้กิจกรรมโครงการได้ผลตามวัตถุประสงค์๒ร่วมตัดสินใจคือเมื่อมีการปรึกษาหารือแล้วจะต้องร่วมกันในการตัดสินใจเลือกกิจกรรมหรือแนวทางที่เห็นว่าดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุด๓ร่วมปฏิบัติตามโครงการคือ

๑๔ประเมินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 13 ๑๕และวันชัยวัฒนศัพท์ได้มองว่าโดยแท้จริงนั้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจจะไม่สามารถกระทำได้ในทุกๆประเด็นดังนั้นมีแนวทางต่างๆไปบางประการเกี่ยวกับประเด็นที่ควรใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนประเด็นต่างๆที่ต้องการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนได้แก่๑การตัดสินใจและผลกระทบที่สำคัญ๒การตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อบางคนมากกว่าคนอื่น๓การตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อผล

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 4 การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลอนุกรมเลขคณิต 2529 ได้กล่าวถึงแนวทางการมีส่วนร่วมว่า หมายถึง 1 ร่วมคิดคือร่วมในการประชุมปรึกษาหารือในการวางแผนโครงการดำเนินการดำเนินงานการติดตามตรวจสอบและการดูแลรักษาเพื่อให้กิจกรรมโครงการได้ผลตามวัตถุประสงค์ 14 2 ร่วมตัดสินใจคือเมื่อมีการประชุมปรึกษาหารือแล้วจะต้องร่วมกันเลือกตัดสินใจกิจกรรมหรือแนวทางที่เห็นว่าดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุด 3 ร่วมปฏิบัติตามโครงการคือเข้าร่วมในการดำเนินงานตามโครงการเช่น ร่วมออกแรงร่วมบริจาคทรัพย์เงินเป็นต้น 4 ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการเมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วได้มีส่วนร่วมในการตรวจตราดูและรักษาและประเมินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการเช่นเดียวกับทัศนีย์ไทยภิรมย์ 2526 ในจิตติวิมล 2544 ที่ได้เสนอขั้นตอนที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมคือ 1 การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการร่วมคิดถึงสภาพที่เป็นอยู่ว่ามีอะไรเดือดร้อนบ้างและมีสาเหตุมาจากอะไร 2 การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผนนับตั้งแต่การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาและการพิจารณาในการเลือกแนวทางแก้ไขปัญหา 3 การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนโครงการที่ได้วางไว้ 4 การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความสำเร็จหรือความล้มเหลวเป็นระยะๆแล้วดำเนินการแก้ไขนอกจากนี้ Rabibhadana 1982 ในพินิจลาภานันท์ 2529 กล่าวว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆดังนี้ 1 การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของประชาชน

พฤษภาคม 2564 การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นการให้ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหาเป็นผู้นำทุกอย่างไม่ใช่เรากำหนดไปแล้วให้ประชาชนเข้ามาร่วมในเรื่องหนึ่งเรื่องใดทุกอย่างต้องเป็นเรื่องของประชาชนที่คิดขึ้นมาอคินรพีพัฒน์ 2547 แบ่งออกเป็น 1 การค้นหาปัญหาสาเหตุของปัญหาตลอดแนวทางแก้ไข 2 การตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาแก้ไขปัญหา 3 การปฏิบัติงานในกิจกรรมการพัฒนาตามแผน 4 การประเมินผลงานกิจกรรมพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจไม่สามารถกระทำได้ในทุกประเด็นดังนั้นมีแนวทางทั่วไปบางประการเกี่ยวกับประเด็นที่ควรใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนวันชัยวัฒนศัพท์ 2544 ได้แก่ 1 การตัดสินใจและผลกระทบที่สำคัญ 2 การตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อบางคนมากกว่าคนอื่น 3 การตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบางคนหรือกลุ่มบางคนที่มีอยู่เดิม 4 การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีความขัดแย้งอยู่ก่อนแล้ว 5 ความจำเป็นเพื่อต้องการให้มีการสนับสนุนต่อผลการตัดสินใจกล่าวได้ว่าแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการร่วมตัดสินใจทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบายหรือการตัดสินใจของประชาชนในกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยมีผลกระทบต่อประชาชนส่วนรวมทั้งหมดทั้งนี้เมื่อผ่านการมีส่วนร่วมก่อนกำหนดนโยบายหรือการตัดสินใจของกิจกรรมย่อมทำให้เกิดการดำเนินการร่วมกันอย่างหลีกเลี่ยงมิได้รวมทั้งการรับผลประโยชน์ที่เกิดจากการตัดสินใจนั้นและร่วมกันตรวจสอบประเมินผลจากกิจกรรมโครงการตามแผนที่กำหนด

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

ด้วยการเข้าไปเกี่ยวข้อง involvement ช่วยเหลือ contribution และร่วมรับผิดชอบ responsibility ๑๖ Putti ได้กล่าวไว้ว่าการมีส่วนร่วมเป็นพื้นฐานของกิจกรรมทุกกิจกรรมกระบวนการตัดสินใจของกลุ่มจะเกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในกลุ่มซึ่งปัจจัยสำคัญของการมีส่วนร่วมมี ๔ ประการคือ ๑ เป็นความพยายามที่เกี่ยวข้องกันทางด้านจิตใจและความรู้สึก ๒ เป็นการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ ๓ เป็นการให้บุคคลรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน ๔ เป็นการพัฒนาการมีส่วนร่วมซึ่งคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการมีส่วนร่วมอย่างไม่แท้จริงกับการมีส่วนร่วมมากเกินไป ๑๗ Koontz others ได้กล่าวว่าการ

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

ที่ 13 ฉบับที่ 3 กันยายน ธันวาคม พศ 2561 สัปดาห์ธุรกิจบริหารศาสตร์และคณะ 2 ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพบว่าชุมชนมีปัญหาและอุปสรรคของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในการคิดวิธีบริหารจัดการในชุมชนของตนเองซึ่งชุมชนยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มมากขึ้นจากผลการศึกษาการมีส่วนร่วมทั้ง 4 ประเด็นนั้นพบว่าปัญหาในด้านต่างๆ ดังนี้ 21 ด้านกระบวนการตัดสินใจปัญหาที่พบคือในกระบวนการตัดสินใจนั้นไม่ได้เกิดจากข้อเสนอที่สร้างขึ้นจากชุมชนเองแต่เกิดจากการขึ้นข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐขาดการนำเสนอมุมมองจากภาคชุมชนขาดการร่วมการวินิจฉัยและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมจากชุมชนเองจากผลศึกษานี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Putti JM 1987 ที่กล่าวไว้ว่าการมีส่วนร่วมเป็นพื้นฐานของกิจกรรมทุกกิจกรรมกระบวนการตัดสินใจของกลุ่มจะเกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในกลุ่มซึ่งปัจจัยสำคัญของการมีส่วนร่วมมี 4 ประการคือ 1 เป็นความพยายามที่เกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและความรู้สึก 2 เป็นการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ 3 เป็นการให้บุคคลรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานและ 4 เป็นการพัฒนาการมีส่วนร่วมซึ่งคำนึงถึงความสมดุลการมีส่วนร่วมที่แท้จริงกับการมีส่วนร่วมมากเกินไป 22 ด้านการดำเนินโครงการปัญหาที่พบคือปัญหาการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมที่ยังน้อยเกินไปพร้อมทั้งในการดำเนินโครงการนั้นยังขาดการประชาสัมพันธ์และความต่อเนื่องของการดำเนินโครงการซึ่งทำให้ไม่สามารถเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมได้ผลการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวคิดของ Davis Newstrom 1989 ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่าการมีส่วนร่วมเป็นเรื่องของความเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและความรู้สึกนึกคิด

ทำได้โดยขาดความเข้าใจร่วมกันภายใต้จิตสำนึกและการประสานงานกันโดยความร่วมมือกันของบุคคลส่วนใหญ่ที่แสดงออกโดยผ่านกลุ่มตัวแทนในการกำหนดและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันซึ่งจะทำให้บุคคลและกลุ่มบุคคลสามารถตัดสินใจในสิ่งที่กระทบต่อชีวิตเขาโดยเฉพาะผลประโยชน์ที่เขาควรได้รับจากบริการต่างๆ 21 ส่วนทางด้านปรีชาตัญญูเสถียรพระมหาสุทธียอบอุณสหทัยวิเศษจันทนาเบญจทรัพย์และชลกาญจน์ฮาชันนารี 22 ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ในลักษณะคือลักษณะที่ ๑ การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการ

การให้อำนาจการตัดสินใจแก่ประชาชนในชนบทการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสอดคล้องกับแนวคิดของสถาบันวิจัยสังคมและสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545 ที่ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่าหมายถึงกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจต่างๆเกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการนี้ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งการติดตามและประเมินผลเพื่อให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้เรียนรู้การปรับเปลี่ยนโครงการร่วมกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายการมีส่วนร่วมยังมีความหมาย 2 นัยยะทั้งในด้านการพัฒนาชุมชนและการเมืองตั้งที่ปรีชาตัญญูเสถียรพระมหาสุทธียอบอุณสหทัยวิเศษจันทนาเบญจทรัพย์และชลกาญจน์ฮาชันนารี 2543 ได้รวบรวมความหมายของการมีส่วนร่วมทั้งจากนักวิชาการชาวไทยและต่างประเทศสรุปว่าการมีส่วนร่วมมีความหมาย 2 ลักษณะคือ 1 การมีส่วนร่วมโดยนัยทางการเมืองแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1 การส่งเสริมสิทธิและพลังอำนาจของพลเมืองโดยประชาชนหรือการที่ประชาชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชน 2 การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐมาเป็นการพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลัก 2 การมีส่วนร่วมโดยนัยของกระบวนการการพัฒนาโดยประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาดังแต่เริ่มจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการได้แก่การค้นหาปัญหาการวางแผนการตัดสินใจการระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีในท้องถิ่นการบริหารจัดการการติดตามประเมินผลและการรับผลประโยชน์จากกิจกรรมการพัฒนาโดยทั่วไปกระบวนการมีส่วนร่วมมีดังนี้ 1 การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชน 2 การมีส่วนร่วมในการวางแผน 3

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

พัฒนาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงโครงการเช่นการร่วมกันค้นหาปัญหาการวางแผนการตัดสินใจการระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่นการบริหารจัดการการติดตามประเมินผลรวมถึงการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการโดยที่โครงการพัฒนาดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน๑๙ Erwin Williams Participation Management Concept Theory and Implementation At lanta Ga Georgia State University Press 1976 p 138 ๒๐ White Alastair T The community A Discussion of the Agreement Community

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

และเสรีภาพของประชาชน 25 มีความยืดหยุ่นได้คือมีโครงสร้างการทำงานที่สามารถตรวจสอบได้มีความโปร่งใสและคำนึงถึงความต้องการทรัพยากรของผู้มีส่วนร่วม 26 การมีส่วนร่วมของประชาชนมีทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 4 ทฤษฎีการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในกระบวนการของการพัฒนาโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงโครงการเช่นการร่วมกันค้นหาปัญหาการวางแผนการตัดสินใจการระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่นการบริหารจัดการการติดตามวารสารมหาจุฬารัตน Journal of MCU Nakhondhat 35 ประเมินผลการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยการพัฒนาดังกล่าวต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งสามารถจำแนกการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นสองนัยดังนี้ 1 การส่งเสริมสิทธิและพลังอำนาจของพลเมืองโดยประชาชนในชุมชนพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะก่อให้เกิดกระบวนการที่ประชาชนได้แสดงออกซึ่งความสามารถของตนและได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา 2 การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐมาเป็นการพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลักโดยการกระจายอำนาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาสู่ส่วนภูมิภาคเพื่อให้ภูมิภาคมีลักษณะเป็นเอกเทศมีอำนาจทางการเมืองการบริหารมีอำนาจต่อรองในการจัดการทรัพยากรในมาตรฐานเดียวกันและประชาชนสามารถตรวจสอบได้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการร่วมคิดร่วมตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนใช้ความคิดสร้างสรรค์และความชำนาญของประชาชนแก้ปัญหาด้วยกันอย่างเหมาะสมและมีการติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กรในรอบของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนปาริชาตวิสัยเสถียร 2541 ประกอบด้วย 1 การวางแผน

๑๖ลักษณะที่๒การมีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งสามารถจำแนกได้เป็นสองประเภทคือการส่งเสริมสิทธิและพลังอำนาจของพลเมืองและการเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐโดยการส่งเสริมสิทธิและพลังอำนาจของพลเมืองโดยประชาชนหรือชุมชนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างที่ประชาชนในชุมชนสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตนและได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐมาเป็นการ

ในการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ นั้นจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 24 เพิ่มการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 25 มีความยืดหยุ่นได้คือมีโครงสร้างการทำงานที่สามารถตรวจสอบได้มีความโปร่งใสและคำนึงถึงความต้องการทรัพยากรของผู้มีส่วนร่วม 26 การมีส่วนร่วมของประชาชนมีทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 4 ทฤษฎีการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในกระบวนการของการพัฒนาโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงโครงการเช่นการร่วมกันค้นหาปัญหาการวางแผนการตัดสินใจการระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่นการบริหารจัดการการติดตามวารสารมหาจุฬารัตน Journal of MCU Nakhondhat 35 ประเมินผลการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยการพัฒนาดังกล่าวต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนซึ่งสามารถจำแนกการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นสองนัยดังนี้ 1 การส่งเสริมสิทธิและพลังอำนาจของพลเมืองโดยประชาชนในชุมชนพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะก่อให้เกิดกระบวนการที่ประชาชนได้แสดงออกซึ่งความสามารถของตนและได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา 2 การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐมาเป็นการพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลักโดยการกระจายอำนาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาสู่ส่วนภูมิภาคเพื่อให้ภูมิภาคมีลักษณะเป็นเอกเทศมีอำนาจทางการเมืองการบริหารมีอำนาจต่อรองในการจัดการทรัพยากรในมาตรฐานเดียวกันและประชาชนสามารถตรวจสอบได้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการร่วมคิดร่วมตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนใช้ความคิดสร้างสรรค์และความชำนาญของประชาชนแก้ปัญหาด้วยกันอย่างเหมาะสมและมีการติดตาม

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

พัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลักโดยการกระจายอำนาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาสู่ส่วนภูมิภาคเพื่อให้ภูมิภาคมีลักษณะเป็นเอกเทศให้มีอำนาจทางการเมืองการบริหารมีอำนาจต่อการจัดการทรัพยากรโดยอยู่ในมาตรฐานเดียวกันประชาชนสามารถตรวจสอบได้ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการคืนอำนาจในการพัฒนาให้แก่ประชาชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของตนเอง นอกจากนี้การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาบางอย่างทำให้บุคคลที่มีส่วนร่วมนั้นเกิดความรู้สึกที่ตนเองมีการลงทุนในการให้ความคิดการให้การตัดสินใจได้ปรับเปลี่ยนแปลงความคิดความรู้เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ลงรอยกับการตัดสินใจและอุทิศ

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

ผลรวมถึงการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการโดยที่โครงการพัฒนาดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองสามารถจำแนกได้เป็นสองประเภทคือ 21 การส่งเสริมสิทธิและพลังอำนาจของพลเมืองโดยประชาชนหรือชุมชนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มคนคมคมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชนอันจะก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างที่ประชาชนในชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตนและได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา 22 การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐมาเป็นการพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลักโดยการกระจายอำนาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาสู่ส่วนภูมิภาคเพื่อให้ภูมิภาคมี 9 ลักษณะเป็นเอกเทศให้มีอำนาจทางการเมืองการบริหารมีอำนาจต่อการจัดการทรัพยากรโดยอยู่ในมาตรฐานเดียวกันและประชาชนสามารถตรวจสอบได้ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการคืนอำนาจในการพัฒนาให้แก่ประชาชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของตนเองกอกกอกกล่าวโดยสรุปการมีส่วนร่วมของประชาชนคือการให้ออกาสประชาชนเป็นฝ่ายตัดสินใจกำหนดปัญหาความต้องการของตนเองอย่างแท้จริงเป็นการเสริมพลังอำนาจให้แก่ประชาชนกลุ่มองค์กรชุมชนให้สามารถระดมขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากรการตัดสินใจและความดูแลกิจกรรมต่างๆในชุมชนมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับสามารถกำหนดการดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองให้มีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามความจำเป็นอย่างมีศักดิ์ศรีและสามารถพัฒนาศักยภาพของประชาชนชุมชนในด้านภูมิปัญญาทักษะความรู้ความสามารถการจัดการรวมทั้งการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้และประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างมีอิสระการทำงานต้องเน้นในรูปกลุ่มหรือองค์กรชุมชนที่มีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมอย่างชัดเจนเนื่องจากพลังกลุ่มจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้งานพัฒนาต่างๆบรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมายได้ ทั้งนี้การจะเกิดสภาพของการมีส่วนร่วมของประชาชนตามความหมายที่กล่าวถึงข้างต้นจะต้องเกิดสภาพ

พลังงานทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหา Erwin William ระบุว่ากรมีส่วนร่วมจะต้องมีส่วนประกอบด้วย ๓ มิติคือ มิติที่ ๑ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าอะไรควรทำและทำอย่างไร มิติที่ ๒ มีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนาลงมือปฏิบัติการตามที่ได้ตัดสินใจและ มิติที่ ๓ มีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน 23 ๒๔ จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมหมายถึงการที่ประชาชนหรือสมาชิกเพื่อหวังผลในกิจกรรมร่วมกันโดยอาศัยสมาชิก

ในชุมชนทั้งในส่วนบุคคลกลุ่มคนชมรมสมาคมมูลนิธิและองค์กรอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการในเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องร่วมกัน ไพรัตน์ เตชะรินทร์ 2526 32 ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ธันวาคม 2563 Vol5 No2 July December 2020 นรินทร์ชัยพัฒนาพงศาได้ให้ความหมายว่าการมีส่วนร่วมคือการให้ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจกระบวนการดำเนินโครงการและร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการพัฒนานอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะประเมินผลโครงการนั้น นรินทร์ชัยพัฒนาพงศา 2538 วิลเลียม เออร์วิน William Erwin ได้ให้ความหมายว่าการมีส่วนร่วมประกอบด้วย 3 มิติคือ มิติที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าอะไรควรทำและทำอย่างไร มิติที่ 2 การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนาลงมือปฏิบัติการตามที่ได้ตัดสินใจและ มิติที่ 3 การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน William Erwin อ้างใน เรืองศักดิ์ สงสุข 2539 เจมส์ แอล เครตัน James L Creighton ได้ให้ความหมายว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ กระบวนการที่ความกังวลความต้องการและคุณค่าของประชาชนได้รับการบูรณาการในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐผ่านกระบวนการสื่อสารแบบสองทางมีเป้าหมายโดยรวมเพื่อที่จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนนอกจากนี้ผู้เขียนยังอภิปรายเพิ่มเติมถึงประเด็นที่ว่าจริงหรือไม่ว่าการมีส่วนร่วมนั้นจะหมายถึงการที่ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นก่อนการตัดสินใจจะเกิดขึ้นหรือหมายความว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจจะสามารถตัดสินใจใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

การมีส่วนร่วมแบบอุดมคติคือการมีส่วนร่วมโดยคนภายนอกพบมากในประเทศกำลังพัฒนาโดยรัฐมีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการริเริ่มให้เกิดการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมโดยการบังคับแบบนี้ไม่ต่างจากแบบที่ 2 มากนักในแง่ผลลัพธ์ออกมาทันทีที่ 26 ๒๗๔ การปรากฏตัว Presence หมายถึงการเข้าร่วมในโครงการที่องค์การสถาบันหรือหน่วยงานจัดให้การมีส่วนร่วมจึงมีความหมายเพียงการปรากฏตัวหรือเข้าร่วมในโครงการนั้นๆซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้น

มีส่วนร่วมตัดสินใจ Codecision โดยเฉพาะเกี่ยวกับโครงการที่ตนจะมีส่วนได้เสียด้วยโดยแบ่งเป็น ๓ กรณีแล้วแต่กิจกรรมนั้นอยู่ในขั้นตอนใดต่อไปนี้เป็นผู้นำหน้าการตัดสินใจน้อยกว่าเจ้าของโครงการเช่นก่อนเริ่มที่โครงการจะตัดสินใจว่าโครงการควรทำขนาดใดทำกิจกรรมอะไรบ้างเป็นต้นผู้อื่นมีส่วนร่วมด้วยน้อย๒๓คนมีหน้าหน้าการตัดสินใจเท่ากับเจ้าของโครงการเช่นเมื่อเปิดหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกันและจะตัดสินใจว่าจะเริ่มโครงการนั้นหรือไม่๓๓คนมีหน้าหน้าการตัดสินใจมากกว่าเจ้าของโครงการเช่น

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

วิธีวิจัยนี้ถาวร 2530 สรุปได้ว่าขั้นตอนการมีส่วนร่วมประชาชนทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลทุกขั้นตอนมีความสัมพันธ์เพื่อทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความสามัคคี 36 ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ธันวาคม 2563 Vol5 No2 July December 2020 ลักษณะของการมีส่วนร่วมจากการศึกษาเอกสารต่างๆพบได้ว่าลักษณะของการมีส่วนร่วมมีนักวิชาการหลายๆท่านได้กล่าวไว้ดังนี้มีประชาชนเงินค้ำประกันการมีส่วนร่วมเป็น 3 ลักษณะคือ 1 การมีส่วนร่วมโดยความสมัครใจและปราศจากการสนับสนุนจากภายนอกเป็นการมีส่วนร่วมแบบอุดมคติ 2 การมีส่วนร่วมโดยคนภายนอกพบมากในประเทศกำลังพัฒนาโดยรัฐมีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการริเริ่มให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 3 การมีส่วนร่วมโดยการบังคับแบบนี้ไม่ต่างจากแบบที่ 2 มากนักในแง่ผลลัพธ์ออกมาทันทีมีประชาชนเงินค้ำประกัน 2536 นายชัยทนต์ผลได้กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมไว้ 3 ประการคือ 1 การปรากฏตัว Presence หมายถึงการเข้าร่วมในโครงการที่องค์การสถาบันหรือหน่วยงานจัดให้การมีส่วนร่วมจึงมีความหมายเพียงการปรากฏตัวหรือเข้าร่วมในโครงการนั้นๆซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแรงจูงใจและองค์ประกอบทางสังคมอื่นๆ 2 การเกี่ยวข้อง Involvement หมายถึงการมีส่วนร่วมในโครงการอย่างแข็งขันของผู้เข้าร่วมในกิจกรรมหรือโครงการที่เหมาะสมกับตนและการนำไปใช้โดยเน้นที่ตัวผู้เข้าร่วมไม่เน้นสถาบันขององค์กร 3 การควบคุม Control หมายถึงการมีบุคคล

เช่นสิ่งพิมพ์วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ระดับการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมกับพรรคการเมืองสามารถแบ่งได้เป็น 11 ระดับดังนี้ 1 การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งโดยเลือกผู้สมัครของพรรคที่ตนสนับสนุน 2 การมีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของพรรคการเมืองเช่นการรับฟังการแถลงผลงานของพรรครับฟังการปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง 3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับพรรคการเมืองเช่นร่วมประชุมร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์กับพรรคการเมือง 4 การมีส่วนร่วมโดยเป็นสมาชิกพรรคการเมือง 5 การมีส่วนร่วมโดยการบริจาคเงินและทรัพย์สินแก่พรรคการเมือง 6 การมีส่วนร่วมโดยเข้าเป็นกรรมการพรรคการเมืองในระดับต่างๆ 7 การมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานกิจการของพรรค 8 การมีส่วนร่วมในการประชุมรณรงค์เคลื่อนไหวทางการเมือง 9 การมีส่วนร่วมระดมทุนจากแหล่งต่างๆเพื่อช่วยพรรคการเมือง 10 การมีส่วนร่วมเสนอตัวเพื่อสมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค 11 การมีส่วนเข้าดำรงตำแหน่งทางการเมืองในนามของพรรคระดับการมีส่วนร่วมตามหลักการทั่วไปแบ่งเป็น 5 ระดับได้แก่ 1 การมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูลของตนครอบครัวชุมชนของตนเช่นการให้ข้อมูลการเจ็บป่วยของตนแก่แพทย์ 2 การมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารเช่นการร่วมรับรู้ข้อมูลของตนจากแพทย์เพื่อจะเป็นแนวทางตัดสินใจให้ดีขึ้น 3 การมีส่วนร่วมตัดสินใจโดยเฉพาะเกี่ยวกับโครงการที่ตนจะมีส่วนได้เสียด้วยโดยแบ่งเป็น 3 กรณีแล้วแต่กิจกรรมนั้นอยู่ในขั้นตอนใดต่อไปนี้เป็นผู้นำหน้าการตัดสินใจน้อยกว่าเจ้าของโครงการเช่นก่อนเริ่มทำโครงการจะตัดสินใจว่าโครงการควรทำขนาดใดทำกิจกรรมอะไรบ้างเป็นต้นผู้อื่นมีส่วนร่วมด้วยน้อย 32 คนมีหน้าหน้าการตัดสินใจ

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

มีส่วนร่วมในชั้นรับผลประโยชน์ที่เกิดจากโครงการขั้นตอนที่๕การมีส่วนร่วมในชั้นประเมินผลโครงการ๒การจำแนกตามระดับความเข้มของการมีส่วนร่วมมี๓ระดับคือการมีส่วนร่วมเทียมการมีส่วนร่วมบางส่วนและการมีส่วนร่วมแท้จริง๓การจำแนกตามประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมซึ่งประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมนั้นพิจารณาจากความพยายามที่บุคคลทุ่มเทให้แก่การทำงานในโครงการจนโครงการนั้นประสบผลสำเร็จโดยวัดจากการรับรู้ของสังคมอื่นๆในลักษณะของสังคมที่ดีว่าการดำเนินโครงการในแต่ละขั้นตอนมีบุคคลใดบ้างที่ทุ่มเทความพยายามจนการดำเนินโครงการในแต่ละขั้นตอนประสบผลสำเร็จ๕การ

ความคิดเห็นของประชาชน Public Opinion 24 การจัดตั้งกลุ่มผลประโยชน์ Internet Group 25 การแสดงออกของประชาชน Direct Action ประเวศวงษ์ 2541 กล่าวว่าการปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วมนั้นประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้โดยการลงสมัครรับเลือกตั้งเข้าเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแต่คนนั้นคงไม่พอต้องเอาอบตมาเชื่อมโยงกับประชาสังคมหรือประชาคมที่อยู่ตรงนั้นและสามารถทำได้ไม่ยาก 11 บัญชรแก้วสว่างอ้างในสุวรรณพิณดานนท์ 2546 4647 ได้เสนอวิธีการจำแนกพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาออกเป็น 10 แนวทางคือ 1 การจำแนกตามขั้นตอนการมีส่วนร่วมมี 5 ขั้นตอนคือการมีส่วนร่วมในชั้นริเริ่มโครงการการมีส่วนร่วมในชั้นตอนวางแผนโครงการการมีส่วนร่วมในชั้นดำเนินการโครงการการมีส่วนร่วมในชั้นรับผลที่เกิดจากโครงการการมีส่วนร่วมในชั้นประเมินผลโครงการ 2 การจำแนกตามระดับความเข้มของการมีส่วนร่วมมี 3 ระดับคือการมีส่วนร่วมเทียมการมีส่วนร่วมบางส่วนและการมีส่วนร่วมที่แท้จริง 3 การจำแนกตามประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมพิจารณาจากความพยายามที่บุคคลทุ่มเทให้แก่การทำงานในโครงการจนโครงการนั้นประสบผลสำเร็จโดยวัดจากการรับรู้ของสังคมอื่นๆในลักษณะของสังคมที่ดี Suciometry ว่าการดำเนินโครงการในแต่ละขั้นตอนมีบุคคลใดบ้างที่ทุ่มเทความพยายามจนการดำเนินโครงการในแต่ละขั้นตอนประสบผลสำเร็จ 4 การจำแนกตามระดับความถี่ของการมีส่วนร่วมความถี่ของการมีส่วนร่วมมี 2 ระดับคือระดับบุคคลพิจารณาจากจำนวนครั้งที่บุคคลเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆและระดับชุมชนพิจารณาจากจำนวนของผู้ที่เข้าไปมีส่วนร่วม 5 การจำแนกตามพลังของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกล่าวคือพิจารณาว่าการมีส่วนร่วมในการกระทำกิจกรรมมีตลอดช่วงระยะเวลาที่กิจกรรมดำเนินอยู่หรือไม่ทั้งนี้เพื่อให้อาชีพของการมีส่วนร่วมในการกระทำกิจกรรมชัดเจนมากกว่าการพิจารณา

จำแนกตามระดับความถี่ของการมีส่วนร่วมความถี่ของการมีส่วนร่วมมี๒ระดับคือระดับบุคคลพิจารณาจากจำนวนครั้งที่บุคคลเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆและระดับชุมชนพิจารณาจากจำนวนของผู้ที่เข้าไปมีส่วนร่วม๕การจำแนกตามพลังของกิจกรรมที่เข้าไปมีส่วนร่วมกล่าวคือพิจารณาว่าการมีส่วนร่วมในการกระทำกิจกรรมมีตลอดช่วงระยะเวลาที่กิจกรรมดำเนินอยู่หรือไม่ทั้งนี้เพื่อให้อาชีพของการมีส่วนร่วมในการกระทำกิจกรรมชัดเจนมากกว่าการพิจารณาเฉพาะความถี่ของการมีส่วนร่วมแต่เพียงอย่างเดียว๖การจำแนกตามระดับความสมัครใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมมี๓ระดับคือการมีส่วนร่วมโดยสมัครใจการมีส่วนร่วมโดยการชักนำและการมีส่วนร่วมโดยการบังคับ๗การจำแนกตามระดับขององค์การที่เข้าไปมีส่วนร่วมมี๓ระดับ

การดำเนินโครงการในแต่ละขั้นตอนประสบ \ n ผลสำเร็จ \ n4 .การจำแนกตามระดับความถี่ของการมีส่วนร่วมความถี่ของการมีส่วนร่วมมี 2 ระดับคือ \ n ระดับบุคคลพิจารณาจากจำนวนครั้งที่บุคคลเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆและระดับชุมชนพิจารณา \ n จากจำนวนของผู้ที่เข้าไปมีส่วนร่วม \ n5 .การจำแนกตามพลังของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกล่าวคือพิจารณาว่าการมีส่วนร่วม \ n ในการกระทำกิจกรรมมีตลอดช่วงระยะเวลาที่กิจกรรมดำเนินอยู่หรือไม่ทั้งนี้เพื่อให้อาชีพของการมี \ n ส่วนร่วมในการกระทำกิจกรรมชัดเจนมากกว่าการพิจารณาเฉพาะความถี่ของการมีส่วนร่วมแต่ \ n เพียงอย่างเดียว \ n6 .การจำแนกตามระดับความสมัครใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมมี 3 ระดับคือการมีส่วนร่วม \ n โดยสมัครใจการมีส่วนร่วมโดยการชักนำและการมีส่วนร่วมโดยการบังคับ \ n 19 \ n7 .การจำแนกตามระดับขององค์การที่เข้าไปมีส่วนร่วมมี 3 ระดับคือการมีส่วนร่วมใน \ n ระดับล่างขององค์กรการมีส่วนร่วมในระดับกลางขององค์กรและการมีส่วนร่วมในระดับสูงของ \ n องค์กร \ n8 .การจำแนกตามประเภทของผู้เข้าไปมีส่วนร่วมโดยพิจารณาจากคุณลักษณะของผู้เข้าไป \ n มีส่วนร่วมเพศอายุสถานภาพครอบครัวการศึกษาชนชั้นทางสังคมระดับรายได้ระยะเวลาอยู่ \ n อาศัย ฯลฯ \ n9 .การจำแนกตามรูปแบบการวางแผนมี 2 ลักษณะคือ \ n9.1 การวางแผนแบบบนลงล่าง(Top -- Down Planning)การมีส่วนร่วมจะน้อยอำนาจ \ n ในการตัดสินใจจะอยู่ที่ชั้นบนระดับสูง \ n9.2การวางแผนล่างขึ้นบน(Bottom -- upPlanning)ซึ่งการมีส่วนร่วมจะมากเพราะอำนาจ \ n ในการตัดสินใจจะอยู่ที่ระดับล่าง \ n10 .การจำแนกตามรูปแบบของการมีส่วนร่วมมี 2 รูปแบบคือการมีส่วนร่วมโดยทางตรง \ n และการมีส่วนร่วมโดยทางอ้อมผ่านผู้แทน \ n จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นหมายถึงการที่ประชาชน \ n เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องร่วมกันร่วมคิดร่วมทำ \ n ร่วมรับผิดชอบโดยการร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาต่างๆไปกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง \ n การเมือง \ n กล่าวโดยสรุปการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของผู้นำท้องถิ่นซึ่งถือเป็น \ n ตัวแทนของประชาชนในตำบลซึ่งได้นำปัญหาความต้องการของประชาชนมานำเสนอและบรรจุไว้ \ n

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองลักษณะของการมีส่วนร่วมทางการเมืองผู้วิจัยได้พบทวนเกี่ยวกับซึ่งมีผู้รู้และนักวิชาการหลากหลายได้แสดงทัศนะไว้ดังนี้๒๒๑ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองคำกล่าวที่ว่าการเมืองเป็นเรื่องของคนทุกคนและทุกคนก็ไม่สามารถปฏิเสธผลกระทบทางการเมืองต่อการดำรงชีวิตของประชาชนได้คำกล่าวนี้ได้สะท้อนให้นักวิชาการหลายท่านได้หันมาให้ความสนใจและศึกษาไว้อย่างมากมายจนสามารถสะท้อนแนวคิดต่างๆออกมาตามบริบททางสังคมการเมืองและวัฒนธรรมของตนเองโดยเฉพาะประเด็นความ

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองคำกล่าวที่ว่าการเมืองเป็นเรื่องของคนทุกคนและทุกคนก็ไม่สามารถปฏิเสธผลกระทบทางการเมืองต่อการดำรงชีวิตของประชาชนได้คำกล่าวนี้ได้สะท้อนให้นักวิชาการหลายท่านได้หันมาให้ความสนใจและศึกษาไว้อย่างมากมายจนสามารถสะท้อนแนวคิดต่างๆออกมาตามบริบททางสังคมการเมืองและวัฒนธรรมของตนเองโดยเฉพาะประเด็นความหมายการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีผู้ให้แนวคิดไว้อย่างหลากหลายและได้รวบรวมความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 3 รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองถือว่าเป็นภาพสะท้อนของการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชนอย่างเห็นได้ชัดซึ่งตามแนวคิดของบาร์เบอร์ เจเดวิด Barber J David 1972 3 ได้แบ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ 2 ประการดังนี้ 1 การมีส่วนร่วมโดยตรงเป็นลักษณะที่ประชาชนเป็นผู้ดำเนินการปกครองตนเองโดยตรงเช่นการบริหารงานการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจในการดำเนินงานด้วยตนเอง 2 การมีส่วนร่วมโดยทางอ้อมเป็นลักษณะที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแต่ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการปกครองด้วยตนเองโดยตรงแต่เป็นการเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ด้วยวิธีการเลือกตั้งโดยประชาชนอย่างเสรีซึ่งกลไกนี้ต้องการให้ประชาชนเข้ามาควบคุมการบริหารงานฝ่ายปกครองให้เป็นไปตามความต้องการ 4 รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยจำแนกเป็น 4 แนวคิดได้แก่ 1 การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยตรง Direct Democracy การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้ประชาชนหรือพลเมืองของรัฐจะทำหน้าที่เป็นสภาโดยทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆด้วยตัวเองประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์ในสังคมภายหลัง

เฉพาะประเด็นความหมายการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีผู้ให้แนวคิดไว้อย่างหลากหลายเช่นไมรอนวีเนอร์ได้รวบรวมความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ในหลายลักษณะต่างๆใน๑๐ประการได้แก่๑การเข้าร่วมทางการเมืองคือการกระทำในรูปแบบการสนับสนุนหรือเป็นการกระทำเพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาล support and demand ๒การเข้าร่วมทางการเมืองคือพยายามเพื่อก่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลการในการใช้อิทธิพล influence ต่อการปฏิบัติงานของรัฐบาลหรือการเลือกสรรผู้นำรัฐบาล

ประชาธิปไตยหรือไม่ว่าการปกครองรูปแบบใดก็ตามบทบาทของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ \n ประชาชนย่อมจำเป็นอย่างยิ่งต่อการรักษาความสมดุลระหว่างผู้บริหารประเทศ(รัฐบาล)กับผู้รับ \n ผลประโยชน์อันเกิดจากการบริหารประเทศ(ประชาชน)ซึ่งหากแม้ว่าระบบการเมืองใดก็ตามที่ \n ละเลยในประเด็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองย่อมไม่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงเช่นกันสาหรับ \n แนวคิดที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ \n ความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง \n คำกล่าวที่ว่า"การเมืองเป็นเรื่องของคนทุกคนและทุกคนก็ไม่สามารถปฏิเสธผลกระทบ \n ทางการเมืองต่อการดำรงชีวิตของประชาชนได้"คำกล่าวนี้ได้สะท้อนให้นักวิชาการหลายท่านได้ \n หันมาให้ความสนใจและศึกษาไว้อย่างมากมายจนสามารถสะท้อนแนวคิดต่างๆออกมาตามบริบท \n ทางสังคมการเมืองและวัฒนธรรมของตนเองโดยเฉพาะประเด็นความหมายการมีส่วนร่วมทาง \n การเมืองมีผู้ให้แนวคิดไว้อย่างหลากหลายเช่นไมรอนวีเนอร์ได้รวบรวมความหมายของการมี \n ส่วนร่วมทางการเมืองไว้ในหลายลักษณะต่างๆใน 10 ประการได้แก่(Wiener \, 1971 \, pp . 161 - 163) \n n1 .การเข้าร่วมทางการเมืองคือการกระทำในรูปแบบการสนับสนุนหรือเป็นการกระทำ \n เพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาล(Support and demand) \n n2 .การเข้าร่วมทางการเมืองคือพยายามเพื่อก่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลการในการใช้อิทธิพล \n (Influence)ต่อการปฏิบัติงานของรัฐบาลหรือการเลือกสรรผู้นำรัฐบาล \n n3 .การเข้าร่วมทางการเมืองคือการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายของพลเมือง \n (Legitimate) \n n4 .การเข้าร่วมทางการเมืองคือการกระทำที่มีตัวแทนทางการ

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

๒๑๓ การเข้าร่วมทางการเมืองคือการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายของพลเมือง legitimate ๔ การเข้าร่วมทางการเมืองคือการกระทำที่มีตัวแทนทางการเมือง representation ๕ การเข้าร่วมทางการเมืองคือสภาพที่บุคคลไม่ต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง alienation เพราะเห็นว่าการเข้ามามีส่วนร่วมนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเองซึ่งแตกต่างจากการเฉยเมยทางการเมือง apathy เป็นการขาดความสนใจต่อการเมืองทั้งสิ้น ๖ ผู้ที่เข้าร่วมทางการเมืองจะหมายถึงผู้กระตือรือร้น active หรือผู้ที่มีความตื่นตัวทาง

นั้นถือว่าเป็นเรื่องของบทบาททางการเมืองก่อกกกกกกลักษณะที่สำคัญอีกประการหนึ่งจะต้องเป็นเรื่องที่แสดงออกเพื่อให้มีผลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลหรือผู้นำประเทศดังนั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงอาจเป็นไปได้ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายสันติและรุนแรงถึงแม้ว่าผู้เข้าร่วมจะมีวัตถุประสงค์เพื่อกดดันรัฐบาลแต่ก็อาจจะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของรัฐบาลแต่ประการใดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอำนาจทางการเมืองของผู้มีส่วนร่วมว่ามีศักยภาพมากน้อยเพียงใดกกกกกกกรีนเนอร์ 1971 161163 อ้างถึงในกฤษฎีกานัยสยศบัญญัติ 2547 7 ได้รวบรวมความหมายของการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในลักษณะต่างๆไว้อย่างมีขอบเขตที่กว้างขวางซึ่งจะเห็นได้ดังต่อไปนี้ 1 การเข้าร่วมทางการเมืองคือการกระทำในรูปแบบการสนับสนุนหรือเป็นการกระทำเพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาล Support and Demand 2 การเข้าร่วมทางการเมืองคือความพยายามเพื่อก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ผลในการใช้อิทธิพล Influence ต่อการปฏิบัติงานของรัฐบาลหรือการเลือกสรรผู้นำรัฐบาล 3 การเข้าร่วมทางการเมืองคือการกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายของพลเมือง Legitimate 4 การเข้าร่วมทางการเมืองคือการกระทำที่มีตัวแทนทางการเมือง Representation 5 การเข้าร่วมทางการเมืองคือสภาพที่บุคคลไม่ต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง Alienation เพราะเห็นว่าการเข้ามามีส่วนร่วมนั้นไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง 10 ซึ่งแตกต่างจากการเฉยเมยทางการเมือง Apathy ซึ่งเป็นการขาดความสนใจต่อการเมืองใดๆทั้งสิ้น 6 ผู้ที่เข้าร่วมทางการเมืองจะหมายความรวมไปถึงผู้ที่กระตือรือร้น Active หรือผู้ตื่นตัวทางการเมืองเป็นพิเศษ Activists เช่นผู้ที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้งการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองการร่วมประชุมทางการเมือง

การเมืองเป็นพิเศษ activists เช่นผู้ที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้งการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองการร่วมประชุมทางการเมืองและการให้ความสนใจต่อปัญหาสาธารณะนอกจากนี้ยังรวมถึงการเข้าร่วมทางการเมืองในระดับต่างๆได้แก่การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งถือเป็นการกระทำที่มีแรงจูงใจน้อยมากหรือการไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่มีการพูดคุยกับเพื่อนบ้านในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการแสดงความคิดเห็นและการแสดงประชามติทางการเมืองรวมทั้งการให้ความสนใจติดตามข่าวสารทางการเมืองจากสื่อมวลชน๗การเข้าร่วม

ท่าของพลเมืองที่มีความถูกต้องตามตัวบทกฎหมาย 4 การมีส่วนร่วมทางการเมืองหมายถึงการกระทำที่มีตัวแทนทางการเมืองซึ่งตามความหมายนี้ผู้ที่เห็นด้วยก็คือพวกที่เชื่อในระบบประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนพวกที่ไม่เห็นด้วยก็คือพวกที่นิยมแบบประชาธิปไตยโดยตรง 19 5 การมีส่วนร่วมทางการเมืองหมายถึงสภาพที่บุคคลเกิดความรู้สึกอยากเข้าร่วมทางการเมืองมีความสนใจมีการกระทำและกระทำในกรณีอื่นๆ 6 ผู้ที่มีส่วนร่วมทางการเมืองจะหมายความรวมถึงผู้ที่มีความกระตือรือร้นหรือตื่นตัวทางการเมืองอย่างมากเช่นผู้ที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้งการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองการเข้าร่วมประชุมทางการเมืองและการใช้เวลาสนใจต่อปัญหาส่วนรวมนอกจากนี้ยังรวมไปถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับต่างๆด้วยเช่นการไปใช้สิทธิ์หรือไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งการไปออกเสียงลงประชามติการพูดคุยปัญหาทางการเมืองกับเพื่อนบ้านการแสดงทัศนะทางการเมืองและการรับข่าวสารทางการเมืองผ่านสื่อมวลชน 7 การมีส่วนร่วมทางการเมืองหมายถึงการกระทำที่มีความต่อเนื่องตลอดเวลากิจกรรมซึ่งอยู่ในสภาพซึ่งสามารถวัดได้และมีลำดับจะเห็นได้จากสถาบันซึ่งมีลักษณะต่อเนื่องและเป็นระบบหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันและมีระดับความรุนแรงเช่นการรวมกลุ่มยกพวกทำร้ายกันหรือการลอบสังหารทางการเมือง เป็นต้น 8 การมีส่วนร่วมทางการเมืองหมายถึงการกระทำที่มีจุดมุ่งหมายในการเลือกผู้นำและกำกับนโยบายสาธารณะรวมถึงความพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อระบบราชการ 9 การมีส่วนร่วมทางการเมืองหมายถึงการกระทำที่มีผลต่อการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 10 การมีส่วนร่วมทางการเมืองหมายถึงการกระทำทางการเมืองซึ่งแต่ละสังคมจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปในสังคมหนึ่งอาจจะเป็นการกระทำทางการเมือง

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

ทางการเมืองคือการกระทำที่มีต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา persistence continuum ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความเป็นสถาบัน institutionalized และมีการจัดตั้งนอกจากนั้นยังรวมไปถึงการกระทำที่เป็นครั้งคราวซึ่งเกิดขึ้นมาอย่างทันทีทันใดและมีบับคั้นความรุนแรงเช่นการจลาจลการยกพวกตีกันการรวมกลุ่มและการลอบฆ่านักการเมือง ๘ การเข้าร่วมทางการเมืองคือการกระทำที่เป็นความพยายามในการที่จะเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติการของราชการ bureaucratic actions และนโยบายสาธารณะ public policy ๙ การเข้าร่วมทางการเมืองคือการกระทำที่มีผลต่อการเมืองในระดับชาติ national politics และการเมืองในระดับท้องถิ่น ๑๐ การเข้า

การเมืองเป็นพิเศษ(Activists)เช่นผู้ที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้งการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ๓ การร่วมประชุมทางการเมืองและการให้ความสนใจต่อปัญหาสาธารณะนอกจากนั้นยังรวมถึง ๓ การเข้าร่วมทางการเมืองในระดับต่างๆได้แก่การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง(ซึ่งถือเป็นการกระทำที่มี ๓ 9 ๓ แรงจูงใจน้อยมาก)หรือการไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแต่มีการพูดคุยกับเพื่อนบ้านในเรื่องเกี่ยวกับ ๓ การเมืองการแสดงความคิดเห็นและการแสดงประชามติทางการเมืองรวมทั้งการให้ความสนใจ ๓ ติดตามข่าวสารทางการเมืองจากสื่อมวลชน ๓ 7 .การเข้าร่วมทางการเมืองคือการกระทำที่มีต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา(Persistence \ ncontinuum)ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความเป็นสถาบัน(Institutionalized)และมีการจัดตั้งนอกจากนั้นยัง ๓ รวมไปถึงการกระทำที่เป็นครั้งคราวซึ่งเกิดขึ้นมาอย่างทันทีทันใดและมีบับคั้นความรุนแรงเช่น ๓ การจลาจลการยกพวกตีกันการรวมกลุ่มและการลอบฆ่านักการเมือง ๓ 8 .การเข้าร่วมทางการเมืองคือการกระทำที่เป็นความพยายามในการที่จะเข้ามามี ๓ อิทธิพลเหนือการปฏิบัติการของราชการ(Bureaucratic actions)และนโยบายสาธารณะ(Public \ npolicy) ๓ 9 .การเข้าร่วมทางการเมืองคือการกระทำที่มีผลต่อการเมืองในระดับชาติ(National \ npolitics)และการเมืองในระดับท้องถิ่น ๓ 10 .การเข้าร่วมทางการเมืองคือการกระทำทางการเมือง(Political action)แต่ใน ๓ ขณะเดียวกันแต่ละสังคมมีการกระทำทางการเมืองแตกต่างกันออกไปตามบริบทของสังคมนั้นๆ ๓ เช่นว่าในสังคมหนึ่งถือว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นการกระทำที่เกิดจากความสมัครใจไม่ว่า ๓ จะประสบผลสำเร็จหรือไม่ก็ตามหรืออาจเกิดขึ้นเพียงบางครั้งคราวหรือต่อเนื่องอาจถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ได้ซึ่งการกระทำเหล่านี้เพื่อการมีอิทธิพลในการจัดสรรนโยบายสาธารณะและ ๓ บริหารนโยบายของรัฐบาลตลอดจนการเลือกผู้นำทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ๓ นอกจากนี้การมีส่วนร่วมทางการเมืองยังเป็นการกระทำที่สมัครใจของสมาชิกในสังคม ๓ เพื่อที่จะคัดเลือกผู้

ร่วมทางการเมืองคือการกระทำทางการเมือง political action แต่ในขณะที่เดียวกันแต่ละสังคมมีการกระทำทางการเมืองแตกต่างกันออกไปตามบริบทของสังคมนั้นๆเช่นว่าในสังคมหนึ่งถือว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นการกระทำที่เกิดจากความสมัครใจไม่ว่าจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ก็ตามหรืออาจเกิดขึ้นเพียงบางครั้งคราวหรือต่อเนื่องอาจถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ได้ซึ่งการกระทำเหล่านี้เพื่อการมีอิทธิพลในการจัดสรรนโยบายสาธารณะและบริหารนโยบายของรัฐบาลตลอดจนการเลือกผู้นำทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 32 ๓ นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการไทยอีกหลายท่านได้สะท้อนแนว

ขึ้นมาอย่างทันทีทันใดและมีบับคั้นความรุนแรงเช่นการจลาจลการรวมกลุ่มยกพวกตีกันการลอบฆ่ากันทางการเมือง 8 การเข้าร่วมทางการเมืองคือการกระทำที่เป็นความพยายามในการที่จะเข้ามามีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติการของราชการ Bureaucratic Action และนโยบายสาธารณะ Public Policy 9 การเข้าร่วมทางการเมืองคือการกระทำที่มีผลต่อการเมืองในระดับชาติ National Politics และการเมืองในระดับท้องถิ่น 10 การเข้าร่วมทางการเมืองคือการกระทำทางการเมือง Political Action แต่ในขณะที่เดียวกันในแต่ละสังคมการกระทำทางการเมืองก็มีความแตกต่างกันออกไปในสังคมหนึ่งอาจถือว่าการเข้าร่วมทางการเมืองคือการกระทำใดๆก็ตามที่เกิดจากความสมัครใจไม่ว่าจะประสบผลสำเร็จหรืออาจจะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องอาจจะใช้วิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ก็ได้โดยที่การกระทำดังกล่าวนี้ก็เพื่อมีอิทธิพลในการจัดสรรนโยบายสาธารณะและบริหารนโยบายของรัฐบาลตลอดจนการเลือกผู้นำทางการเมืองทั้งในระดับชาติและในระดับท้องถิ่นก็ตามก๊กก๊กการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นถือว่าเป็นระดับที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดและประชาชนสามารถเข้าใจประเด็นนโยบายและปัญหาส่วนรวมของท้องถิ่นได้ชัดเจนเห็นผลได้ผลเสียของนโยบายแต่ละประเด็นได้ชัดเจนกว่าการตัดสินใจทางการเมืองระดับชาติแต่เมืองไทยการพัฒนาของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นมีโอกาสดังกล่าวคือการเปิดโอกาสให้การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชาติ 11 กกกกกกกสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองหมายถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นกิจกรรมของประชาชนทุกคนตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้โดยสิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งหรือก่อตั้งพรรคการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์สิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสิทธิเกี่ยวกับการพูดการชุมนุมและเป็นกิจกรรมที่มุ่งหมายเพื่อมีอิทธิพลต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งในการเลือกตั้ง

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

๒๒ มีอิทธิพลต่อรัฐบาลการแสดงความเห็นทางการเมือง 33 ๓๔ ยังหมายถึง การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนตามสิทธิที่ระบบการเมือง และกฎหมายกำหนดให้กระทำได้เป็นการกระทำที่ต้องเกิดขึ้นจากความสมัครใจ ของประชาชนเพื่อให้มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายของรัฐทั้งในการเมืองการ ปกครองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 34 ๓๕ สอดคล้องกับแนวคิดของพรรคักดิ์ ผ่องแผ้วที่ได้อธิบายการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ว่าการมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นกิจกรรมต่างๆตามความสมัครใจของสมาชิกในสังคมการเมืองที่จะ

สาธารณะและการเลือกผู้นำทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น 40 ๔๑ เมื่อพิจารณาจากแนวคิดของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุป การมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นกิจกรรมที่ ประชาชนเข้าไปมีบทบาทเป็นสำคัญที่ส่งผลการกระทำนั้นถึงรัฐบาลหรือผู้นำ ทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติเช่นการไปใช้สิทธิเลือกตั้งการ ชุมนุมเรียกร้องของประชาชนทางการเมืองการตัดสินใจเชิงนโยบายของรัฐบาล อันมีผลต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมการ

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

เองไม่พอใจดังนั้นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจึงจำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนที่เป็นแรงกดดันอยู่ตลอดเวลาเพื่อผ่อนคลายความรู้สึกของประชาชน ให้ใช้วิธีการมีส่วนร่วมอย่างสันติวิธีได้แก่การรวมกลุ่มต่อรองหรือการมี พรรคการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเพื่อเป็นตัวกลางในการรับฟังและ ถ่ายทอดความคิดเห็นของประชาชนการดำเนินการอย่างเป็นทางการ formal actions ได้แก่การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยการใช้สิทธิที่ได้รับ ตามรัฐธรรมนูญเช่นการริเริ่มกฎหมาย initiative การแสดงประชามติ referendum และการเพิกถอนให้ออกจากตำแหน่ง recall จันทนาได้ให้ความ หมายการมีส่วนร่วมทางการเมืองหมายถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองการ ปกครองของประชาชนตามสิทธิที่ระบบการเมืองและกฎหมายกำหนดให้กระทำ ได้เป็นการกระทำที่ต้องเกิดขึ้นจากความสมัครใจของประชาชนเพื่อให้มีอิทธิพล ต่อการกำหนดนโยบายของรัฐทั้งในการเมืองการปกครองระดับท้องถิ่นและ ระดับชาติตามแนวคิดข้างต้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองจัดว่ามีสองความหมาย คือ 1 การเข้ามีส่วนร่วมของปัจเจกชนในกิจกรรมทางการเมือง 2 อัตราส่วนของ ประชากรที่ใช้สิทธิในการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมือง 27 โดยสรุปการมีส่วนร่วม ทางการเมืองเป็นการดำเนินกิจกรรมเพื่อมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ รัฐบาลไม่ว่าการดำเนินกิจกรรมนั้นจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ก็ตามการเข้ามามี ส่วนร่วมทางการเมืองจะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นกับปัจจัยหลายประการ อาทิปัจจัยทางโครงสร้างเช่นปัจจัยทางกายภาพความแตกต่างทางวัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างในความเป็นเมืองชนบทความ แตกต่างด้านการศึกษาเพศอายุเป็นต้นปัจจัยทางสถาบันเช่นกฎของการเลือก ตั้งระบบการเลือกตั้งการแข่งขันในท้องถิ่นปัจจัยเกี่ยวกับผู้มีบทบาท

ส่วนรายด้านที่อยู่ระดับต่ำได้แก่ด้านการชุมชนทางการเมืองด้านการติดต่อนัก การเมืองและด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมืองและ กลุ่มทางการเมืองต่างๆเพศพบว่าประชาชนที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นไม่แตกต่างกันทั้งนี้เนื่องจากเพศสามารถที่จะแสดงออกในการ เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในลักษณะของกิจกรรมได้เสมอทั้งเพศชายและ เพศหญิงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจทางการเมืองของแต่ละบุคคลเพศจึงไม่เป็น ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองสอดคล้องกับแนวคิดของพรรคักดิ์ ผ่องแผ้ว 2526 ที่ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ว่าการมีส่วนร่วม ทางการเมืองเป็นกิจกรรมต่างๆตามความสมัครใจของสมาชิกในสังคมการเมือง ที่จะกระทำโดยมีจุดมุ่งหมายทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการมีอิทธิพลต่อการ กำหนดนโยบายหรือการทำงานของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือระดับ ชาติรวมถึงกิจกรรมต่างๆเช่นการไปใช้สิทธิเลือกตั้งการถกเถียงปัญหาการเมือง หรือการสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนของประชาชนสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลีวงษ์ชัญญามและดารณีธัญญสิริ 2554 ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการเปิดรับ ข่าวสารทางการเมืองความรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา พิษเนศวร์สารปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคมมิถุนายน 2559 161 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่านักศึกษา สนทนาประเด็นข่าวสารทางการเมืองกับเพื่อนมากที่สุดและเปิดรับสื่อโทรทัศน์ เพื่อให้อึดติดตามเหตุการณ์ข่าวสารทางการเมืองในระดับมากโดยมีความรู้เกี่ยวกับ หน้าที่ของประชาชนมากที่สุดและนักศึกษามีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับปาน กลางโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งระดับท้องถิ่นมากที่สุด สถานภาพพบว่าประชาชน

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

ทำประชาพิจารณ์ผลแห่งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองอาจสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ได้๒๒รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองถือว่าเป็นภาพสะท้อนของการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชนอย่างเห็นได้ชัดซึ่งตามแนวคิดของบาร์เบอร์เจเดวิดได้แบ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้๒ประการดังนี้๑การมีส่วนร่วมโดยตรงเป็นลักษณะที่ประชาชนเป็นผู้ดำเนินการปกครองตนเองโดยตรงเช่นการบริหารงานการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจในการดำเนินงานด้วยตนเอง๒การมีส่วนร่วม

ร่วมโดยทางอ้อมเป็นลักษณะที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแต่ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการปกครองด้วยตนเองโดยตรงแต่เป็นการเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ด้วยวิธีการเลือกตั้งโดยประชาชนอย่างเสรีซึ่งกลไกนี้ต้องการให้ประชาชนเข้ามาควบคุมการบริหารงานฝ่ายปกครองให้เป็นไปตามความต้องการ 41 ๔๒ส่วนแนวคิดของเจมส์อาร์ทาวน์เซนได้มองภาพกว้างที่สะท้อนระบอบการปกครองที่ว่ารูปแบบของกิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองว่ามี๒ลักษณะได้แก่๑ลักษณะแบบตะวันตกในประเทศที่มีระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งประชาชน

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมืองกล่าวว่าการเมืองเป็นเรื่องของคนทุกคนและทุกคนไม่สามารถปฏิเสธผลกระทบทางการเมืองต่อการดำรงชีวิตของประชาชนได้คำกล่าวนี้ได้สะท้อนให้นักวิชาการหลายท่านได้หันมาให้ความสนใจและศึกษาไว้อย่างมากมายจนสามารถสะท้อนแนวคิดต่างๆออกมาตามบริบททางสังคมการเมืองและวัฒนธรรมของตนเองโดยเฉพาะประเด็นความหมายการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีผู้ให้แนวคิดไว้อย่างหลากหลายและได้รวบรวมความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 3 รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองถือว่าเป็นภาพสะท้อนของการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชนอย่างเห็นได้ชัดซึ่งตามแนวคิดของบาร์เบอร์เจเดวิด Barber J David 1972 3 ได้แบ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ 2 ประการดังนี้ 1 การมีส่วนร่วมโดยตรงเป็นลักษณะที่ประชาชนเป็นผู้ดำเนินการปกครองตนเองโดยตรงเช่นการบริหารงานการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจในการดำเนินงานด้วยตนเอง 2 การมีส่วนร่วมโดยทางอ้อมเป็นลักษณะที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแต่ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการปกครองด้วยตนเองโดยตรงแต่เป็นการเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ด้วยวิธีการเลือกตั้งโดยประชาชนอย่างเสรีซึ่งกลไกนี้ต้องการให้ประชาชนเข้ามาควบคุมการบริหารงานฝ่ายปกครองให้เป็นไปตามความต้องการ 4 รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยแนวความคิดของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยจำแนกเป็น 4 แนวคิดได้แก่ 1 การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยตรง Direct Democracy การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้ประชาชนหรือพลเมืองของรัฐจะทำหน้าที่เป็นสภาโดยทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆด้วยตัวเองประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการกำหนด

ผลกระทบทางการเมืองต่อการดำรงชีวิตของประชาชนได้คำกล่าวนี้ได้สะท้อนให้นักวิชาการหลายท่านได้หันมาให้ความสนใจและศึกษาไว้อย่างมากมายจนสามารถสะท้อนแนวคิดต่างๆออกมาตามบริบททางสังคมการเมืองและวัฒนธรรมของตนเองโดยเฉพาะประเด็นความหมายการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีผู้ให้แนวคิดไว้อย่างหลากหลายและได้รวบรวมความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง 3 รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองถือว่าเป็นภาพสะท้อนของการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชนอย่างเห็นได้ชัดซึ่งตามแนวคิดของบาร์เบอร์เจเดวิด Barber J David 1972 3 ได้แบ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ 2 ประการดังนี้ 1 การมีส่วนร่วมโดยตรงเป็นลักษณะที่ประชาชนเป็นผู้ดำเนินการปกครองตนเองโดยตรงเช่นการบริหารงานการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจในการดำเนินงานด้วยตนเอง 2 การมีส่วนร่วมโดยทางอ้อมเป็นลักษณะที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแต่ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการปกครองด้วยตนเองโดยตรงแต่เป็นการเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ด้วยวิธีการเลือกตั้งโดยประชาชนอย่างเสรีซึ่งกลไกนี้ต้องการให้ประชาชนเข้ามาควบคุมการบริหารงานฝ่ายปกครองให้เป็นไปตามความต้องการ 4 รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยแนวความคิดของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยจำแนกเป็น 4 แนวคิดได้แก่ 1 การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยตรง Direct Democracy การมีส่วนร่วมในลักษณะนี้ประชาชนหรือพลเมืองของรัฐจะทำหน้าที่เป็นสภาโดยทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆด้วยตัวเองประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดกฎเกณฑ์ในสังคมภายหลังเมื่อสมาชิกของสังคมเพิ่มจำนวนมากขึ้นและสังคมมีความซับซ้อนขึ้นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยตรงกลายเป็นเรื่องยาก

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

ไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ Unconventional Forms แบ่งเป็นรูปแบบย่อยๆ ดังนี้๒๑การยื่นข้อเรียกร้อง๒๒การเดินขบวน๒๓การเข้าประจันหน้ากัน๒๔การละเมิดกฎหมายของสังคม๒๕การใช้ความรุนแรงทางการเมือง๒๖สงครามแบบกองโจรและการปฏิวัติรัฐประหาร 43 ๔๔เนื่องในการจำแนกรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่เด่นชัดอีกท่านหนึ่งคือเลสเตอร์ดับเบิลยูมิลบราทได้จำแนกรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้๖รูปแบบด้วยกันได้แก่๑การเลือกตั้ง Voting เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สามารถแยกกิจกรรมที่เกี่ยวกับการณรงค์หาเสียงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองการไปลงคะแนนเสียง

นับว่าเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นสูงตลอดจนมีระดับความผูกพันทางจิตใจกับชุมชน๔การติดต่อกับทางราชการ Contracting Officials เป็นกิจกรรมที่เน้นเฉพาะของบุคคลซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อบุคคลนั้นเองเท่านั้นเช่นการติดต่อกับทางราชการในเรื่องการเสียภาษีโรงเรียนการทาดอนการติดต่อขอรับสวัสดิการ เป็นต้น๕การเป็นผู้ประท้วง Protestors ขอบเขตของกิจกรรมในการมีส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบนี้คือการเข้าร่วมเดินขบวนตามถนนหรือก่อให้เกิดจลาจลถ้าจำเป็นเพื่อบังคับให้

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

แบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองถือว่าเป็นภาพสะท้อนของการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคประชาชนอย่างเห็นได้ชัดซึ่งตามแนวคิดของบาร์เบอร์เจดริคได้แบ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ 2 ประการดังนี้ 1 .การมีส่วนร่วมโดยตรงเป็นลักษณะที่ประชาชนเป็นผู้ดำเนินการปกครองตนเองโดยตรงเช่นการบริหารงานการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจในการดำเนินการด้วยตนเอง 2 .การมีส่วนร่วมโดยทางอ้อมเป็นลักษณะที่ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมแต่ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการปกครองด้วยตนเองโดยตรงแต่เป็นการเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ด้วยวิธีการเลือกตั้งโดยประชาชนอย่างเสรีซึ่งกลไกนี้ต้องการให้ประชาชนเข้ามาควบคุมการบริหารงานฝ่ายปกครองให้ปฏิบัติตามความต้องการภูลิสทรีซันดิกุล(2553 ,น.1อ้างอิงจาก Almond & Powell , 1976 , pp .145- 146)ได้จำแนกรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆดังนี้ 1 .รูปแบบตามธรรมเนียมปฏิบัติ(Conventional Forms)สามารถแบ่งเป็นรูปแบบย่อยๆได้ดังนี้1.1การออกเสียงเลือกตั้ง1.2การสนทนาเรื่องการเมือง1.3การณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 10 1.4การจัดตั้งและการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ1.5การติดต่อส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่การเมือง 2 .รูปแบบที่ไม่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ(Unconventional Forms)แบ่งเป็นรูปแบบย่อยๆดังนี้2.1การยื่นข้อเรียกร้อง2.2การเดินขบวน2.3การเข้าประจันหน้ากัน2.4การละเมิดกฎหมายของสังคม2.5การใช้ความรุนแรงทางการเมือง2.6สงครามแบบกองโจรและการปฏิวัติรัฐประหารพงษ์สวัสดิ์อักษรวิสุทธิ์(2550 ,น.26อ้างอิงจาก Milbrath , 1971 , pp .12- 16)ได้จำแนกรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ 6 รูปแบบด้วยกันได้แก่ 1 .การเลือกตั้ง(Voting)เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สามารถแยกกิจกรรมที่เกี่ยวกับการณรงค์หาเสียงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นเพียงการแสดงออกของประชาชนถึงความจงรักภักดีต่อระบอบการเมือง

มีบทบาทในชุมชนจึงนับว่าเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นสูงตลอดจนมีระดับความผูกพันทางจิตใจกับชุมชน 4 .การติดต่อกับทางราชการ(Contracting Officials)เป็นกิจกรรมที่เน้นเฉพาะของบุคคลซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อบุคคลนั้นเองเท่านั้นเช่นการติดต่อกับทางราชการในเรื่องการเสียภาษีโรงเรียนการทาดอนการติดต่อขอรับสวัสดิการ เป็นต้น 5 .การเป็นผู้ประท้วง(Protestors)ขอบเขตของกิจกรรมในการมีส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบนี้คือการเข้าร่วมเดินขบวนตามถนนหรือก่อให้เกิดจลาจล(ถ้าจำเป็น)เพื่อบังคับให้รัฐแก้ไขบางสิ่งบางอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับการเมืองให้ถูกต้องการประท้วงที่เปิดเผยต่อสาธารณะชน 6 .การเป็นผู้สื่อสารทางการเมือง(Communicators)ได้แก่การติดต่อข่าวสารทางการเมืองอยู่เสมอการส่งข่าวสารแสดงการสนับสนุนให้แก่ผู้นำทางการเมืองเมื่อเขากระทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือส่งคำคัดค้านเมื่อเขากระทำในสิ่งที่เลวร้ายการร่วมอภิทหาทางการเมืองการให้ 11 ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเมืองแก่เพื่อนในชุมชนการให้ความสนใจแก่ทางราชการและการเขียนจดหมายหรือบทความถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เข้าร่วมลักษณะนี้มักจะเป็นคนที่มีการศึกษาสูงมีข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองมากและมีความสนใจทางการเมืองมากด้วยการเป็นผู้สื่อสารทางการเมืองเหล่านี้จะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมากกว่าเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองหรือผู้รักชาติแต่จะไม่แสดงออกด้วยการประท้วงสิริพัฒน์ลาภจิตร(2550 ,น.22อ้างอิงจาก Milbrath , 1971 , pp .12- 16)ได้จำแนกรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนไว้ 6 รูปแบบคือ 1 .การเลือกตั้ง(Voting)เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่แยกออกจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรักชาติแบบต่างๆเช่นการเสีย

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

รัฐแก้ไขบางสิ่งบางอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับการเมืองให้ถูกต้องการประท้วงที่เปิด
 เผยต่อสาธารณะจนอาจเป็นผู้สื่อข่าวสารทางการเมือง Communicators
 ได้แก่การติดต่อข่าวสารทางการเมืองอยู่เสมอการส่งข่าวสารแสดงการสนับสนุน
 ให้แก่ผู้นำทางการเมืองเมื่อเขากระทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือส่งคำคัดค้านเมื่อเขา
 กระทำในสิ่งที่เลวร้ายการร่วมอภิปรายทางการเมืองการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
 การเมืองแก่เพื่อนในชุมชนการให้ความสนใจแก่ทางราชการและการเขียน
 จดหมายหรือบทความถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ผู้เข้าร่วมลักษณะนี้มักจะเป็น
 คนที่มีการศึกษาสูงมี

ที่มีอยู่แล้วเพื่อมีบทบาทเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะหรือติดต่อกับทางราชการใน
 เรื่องปัญหาสังคมผู้มีบทบาทในชุมชนจึงนับเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนนี้แตกต่าง
 จากเจ้าหน้าที่พรรคและเจ้าหน้าที่รณรงค์หาเสียงในแง่ที่มีความเกี่ยวข้องใน
 พรรคการเมืองการช่วยรณรงค์หาเสียงน้อยกว่าเจ้าหน้าที่พรรคและเจ้าหน้าที่
 รณรงค์หาเสียงดังกล่าว 4 การติดต่อกับทางราชการ Contacting officials เป็น
 กิจกรรมที่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงของบุคคลซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อคนนั้นเอง
 เท่านั้นเช่นการติดต่อกับทางราชการในเรื่องภาษีโรงเรียนการทำถนนการติดต่อ
 ขอรับสวัสดิการทางสังคมฯลฯการมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบดังกล่าว
 เกือบจะไม่ใช้การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามความหมายที่แท้จริง 5 การเป็นผู้
 ประท้วง Protectors ได้แก่การเข้าร่วมเดินขบวนตามถนนหรือการก่อจลาจลใน
 กรณีที่จำเป็นเพื่อบังคับให้รัฐแก้ไขบางสิ่งบางอย่างซึ่งเกี่ยวกับการเมืองให้ถูกต้อง
 การประท้วงอย่างแข็งขันและเป็นไปอย่างเปิดเผยต่อกรณีที่รัฐบาลกระทำในสิ่งที่ผิด
 ศีลธรรมการให้ความเอาใจใส่กับการชุมนุมประท้วงเข้าร่วมกับกลุ่มประท้วง
 รัฐบาลและการปฏิเสธกฎหมายที่ไม่ยุติธรรม 6 การเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมือง
 Communicators ได้แก่การติดตามข่าวสารทางการเมืองอยู่เสมอการส่ง
 ข่าวสารแสดงการสนับสนุนให้แก่ผู้นำทางการเมืองเมื่อเขาทำในสิ่งที่ดีและถูก
 ต้องหรือส่งคำคัดค้านไปให้เมื่อเขากระทำในสิ่งที่เลวร้ายการเข้าร่วมอภิปราย
 การเมืองการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเมืองแก่เพื่อนในชุมชนที่อาศัยอยู่การ
 ให้ความสนใจกับทางราชการและการเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
 ผู้ที่เข้าร่วมทางการเมืองในรูปแบบดังกล่าวมักเป็นพวกที่มีการศึกษาสูงมี
 ข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองมากและมีความสนใจทางการเมืองมากด้วยผู้สื่อข่าว
 ทางการเมืองเหล่านี้จะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมากกว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ของ
 พรรคการเมือง 14 หรือผู้รักษาดี

ข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองมากและมีความสนใจทางการเมืองมากด้วยการเป็นผู้
 สื่อสารทางการเมืองเหล่านี้จะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมากกว่าเจ้าหน้าที่
 พรรคการเมืองหรือผู้รักษาดีแต่จะไม่แสดงออกด้วยการประท้วง 44 ๔๕แนวคิด
 ดังกล่าวข้างต้นได้สอดคล้องกับแนวคิดของชาวมูเอลพีฮันท์ตันและโจแอน
 เอ็มเนลสันเช่นเดียวกันซึ่งได้แบ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองออกเป็น ๕รูปแบบ
 ได้แก่กิจกรรมการเลือกตั้ง Electoral Activity หมายถึงกิจกรรมการออกเสียง
 เลือกตั้งและการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง๒การวิ่งเต้น Lobby

ที่ไม่ยุติธรรม 6 การเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมือง Communicators ได้แก่การ
 ติดต่อสื่อสารทางการเมืองอยู่เสมอการส่งข่าวสารแสดงการสนับสนุนให้แก่ผู้นำ
 ทางการเมืองการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเมืองแก่เพื่อนในชุมชนการให้
 ความสนใจแก่ทางราชการและการเขียนจดหมายถึงบรรณาธิการ
 หนังสือพิมพ์ผู้ที่เข้าร่วมแบบนี้มักเป็นผู้ที่มีการศึกษาสูงมีข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง
 มากและมีความสนใจทางการเมืองมากด้วยการเป็นผู้สื่อข่าวทางการเมืองเหล่านี้
 จะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลมากกว่าเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองหรือผู้รักษาดีแต่จะ
 ไม่แสดงออกด้วยการประท้วงก่อกบฏในและเวอรับมา 1975 911 อ้างถึงใน
 รุ่งโรจน์เรื่องทรัพย์ 2540 3739 ได้จำแนกลักษณะของการมีส่วนร่วมทางการเมือง
 เมืองออกเป็น 12 รูปแบบคือ 1 การเลือกตั้ง Voting การเลือกตั้งเป็นกิจกรรม
 ทางการเมืองที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดสามารถที่จะแสดงให้เห็นถึงแรงสนับสนุนจาก
 ประชาชนหรือกดดันให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนอีกครั้งแต่
 ระหว่างประชาชนและผู้นำนั้นจะมีการสื่อสารกันน้อยมากการแสดงออกของ
 ประชาชนว่าพึงพอใจต่อผู้สมัครคนใดนั้นจึงไม่ปรากฏชัดเจนซึ่งความนิยมของ
 ประชาชนและแรงกดดันที่มีต่อผู้สมัครจะเป็นผลทำให้ผู้สมัครแต่ละคนได้รับ
 การคัดเลือกและจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุมการทำงานของรัฐบาล 2
 การรณรงค์การเลือกตั้ง Campaign Activity การรณรงค์การเลือกตั้งเป็นส่วน
 หนึ่งในกระบวนการการเลือกตั้งซึ่งจะเป็นการแสดงออกอย่างเด่นชัดของ
 ประชาชนว่านิยมหรือชื่นชอบผู้สมัครคนใดมากกว่าคนอื่นและเป็นกิจกรรมที่มี
 ความสลับซับซ้อนมากกว่าการไปเลือกตั้งเพราะการจะแสดงให้เห็นถึงการมีส่วน
 ร่วมในลักษณะของความพึงพอใจและจะทำให้ประชาชนได้เข้าไปใกล้ชิด

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

หมายถึงการติดต่อเจ้าหน้าที่หรือผู้นำทางการเมืองเพื่อหาทางเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายของรัฐบาลโดยใช้ข้อมูลต่างๆเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นเกณฑ์กิจกรรมขององค์กร Organization Activity เป็นกิจกรรมทางการเมืองของกลุ่มองค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องผลประโยชน์เฉพาะอย่างหรืออาจจะเป็นผลประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ได้๔๕Lester W Milbrath Aspects of Political Development Boston Little Brown 2005 pp1216

๒๖๔การติดต่อในบางประเด็น Counteracting หมายถึงการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ทางการเมืองเป็นส่วนตัวโดยมุ่งหวังประโยชน์ส่วนตัวเฉพาะครอบครัวหรือหมู่คณะของตน๕การใช้ความรุนแรง Violence หมายถึงกิจกรรมที่พยายามสร้างผลกระทบต่อการตัดสินใจการกำหนดนโยบายของรัฐบาลโดยการทารุณร่างกายทาลายทรัพย์สินกิจกรรมนี้อาจดำเนินไปโดยมีจุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลงผู้นำทางการเมืองเช่นการก่อการรัฐประหารการลอบสังหารผู้นำทางการเมืองหรืออาจมุ่งที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองเป็นต้น 45๔๖ส่วนนักวิชาการของไทยได้สะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการ

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

ถึงการให้อำนาจประชาชนในการถอดถอนเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อเห็นว่าผู้นั้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือปฏิบัติตนไม่สมควร 12 การร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ Plebiscite เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจปัญหาที่สำคัญเมื่อรัฐบาลไม่สามารถตัดสินใจปัญหานั้นได้ตกกก กกกันตั้งต้นและเนลสัน 1982 1213 อ้างถึงในกิจวัตรสันติศึกษา 2547 1112 ได้แบ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นลักษณะที่คล้ายคลึงกันแต่ได้เพิ่มเติมกิจกรรมทางการเมืองบางรูปแบบโดยจัดแบ่งรูปแบบออกเป็น 5 รูปแบบดังนี้ 1 กิจกรรมการเลือกตั้ง Electoral Activity หมายถึงกิจกรรมการออกเสียงเลือกตั้งและการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง 2 การวิ่งเต้น Lobby หมายถึงการติดต่อเจ้าหน้าที่หรือผู้นำทางการเมืองเพื่อหาทางเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายของรัฐบาลโดยใช้ข้อมูลต่างๆเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นเกณฑ์ 3 กิจกรรมขององค์กร Organization Activity เป็นกิจกรรมทางการเมืองของกลุ่มองค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์เฉพาะอย่างหรืออาจจะเป็นผลประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ได้ 4 การติดต่อในบางประเด็น Counteraction หมายถึงการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ทางการเมืองเป็นส่วนตัวโดยมุ่งหวังประโยชน์ส่วนตัวเฉพาะครอบครัวหรือหมู่คณะของตน 5 การใช้ความรุนแรง Violence หมายถึงกิจกรรมที่พยายามสร้างผลกระทบต่อการตัดสินใจการกำหนดนโยบายของรัฐบาลโดยการทารุณร่างกายทาลายทรัพย์สิน

(Lobby) หมายถึงการติดต่อเจ้าหน้าที่หรือผู้นำทางการเมืองเพื่อหาทางเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการกำหนดนโยบายของรัฐบาลโดยใช้ข้อมูลต่างๆเพื่อผลประโยชน์ ๓ ของกลุ่มเป็นเกณฑ์ ๓3 .กิจกรรมขององค์กร(Organization activity) เป็นกิจกรรมทางการเมืองของกลุ่ม ๓ องค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องผลประโยชน์เฉพาะอย่าง ๓ หรืออาจจะเป็นผลประโยชน์ต่อส่วนรวมก็ได้ ๓4 .การติดต่อในบางประเด็น(Counteracting) หมายถึงการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๓ หรือเจ้าหน้าที่ทางการเมืองเป็นส่วนตัวโดยมุ่งหวังประโยชน์ส่วนตัวเฉพาะครอบครัวหรือหมู่คณะ ๓ ของตน ๓5 .การใช้ความรุนแรง(Violence) หมายถึงกิจกรรมที่พยายามสร้างผลกระทบต่อ ๓ การตัดสินใจการกำหนดนโยบายของรัฐบาลโดยการทารุณร่างกายทาลายทรัพย์สินกิจกรรมนี้อาจ ๓ ดำเนินไปโดยมีจุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลงผู้นำทางการเมืองเช่นการก่อการรัฐประหาร ๓ การลอบสังหารผู้นำทางการเมืองหรืออาจมุ่งที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองเป็นต้น ๓ 15 ๓ นอกจากนี้ยังพบว่าอันอร์แมนเอชในและซิดนีย์เวอร์บาได้จำแนกรูปแบบและกิจกรรมใน ๓ การเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ 4 รูปได้แก่ ๓1 .การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอในการปกครอง ๓ ระบบประชาธิปไตยและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้นำเป็นอย่างมาก เนื่องจากจากการเลือกตั้งเป็นสิ่ง ๓ ที่แสดงถึงค่านิยมสนับสนุนของประชาชนหรืออาจจะเป็นแรงกดดันเพื่อให้ผู้นำต้องปรับ ๓ นโยบายของตนทั้งนี้เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนต่อไป ๓2 .การรณรงค์หาเสียงเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเท่ากับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ๓ เนื่องจากกิจกรรมการรณรงค์ทำให้ประชาชนสามารถเพิ่มอิทธิพลต่อผู้นำทางการเมืองได้การรณรงค์ ๓ หาเสียงยังเป็นวิธีการสื่อสารหรือรับของเกี่ยวกับความชื่นชอบของประชาชนได้มากกว่า ๓ ด้วยเหตุที่ประชาชนที่รวมรณรงค์หาเสียงจะมีความสัมพันธ์

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

มีส่วนร่วมทางการเมืองไว้เช่นเดียวกันและมีความสอดคล้องและคล้ายคลึงกับนักวิชาการชาวต่างชาติตั้งเช่นการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยโดยเป็นรูปแบบได้แก่๑การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบเป็นทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบเป็นทางการมีลักษณะที่กฎหมายรองรับให้กระทำได้หรือต้องกระทำได้แก่๑การเลือกตั้ง๒การใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง๓การจัดตั้งและเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง๔การมีส่วนร่วมโดยการรวม

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

รูปแบบคือ(จินตนาสุทธิจารี, 2544 : 412 - 414)\n๑. การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบเป็นทางการ\n๑. โดยมีกฎหมายรองรับให้กระทำได้หรือต้องกระทำวิธีการที่สำคัญและยอมรับ\n๑. ปฏิบัติใช้กันทั่วไปในระบบประชาธิปไตยมีดังนี้\n๑.1 การเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นการเลือกตั้งเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วม\n๑. ร่วมทางการเมืองที่ชัดเจนที่สุดในทางการวิจัยสามารถวัดระดับประเมินค่าของพฤติกรรมการมีส่วนร่วม\n๑. ร่วมทางการเมืองได้แน่นอนชัดเจนมากกว่าพฤติกรรมอื่น\n๑.1.2 การใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในประเด็นหรือ\n๑. เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะของประชาชนเช่นการพูดอภิปรายเขียนพิมพ์ใน\n๑. ระบอบประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมโดยการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการต่างๆ\n๑. เหล่านี้มีความสำคัญมากเพราะเป็นช่องทางการสื่อสารทางการเมือง (Political Communication)\n๑. ระหว่างประชาชนกับรัฐบาลรัฐบาลจะมีโอกาสได้รับรู้ปัญหาความคิดเห็นข้อเสนอแนะวิจารณ์\n๑. ท่วงดิ่งการทำงานของรัฐบาลจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการ\n๑. ปรับปรุงการทำงานของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น\n๑.1.3การจัดตั้งและเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมือง\n๑. โดยการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีความเห็นทางการเมืองตรงกันและมีความมุ่งหมายที่จะเข้าไปทำ\n๑. หน้าที่บริหารประเทศให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของพรรค\n๑. ส่วนประชาชนผู้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งก็สามารถมี\n๑. ส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงค้ำหาเสียงช่วยพรรคนั้นๆ\n๑.1.4การมีส่วนร่วมโดยการรวมตัวเป็นกลุ่มผลประโยชน์หมายถึงการที่กลุ่มคน\n๑.

ตัวเป็นกลุ่มผลประโยชน์๒การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบไม่เป็นทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบไม่เป็นทางการนั้นจะมีลักษณะที่ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมและมีกฎหมายกำหนดข้อห้ามไว้อย่างชัดเจนไม่มีกฎหมายรองรับว่าให้กระทำได้ได้แก่๒๑การเดินขบวนหรือชุมนุมประท้วง๒๒การก่อความไม่สงบทางการเมือง 46 ๔๗นอกจากนี้วิธีที่มีมากและคณะได้อธิบายรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบบประชาธิปไตยที่สำคัญไว้ อย่างน่าสนใจดังนี้๑การมีส่วนร่วมใน

การจัดตั้งและเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีความเห็นทางการเมืองตรงกันและมีความมุ่งหมายที่จะเข้าไปทำหน้าที่บริหารประเทศให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของพรรค 17 การมีส่วนร่วมโดยการรวมตัวเป็นกลุ่มผลประโยชน์หมายถึงการที่กลุ่มคนมารวมกันเพราะมีอาชีพการงานมีผลประโยชน์หรือความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันและใช้พลังกลุ่มให้มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายของรัฐ 2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบไม่เป็นทางการการมีส่วนร่วมทางการเมืองในลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเกิดในระบบการเมืองแบบเผด็จการไม่ยอมรับและไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีกฎหมายห้ามไว้อย่างชัดเจนหรือบางประเทศที่เป็นประชาธิปไตยจะได้ห้ามแต่ไม่ได้ระบุนหรือไม่มีกฎหมายรองรับว่าให้กระทำได้การเดินขบวนหรือชุมนุมประท้วงถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างหนึ่งโดยที่ประชาชนรวมตัวกันเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อกันนโยบายหรือการดำเนินงานของรัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนผู้ชุมนุมการก่อความวุ่นวายทางการเมืองเช่นการนัดหยุดงานดให้ความร่วมมือกับรัฐบาลหรือละเมิดกฎหมายโดยอ้างความบกพร่องของรัฐเป็นเหตุและวิธีนี้อาจเกิดผลกระทบเป็นความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงทางการเมือง 233 ระดับขั้นของการมีส่วนร่วมทางการเมืองเงื่อนไขสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองคือบุคคลจะให้ความสนใจต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองเมื่อความต้องการพื้นฐานของตน Basic physical Need อาทิอาหารที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้วดังนั้นการส่งเสริมให้ประชาชน

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

๒๗หน่วยความสะกดกลุ่มของดอนเช่นกฎหมายภาษีกฎหมายการค้าและการลงทุนฯบางกลุ่มอาจเรียกร้องให้รัฐบาลจัดทำนโยบายหรือโครงการที่กลุ่มตนได้ประโยชน์เช่นการสร้างบ่อนกาสิโนการขยายเวลาปิดสถานเริงรมย์ เป็นต้น๒การมีส่วนร่วมในรูปแบบของพรรคการเมืองเป็นการเข้ามารวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีความเชื่อทางการเมืองที่คล้ายคลึงกันเป้าหมายหลักจะอยู่ที่การส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อไปทำหน้าที่ทั้งผ่านนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตามการเข้ามารวมตัวกันรูปแบบพรรคการเมือง

หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้๔๘ดังนั้นผู้วิจัยสามารถสรุปการมีส่วนร่วมทางการเมืองว่ามีอยู่๒รูปแบบใหญ่ๆคือการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามที่กฎหมายรับรองซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ผิดกฎหมายและได้รับการตราไว้ในกฎหมายอย่างถูกต้องอีกรูปแบบหนึ่งคือการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ผิดกฎหมายเป็นการชุมนุมที่มีอุดมการณ์ล้มล้างสถาบันใดสถาบันหนึ่งนอกจากนี้การมีส่วนร่วมทางการเมืองมักจะเป็นไป

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

เวลาปิดสถานเริงรมย์เป็นต้นหรือ 2 รูปแบบของพรรคการเมือง Political party เป็นการเข้ามารวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีความเชื่อทางการเมืองที่คล้ายคลึงกันเป้าหมายหลักจะอยู่ที่การส่งสมาชิกลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อไปทำหน้าที่ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารอย่างไรก็ตามการเข้ามารวมตัวกันของพรรคการเมืองยังมีเป้าหมายอื่นอีกเช่นการให้การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชนการดูแลและรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมการสร้างผู้นำทางการเมืองการควบคุมติดตามและตรวจสอบทางการเมืองฯลฯในส่วนของประชาชนก็สามารถเข้าไปเป็นหุ้นส่วนทางการเมืองได้เช่นการสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเข้าร่วมพรรคการเมือง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของพรรคการเมืองช่วยรณรงค์หาเสียงในช่วงที่มีการเลือกตั้งฯลฯดังนั้นจึงสรุปได้ว่าหุ้นส่วนทางการเมืองหมายถึงความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันการออกแรงหรือออกทุนเคลื่อนไหวการเมืองร่วมกันมีการแบ่งปันความรับผิดชอบแบ่งบทบาททางการเมืองแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นและร่วมกันจัดหาทรัพยากรและยุทธวิธีการดำเนินการร่วมกันซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กันเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่มีร่วมกันสรุปประเด็นตัวบ่งชี้การเข้าเป็นหุ้นส่วนทางการเมืองดังต่อไปนี้คือภีรยผลการสังเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนโดยใช้กระบวนการสังเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทำให้ได้กรอบแนวคิดพฤติกรรมทางการเมืองในมิติต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมถึงปรากฏการณ์ของพฤติกรรมที่ประชาชนแสดงหรือกระทำโดยที่มีความเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อการทำงานของประเทศหรือพฤติกรรมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้องการเข้าเป็นหุ้นส่วนทางการเมือง ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายทางการเมืองยื่นข้อเรียกร้อง

ให้เป็นไปตามความต้องการดังนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีอยู่ 2 รูปแบบใหญ่ๆคือการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามที่กฎหมายรับรองซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ผิดกฎหมายและได้รับการตราไว้ในกฎหมายอย่างถูกต้องอีกรูปแบบหนึ่งคือการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ผิดกฎหมายเป็นการชุมนุมที่มีอุดมการณ์ล้มล้างสถาบันใดสถาบันหนึ่งนอกจากนี้การมีส่วนร่วมทางการเมืองมักจะเป็นไปตามกลุ่มผลประโยชน์และลักษณะของการแสดงออกได้เช่นกันเช่นแสดงออกทางการเมืองการเขียนการโฆษณาการวิพากษ์วิจารณ์ เป็นต้น 3 ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองพบว่าไม่เคลริชได้จัดลำดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ 10 ระดับเรียงจากสูงไปต่ำไว้อย่างน่าสนใจได้แก่ Rush M 1992 p112 1 การดำรงตำแหน่งด้านการบริหารหรือการเมือง Holding Political or Administrative Officer 2 ได้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 3 การเข้าร่วมในรูปแบบของการเป็นสมาชิกที่เข้มแข็ง Active Membership ในองค์การทางการเมือง Political Organization 4 ได้แก่การปฏิบัติหน้าที่ในพรรคการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ 5 การเข้าร่วมในรูปแบบของการเป็นสมาชิกเฉยๆ Passive Membership ในองค์การทางการเมืองซึ่งหมายถึงการเป็นสมาชิกโดยไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างไรเพียงแต่เป็นการจ่ายค่าสมาชิกอยู่เป็นประจำเท่านั้น 6 การมีส่วนร่วมในรูปแบบของการเป็นสมาชิกที่เข้มแข็งขององค์การที่คล้ายคลึงกับองค์การทางการเมือง Quasi Political Organization ได้แก่กลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายที่มีหน้าที่ Function เกี่ยวกับการเมืองเป็นบางส่วนเท่านั้น 7 การมีส่วนร่วมในรูปแบบของการเป็นสมาชิกเฉยๆขององค์การที่คล้ายคลึงกับองค์การทางการเมือง 8 การเข้าร่วมในรูปแบบ

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

ตามกลุ่มผลประโยชน์และลักษณะของการแสดงออกได้เช่นกันเช่นแสดงออกทางการพูดการเขียนการโฆษณาการวิพากษ์วิจารณ์ เป็นต้น๒๒ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ชัดเจนได้สามารถวัดความมกน้อยได้จึงมีนักวิชาการหลายท่านเช่นเลสเตอร์ดีเบิลยูมิลบราทได้จัดเรียงลำดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองจากน้อยไปมากได้แก่การที่บุคคลตอบสนองสิ่งเร้าทางการเมืองเช่นการติดตามข่าวสารทางการเมือง๒การไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการอภิปราย

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

และความเป็นอยู่ของ\ n ประชาชนและชุมชนรวมทั้งความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติแล้วรัฐบาลต้องเปิดโอกาสให้\ n ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นก่อนลงมือดำเนินการเสมอเช่นการสร้างท่อก๊าซการสร้างเขื่อน\ n การสร้างโรงเผาขยะฯลฯนอกจากนี้การแสดงออกที่สำคัญอีกรูปแบบหนึ่งคือการชุมนุมหรือ\ n การประท้วงโดยสงบและปราศจากอาวุธรัฐบาลต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงออกเช่นกัน\ n ทั้งนี้เพื่อจะได้แสดงความคิดเห็นในทางที่ถูกต้องมากที่สุด\ n สำหรับการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารตาม\ n ระบอบประชาธิปไตยประชาชนต้องตระหนักว่าตนเองเป็นเจ้าของประเทศและต้องเข้าไป\ n รับผิดชอบในกิจการบ้านเมืองในทุกโอกาสที่สามารถกระทำได้ประชาชนต้องไม่ละเลยหรือ\ n เพิกเฉยการกระทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองดีของสังคมหน้าที่สำคัญยิ่งของประชาชนคือการสร้าง\ n เสริมคนดีให้เข้ามาบริหารบ้านเมืองดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว\ n ที่ทรงพระราชทานไว้ว่า"ในบ้านเมืองนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้\ n ทั้งหมดการทำให้งานเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อยจึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่\ n การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้เกิด\ n เด็ดร้อนวุ่นวายได้"\ n 18 \ n ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมือง\ n การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ชัดเจนได้สามารถวัดความมกน้อยได้จึงมีนักวิชาการ\ n หลายท่านได้จัดเรียงลำดับการมีส่วนร่วมไว้เช่นเลสเตอร์ดีเบิลยูมิลบราทได้จัดเรียงลำดับการมี\ n ส่วนร่วมทางการเมืองจากน้อยไปมากได้แก่(Milbrath \, 1971 \, p. 18)\ n1 .การที่บุคคลตอบสนองสิ่งเร้าทางการเมือง

วัตถุประสงค์ที่สำคัญได้แก่๑การกำหนดตัวผู้ปกครองเป็นการแสดงออกทางการเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สำคัญที่สุดของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งนั้นหมายถึงผู้นำทางการเมืองจะมีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ทางการเมืองหรือไม่นั้นหรือจะดำรงอยู่ได้นานเท่าไรก็ขึ้นอยู่กับการยอมรับหรือการให้ฉันทานุมัติจากประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย๑๒การผลักดันการตัดสินใจของรัฐบาลในสังคมประชาธิปไตยไปจะมีลักษณะเป็นพหุสังคมคือเป็นสังคมที่ประกอบด้วยกลุ่มที่มีความหลากหลายอาชีพขมรมสมาคมกลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์ต่าง

Dynamic และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางครั้งเปลี่ยนแปลงเร็วบางครั้งเปลี่ยนแปลงช้าความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมทางการเมืองของบุคคลทั้งสิ้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความสนใจทางการเมืองของแต่ละบุคคล Burkhart 1972 1 อ้างถึงในปิยพรถิตย์ ประเสริฐ 2548 11 การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยความหมายที่เป็นรูปธรรมหมายถึงการแสดงออกซึ่งการกระทำทางการเมืองซึ่งมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่สำคัญได้แก่ 1 การกำหนดตัวผู้ปกครองการแสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วมในทางการเมืองที่สำคัญที่สุดของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยคือการแสดงออกซึ่งการเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยดังนั้นการที่ประชาชนปรากฏตัวแสดงตนในการใช้สิทธิเลือกตั้งหรือถอดถอนผู้นำทางการเมืองจึงเป็นการแสดงออกในฐานะที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริง 2 การผลักดันการตัดสินใจของรัฐบาลการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สำคัญอีกประการหนึ่งในระบอบประชาธิปไตยคือการมีส่วนร่วมในการผลักดันการตัดสินใจที่สำคัญของรัฐบาลในสังคมประชาธิปไตยโดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นสังคมพหุ Pluralist Society กล่าวคือเป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยกลุ่มหลากหลายทางสังคมอาชีพขมรมสมาคมกลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆกลุ่มเหล่านี้มักมีวัตถุประสงค์เฉพาะของกลุ่มการเคลื่อนไหวต่างๆของกลุ่มอาจเป็นไปได้เพื่อการรักษาผลประโยชน์ของตนในกรณีของกลุ่มผลประโยชน์หรืออาจเป็นไปได้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมเช่นกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นต้นและอาจมีผลเกี่ยวพันกับการผลักดันการตัดสินใจของรัฐบาลเพื่อตอบสนองเป้าหมายของกลุ่ม 3 การวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในสังคมประชาธิปไตยถือว่าประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของรัฐบาลได้ทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้านอาจกระทำโดยการเขียนการพูดและการโฆษณาเผยแพร่ทั้งปวงการแสดงออกของปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มอิทธิพลและกลุ่มผลประโยชน์

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

๓๓มาตรา ๑๖๕ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติการจัดให้มีการออกเสียงประชามติให้กระทำได้ในเหตุดังต่อไปนี้ ๑ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่ากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชนนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีการออกเสียงประชามติได้ ๒ ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้มีการออกเสียงประชามติการออกเสียงประชามติตาม ๑ หรืออาจจัดให้มีการออกเสียงเพื่อมีข้อ

ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญจัดทำร่างรัฐธรรมนูญและพิจารณาให้แล้วเสร็จเมื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วให้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินใจให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ซึ่งในการออกเสียงประชามติครั้งนี้รัฐธรรมนูญกำหนดว่าต้องทำและถือว่าเป็นการออกเสียงประชามติเป็นครั้งแรกของประเทศไทยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ 2550 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความสำคัญถึงสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนก็ได้กำหนดให้มีการออกเสียงประชามติเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับการกำหนดแนวทางในการบริหารประเทศโดยบัญญัติไว้ในมาตรา 165 ว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติการจัดให้มีการออกเสียงประชามติให้กระทำได้ในเหตุดังต่อไปนี้ 1 ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่ากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชนนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีการออกเสียงประชามติได้ 2 ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้มีการออกเสียงประชามติการออกเสียงประชามติตาม 1 หรือ 2 ข้างต้นอาจจัดให้มีการออกเสียงเพื่อมีข้อยุติโดยเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติในปัญหาที่จัดให้มีการออกเสียงประชามติหรือเป็นการออกเสียงเพื่อให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีก็ได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะการออกเสียงประชามติต้องเป็นการให้ออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในกิจการที่จัดให้มีการออกเสียงประชามติ และการจัดการออกเสียงประชามติในเรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลจะกระทำมิได้ก่อนการออกเสียง

ยุติโดยเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติในปัญหาที่จัดให้มีการออกเสียงประชามติหรือเป็นการออกเสียงเพื่อให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีก็ได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะการออกเสียงประชามติต้องเป็นการให้ออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในกิจการตามที่จัดให้มีการออกเสียงประชามติและการจัดการออกเสียงประชามติในเรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลจะกระทำมิได้ก่อนการออกเสียงประชามติ รัฐต้องดำเนินการให้ข้อมูลอย่างเพียงพอและให้บุคคลฝ่ายที่เห็นชอบและไม่

อาจจัดให้มีการออกเสียงเพื่อมีข้อยุติโดยเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติในปัญหาที่จัดให้มีการออกเสียงประชามติหรือเป็นการออกเสียงเพื่อให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีก็ได้ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะการออกเสียงประชามติต้องเป็นการให้ออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในกิจการที่จัดให้มีการออกเสียงประชามติและการจัดการออกเสียงประชามติในเรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลจะกระทำมิได้ก่อนการออกเสียงประชามติ รัฐต้องดำเนินการให้ข้อมูลอย่างเพียงพอและให้บุคคลที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบนั้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างเท่าเทียมกันส่วนหลักเกณฑ์และการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติซึ่งอย่างน้อยต้องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงประชามติระยะเวลาดำเนินการและจำนวนเสียงประชามติเพื่อมีข้อยุติกรณีการออกเสียงประชามตินั้นที่ได้มีการบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ 2550 มาตรา 165 ได้สิ้นสุดการบังคับใช้ลงด้วยเหตุแห่งการยึดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงส่งผลให้รัฐธรรมนูญสิ้นสุดการบังคับใช้ไปด้วยแต่อย่างไรก็ดีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ Assumption University Law Journal 37 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Vol 12 No 2 July December 2021 ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ธันวาคม 2564 ก็ได้มีการออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 57 2557 เรื่องให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับให้มีผลบังคับใช้ต่อไปนั้นจึงส่งผลให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พศ 2552 มิได้มีผลสะกดหยุดลงแต่ประการใดที่ยังได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้มีการทำประชามติรับหรือไม่รับในร่างรัฐธรรมนูญปี 2559 ดังได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พศ 2557 แก้ไข

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

เห็นชอบกับกิจการนั้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างเท่าเทียมกัน หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติซึ่งอย่างน้อยต้องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงประชามติระยะเวลาในการดำเนินการและจำนวนเสียงประชามติเพื่อมีข้อยุติ 54 ๕๕ อนึ่ง สัจฉิบุญงบการได้อธิบายลักษณะสำคัญของ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของไทยตั้งแต่ปีพศ๒๕๗๕พอสรุปได้ดังนี้คือการมีส่วนร่วมทางการเมืองของไทยที่เห็นได้ชัดเจนและมีความชอบธรรมคือการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง๒การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

และปราบปรามการทุจริตแก้ไขมาตรา 165 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งย่อมมี สิทธิออกเสียงประชามติการจัดให้มีการออกเสียงประชามติให้กระทำได้ในเหตุ ดังต่อไปนี้ 1 ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่ากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึง ประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชนนายกรัฐมนตรีโดยความเห็น ชอบของคณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีการออกเสียงประชามติได้ 2 ในกรณีที่ มีกฎหมายบัญญัติให้มีการออกเสียงประชามติการออกเสียงประชามติตาม 1 หรือ 2 อาจจัดให้เป็นการออกเสียงเพื่อมีข้อยุติโดยเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออก เสียงประชามติในปัญหาที่จัดให้มีการออกเสียงประชามติหรือเป็นการออกเสียง เพื่อให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีก็ได้วันแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการ เฉพาะการออกเสียงประชามติต้องเป็นการให้ออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ในกิจการตามที่จัดให้มีการออกเสียงประชามติและการจัดการออกเสียง ประชามติในเรื่องที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะ บุคคลจะกระทำมิได้ก่อนการออกเสียงประชามติรัฐต้องดำเนินการให้ข้อมูล อย่างเพียงพอและให้บุคคลฝ่ายที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบกับกิจการนั้นมี โอกาสแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างเท่าเทียมกันหลักเกณฑ์และวิธีการ ออกเสียงประชามติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ออกเสียงประชามติซึ่งอย่างน้อยต้องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออก เสียงประชามติระยะเวลาในการดำเนินการและจำนวนเสียงประชามติเพื่อมีข้อ ยุติ 212 แนวคิดทฤษฎีการมีส่วนร่วมทางการเมืองความสำคัญการมีส่วนร่วม ทางการเมืองมีความสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยคือทำให้ผู้ปกครองและ ผู้ถูกปกครองได้มีโอกาสทราบความต้องการของกันและกันอย่างแท้จริงทำให้กา รดำเนินนโยบายของรัฐตอบสนองต่อผู้เป็นเจ้าของประเทศในด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมความหมายของการมีส่วนร่วมทางการเมือง

๓๕ต่างๆโดยเสมอหน้ากันมีสิทธิเสรีภาพในการดำเนินชีวิตภายใต้ขอบเขตของ กฎหมายซึ่งจะกำหนดไว้แน่นอนในกฎหมายรัฐธรรมนูญ 57 ๕๘ ประชาธิปไตย คือการที่รัฐบาลเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนหรือ ประชาธิปไตยคือสังคมที่ประชาชนมีเสรีภาพสมภาพและภราดรภาพ 58 ๕๙ ประชาธิปไตยมาจากคำว่าประชาและอธิปไตยเมื่อรวมกันแล้วหมายถึงอำนาจของประชาชนนั้นคือประชาชนเป็นอำนาจของคนหมู่มากดังคำกล่าวของ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอับราฮัมลินคอล์นที่ว่าการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน ดังนั้นจึงเกี่ยวข้องกับประชาชนในลักษณะต่างๆดังนี้คือ 59 ๖๐ หลักการของ ประชาธิปไตย

มากขึ้นคนรุ่นใหม่กล้าต่อกรกับผู้ปกครองที่ใช้อำนาจกดขี่ประชาชนและทลาย ระบอบประชาธิปไตยที่คนรุ่นใหม่มุ่งหวังอยากให้เห็นดังที่กล่าวมาแล้วนั้นแสดง ให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่มีความมุ่งหวังในประชาธิปไตยของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ มีความเป็นเสถียรภาพอย่างแท้จริงความหมายของประชาธิปไตยประชาธิปไตย คือการที่รัฐบาลเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนหรือ ประชาธิปไตยคือสังคมที่ประชาชนมีเสรีภาพเสมอภาพและภราดรภาพอมริกา สัตย์ 2543 ประชาธิปไตยมาจากคำว่าประชาและอธิปไตยเมื่อรวมกันแล้วหมายถึงอำนาจของประชาชนนั้นคือประชาชนเป็นอำนาจของคนหมู่มากดังคำกล่าว ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอับราฮัมลินคอล์นที่ว่าการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยเป็นการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน ดังนั้นจึงเกี่ยวข้องกับประชาชนในลักษณะต่างๆดังนี้คือ 102 ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ธันวาคม 2563 Vol5 No2 July December 2020 1 หลักการของ ประชาธิปไตยคือการปกครองเป็นของประชาชนจึงถือว่าประชาชนเป็นส่วน หนึ่งของระบบและผูกพันต่อระบอบการปกครองและมีหน้าที่ต้องรักษา ประชาธิปไตยให้ยืนยาว 2 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมใน กระบวนการทางการเมืองการปกครองตามหลักการที่ว่าเป็นการปกครองโดย ประชาชน 3 ตามหลักเพื่อประชาชนจึงถือว่าเป้าหมายหรือนโยบายในการบริหาร ประเทศจะต้องมุ่งประโยชน์แก่คนส่วนมาก 4 เสียงข้างมากของประชาชนคือ หลักในการตัดสินใจปัญหาและการปกครองประเทศ 5 ประชาชนมีความเท่าเทียม กันและมีสิทธิเสรีภาพทุกอย่างตามกฎหมาย 6 รัฐบาลอยู่ภายใต้การควบคุมของ ประชาชนทั้งในทางตรงได้แก่การลงเสียงประชามติและทางอ้อมโดยผ่านสภาผู้ แทนราษฎรรัฐธรรมนูญเลิศสุชีเกษม 2543 แต่บางท่านก็ให้คำนิยามง่าย ๆว่า ประชาธิปไตยคือการปกครองที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนหรือมาจาก ประชาชนซึ่งก็หมายความว่าประชาธิปไตยถ้าไม่อยู่ในอำนาจของประชาชนก็ ถือว่ามีใช้ประชาธิปไตยโดยดูจากสมการดังนี้ประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดของ ประชาชนอริสโตเติล Aristotle ให้ความหมายประชาธิปไตย

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

๓๖๒ ประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนเป็นการมอบอำนาจของประชาชนให้กับตัวแทนด้วยการเลือกตัวแทนซึ่งเป็นการมอบอำนาจล่วงหน้าแก่ผู้แทนให้ไปปฏิบัติหน้าที่แทนในนามของประชาชน๓ ประชาธิปไตยแบบกึ่งตรงเป็นการผสมผสานแนวคิดของทั้ง 2 แบบข้างต้นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทำการเลือกตัวแทนเข้ามาทำหน้าที่แทนประชาชนแต่ในขณะเดียวกันก็ให้สิทธิประชาชนแทรกแซงในขบวนการทางการเมืองได้เช่นการปลดผู้แทนก่อนหมดวาระ recall ให้ประชาชนร่วมกันเสนอร่างกฎหมายเองได้ initiative ให้ประชาชนยับยั้งร่างกฎหมายได้ veto ให้ประชาชนร่วมกันลงประชามติในเรื่องต่างๆที่สำคัญได้ referendum ระบบประชาธิปไตยสามารถแบ่งออกได้เป็น๒ประเภทคือ 61 ๖๒

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

ด้วยสำหรับประเทศไทยเรานั้นตั้งแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากรบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยเป็นต้นมารัฐธรรมนูญทุกฉบับถือหลักการปกครองซึ่งประชาชนมีเสียงในการบริหารราชการแผ่นดินโดยทางผู้แทนซึ่งหากอยู่ในภาวะปกติผู้แทนนั้นก็มาจากการเลือกตั้งและนำเรื่องการลงคะแนนเสียงประชามติมารวมเข้าไว้ด้วยแต่ถ้าอยู่ในภาวะวิกฤติผู้แทนก็จะมาจากการแต่งตั้งเช่นในปัจจุบันยอดปรารถนาของการปกครองระบอบประชาธิปไตยก็คือให้ประชาชนจำนวนมากที่สุดได้รับความผาสุกโดยที่ประชาชนในกลุ่มน้อยทั้งหลายได้รับความคุ้มครองและได้รับความทุกข์ร้อนน้อยที่สุดจากแนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่า การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยหมายถึง การปกครองที่เป็นของประชาชนภายใต้สิทธิเสรีภาพที่มีความเท่าเทียมกันในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองและการปกครองที่มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นมากประชาชนมีสิทธิในการควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมมีอิสระตามอำนาจที่มีซึ่งบัญญัติไว้เป็นกฎหมาย 11 24 ประเภทของระบอบประชาธิปไตยรูปแบบของประชาธิปไตยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ(โกสินทร์ศกสุวรรณ์, 2532) 1 .ประชาธิปไตยทางตรงเป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเป็นผู้ใช้อำนาจโดยตรงด้วยตนเองโดยการลงประชามติหรือ Referendum 2. ประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนเป็นการมอบอำนาจของประชาชนให้กับตัวแทนด้วยการเลือกตัวแทนซึ่งเป็นการมอบอำนาจล่วงหน้าแก่ผู้แทนให้ไปปฏิบัติหน้าที่แทนในนามของประชาชน 3 .ประชาธิปไตยแบบกึ่งตรงเป็นการผสมผสานแนวคิดของทั้ง 2 แบบข้างต้นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทำการเลือกตัวแทนเข้ามาทำหน้าที่แทนประชาชนแต่ในขณะเดียวกันก็ให้สิทธิประชาชนแทรกแซงในขบวนการทางการเมืองได้เช่นการปลดผู้แทนก่อนหมดวาระ(Recall)ให้ประชาชนร่วมกันเสนอร่างกฎหมายเองได้(Initiative)ให้ประชาชนยับยั้งร่างกฎหมายได้(veto)ให้ประชาชนร่วมกันลงประชามติในเรื่องต่างๆที่สำคัญได้(Referendum)ระบบประชาธิปไตยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ(สมบัติสร้างธัญวงศ์, 2542) 4 .ระบบประชาธิปไตย

ด้วยตัวเองโดยตรงประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งตัวแทนให้ทำหน้าที่ตัดสินใจการปกครองแทนตนซึ่งอริสโตเติลกล่าวว่า เป็นระบอบการปกครองโดยคนส่วนน้อยภายใต้การควบคุมของคนส่วนใหญ่ซึ่งสาระสำคัญของการนี้มิใช่การปกครองส่วนน้อยแต่อยู่ที่การควบคุมของคนส่วนใหญ่ซึ่งคนส่วนใหญ่จะต้องสามารถผลักดันความต้องการของตนผ่านกระบวนการทางการเมืองประชาชนจะมีอำนาจในการควบคุมผู้นำของตนโดยผ่านการเลือกตั้ง elections และหากผู้ปกครองไม่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนประชาชนก็มีสิทธิที่จะถอดถอนผู้ปกครองได้การปกครองระบอบประชาธิปไตย

อำนาจล่วงหน้าแก่ผู้แทนให้ไปปฏิบัติหน้าที่แทนในนามของประชาชน 3 .ประชาธิปไตยแบบกึ่งตรงเป็นการผสมผสานแนวคิดของทั้ง 2 แบบข้างต้นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทำการเลือกตัวแทนเข้ามาทำหน้าที่แทนประชาชนแต่ในขณะเดียวกันก็ให้สิทธิประชาชนแทรกแซงในขบวนการทางการเมืองได้เช่นการปลดผู้แทนก่อนหมดวาระ(Recall)ให้ประชาชนร่วมกันเสนอร่างกฎหมายเองได้(Initiative)ให้ประชาชนยับยั้งร่างกฎหมายได้(veto)ให้ประชาชนร่วมกันลงประชามติในเรื่องต่างๆที่สำคัญได้(Referendum)ระบบประชาธิปไตยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ(สมบัติสร้างธัญวงศ์, 2542) 4 .ระบบประชาธิปไตยโดยตรง(Direct D emocracy)ซึ่งการปกครองอยู่ในอำนาจของพลเมืองส่วนใหญ่โดยแท้จริงหลักการบริหารและสถาบันการเมืองขึ้นอยู่กับการแสดงออกของพลเมืองเกี่ยวกับความรู้สึกและความต้องการของตนเองพลเมืองทุกคนมีความเสมอภาคมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของสภาประชาชนรวมทั้งมีอำนาจในการควบคุมสภาบริหารผ่านสภาประชาชน 5 .ประชาธิปไตยโดยตัวแทน(Representative Democracy)ซึ่งเป็นระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบันหมายถึงระบอบการปกครองที่ประชาชนมิได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปกครองด้วยตัวเองโดยตรงแต่ประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งตัวแทนให้ทำหน้าที่ตัดสินใจการปกครองแทนตนซึ่งอริสโตเติลกล่าวว่า เป็นระบอบการปกครองโดยคนส่วนน้อยภายใต้การควบคุมของคนส่วนใหญ่ซึ่งสาระสำคัญของการนี้มิใช่การปกครองส่วนน้อยแต่อยู่ที่การควบคุมของคนส่วนใหญ่ซึ่งคนส่วนใหญ่จะต้องสามารถผลักดันความต้องการของตนผ่านกระบวนการทางการเมืองประชาชนจะมีอำนาจในการควบคุมผู้นำของตนโดยผ่านการเลือกตั้ง(Elections)และ 12 25 หากผู้ปกครองไม่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนประชาชนก็มีสิทธิที่จะถอดถอนผู้ปกครองได้ลักษณะสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีลักษณะที่สำคัญคือ(คู่มือ

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

๓๗ประชาชนมีอำนาจในการควบคุมรัฐบาลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเช่นการเรียกร้องให้สสในเขตเลือกตั้งของตนตั้งกระทู้ถามรัฐบาลในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของตนการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ยึดมั่นหลักการขั้นพื้นฐานดังนี้๑.การยอมรับว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน๒.ยอมรับว่าทุกคนมีอิสระและเสรีภาพ๓.การยอมรับว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน๔.อำนาจสูงสุดในการปกครองประชาชนเป็นของประชาชน๕.อำนาจปกครองของรัฐบาลเกิดขึ้นจากความยินยอมของประชาชนผู้ถูกปกครองโดยวิธีการแสดงความยินยอมต่างๆที่สำคัญคือการใช้สิทธิเลือกตั้ง๖.ประชาชนมีสิทธิในการคัดค้านหรือเปลี่ยนแปลงรัฐบาลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดหากว่ารัฐบาลไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้(คู่มือประชาธิปไตยของประชาชน, 2541)หลักการของระบอบประชาธิปไตยสมบัติสร้างธัญวงศ์(2542)สรุปจากปรัชญาของระบอบประชาธิปไตยทำให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนซึ่งมีหลักการดังนี้ 1 .หลักอำนาจอธิปไตยของปวงชน(Popular Sovereignty)โดยใช้อำนาจกำหนดตัวผู้ปกครองโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งรวมถึงอำนาจในการถอดถอนตัวผู้ปกครอง 2 .หลักเสรีภาพ(Liberty)ได้แก่การเลือกตั้งถอดถอนผู้ปกครองหรือผู้นำทางการเมืองการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองการเมืองทั้งด้วยการพูดการเขียนการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะควบคุมกำกับและตรวจสอบผู้ปกครองการชุมนุมและเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งในการส่งเสริมสนับสนุนและคัดค้านนโยบายและการกระทำของผู้ปกครอง 3 .หลักการเสมอภาค(Equality)ในระบอบประชาธิปไตยเป็นหลักควบคู่กับเสรีภาพซึ่งประชาชนจะได้รับโอกาสที่เสมอภาคกันและทัดเทียมกันทั้งในทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม 4 .หลักกฎหมาย(Rule of Law)ในระบอบประชาธิปไตยต้องมีที่มาอันชอบธรรมคืออำนาจมาจากอธิปไตยของปวงชนใช้บังคับประชาชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือก

ในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของตนหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยคือการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ยึดมั่นหลักการขั้นพื้นฐานดังนี้ 1 .การยอมรับว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน 2 .ยอมรับว่าทุกคนมีอิสระและเสรีภาพ 3 .การยอมรับว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน 13 26 4 .อำนาจสูงสุดในการปกครองประชาชนเป็นของประชาชน 5 .อำนาจปกครองของรัฐบาลเกิดขึ้นจากความยินยอมของประชาชนผู้ถูกปกครองโดยวิธีการแสดงความยินยอมต่างๆที่สำคัญคือการใช้สิทธิเลือกตั้ง 6 .ประชาชนมีสิทธิในการคัดค้านหรือเปลี่ยนแปลงรัฐบาลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนดหากว่ารัฐบาลไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้(คู่มือประชาธิปไตยของประชาชน, 2541)หลักการของระบอบประชาธิปไตยสมบัติสร้างธัญวงศ์(2542)สรุปจากปรัชญาของระบอบประชาธิปไตยทำให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนซึ่งมีหลักการดังนี้ 1 .หลักอำนาจอธิปไตยของปวงชน(Popular Sovereignty)โดยใช้อำนาจกำหนดตัวผู้ปกครองโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งรวมถึงอำนาจในการถอดถอนตัวผู้ปกครอง 2 .หลักเสรีภาพ(Liberty)ได้แก่การเลือกตั้งถอดถอนผู้ปกครองหรือผู้นำทางการเมืองการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มการวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองการเมืองทั้งด้วยการพูดการเขียนการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะควบคุมกำกับและตรวจสอบผู้ปกครองการชุมนุมและเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งในการส่งเสริมสนับสนุนและคัดค้านนโยบายและการกระทำของผู้ปกครอง 3 .หลักการเสมอภาค(Equality)ในระบอบประชาธิปไตยเป็นหลักควบคู่กับเสรีภาพซึ่งประชาชนจะได้รับโอกาสที่เสมอภาคกันและทัดเทียมกันทั้งในทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม 4 .หลักกฎหมาย(Rule of Law)ในระบอบประชาธิปไตยต้องมีที่มาอันชอบธรรมคืออำนาจมาจากอธิปไตยของปวงชนใช้บังคับประชาชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือก

๓๘การสื่อสารทางการเมืองหมายถึงการอภิปรายสาธารณะ Public discussion เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรสาธารณะโดยอำนาจที่เป็นทางการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตัดสินใจในทางนิติบัญญัติและทางการบริหารตลอดจนการอนุมัติหรือการลงโทษที่เป็นทางการและยังรวมถึงวาทกรรมทางการเมืองที่เป็นภาษาพูดและภาษาเขียนซึ่งเป็นการสื่อสารที่ผู้ส่งสารมีเจตนาที่จะมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมทางการเมืองความสำคัญของการสื่อสารขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 69 ๗๐สรุปได้ว่าการสื่อสารทางการเมืองหมายถึงกระบวนการส่งข้อมูลข่าวสารถึงกันระหว่างรัฐบาลกับประชาชนหรือสังคมซึ่งเป็นกิจกรรมทุกอย่างทั้งการพูด

Strategies Prayuth Chanocha บทนาการสื่อสารมีความสำคัญมากในการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมการสื่อสารมีอิทธิพลต่อความเชื่อและภาพลักษณ์ของบุคคลตลอดจนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สำหรับทางการเมืองมีความเกี่ยวข้องกันกับอำนาจนโยบายการพัฒนาประเทศและผลประโยชน์ก็มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเพราะการเมืองกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมที่ผู้นำทางการเมืองเป็นผู้บริหารประเทศและการเมืองในแต่ละเส้นทางของอุดมการณ์ทางการเมืองจะมีวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกันองค์ประกอบของการสื่อสาร Harold D Lasswell 1966 178 กล่าวว่ประกอบด้วยแหล่งสาร Source หรือ Who สาร Message หรือ What และผลที่เกิดขึ้น What Effects การสื่อสารทางการเมืองเป็นการสื่อสารที่เป็นสาธารณะ public discussion เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรสาธารณะอำนาจที่เป็นทางการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตัดสินใจในทางนิติบัญญัติและทางการบริหารตลอดจนการอนุมัติหรือการลงโทษที่เป็นทางการและยังรวมถึงวาทกรรมทางการเมืองที่เป็นภาษาพูดและภาษาเขียนนับเป็นการสื่อสารที่ผู้ส่งสารมีเจตนาที่จะมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมทางการเมืองเพราะปัจจัยสำคัญที่ทำให้การสื่อสารมีลักษณะทางการเมืองไม่ได้อยู่ที่แหล่งของสารแต่อยู่ที่เนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการสื่อสารเสถียรชเยยประพันธ์ 2540 68 กาญจนานแก้วเทพ 2551 11 มองว่าการสื่อสารทางการเมืองเป็นกระบวนการส่งข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐไปยังประชาชนด้วยเหตุผลเพื่อการกลมกลืนทางการเมืองการสร้างความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการรับทราบการตัดสินใจนโยบายการชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนทราบตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดขึ้นกับประชาชนจะเห็นได้ว่ากระบวนการสื่อสารทางการเมืองเกี่ยวกับกลุ่มคนที่ เป็นภาครัฐและภาคประชาชนประเทศไทยพบปัญหาการเมืองในช่วงปี 25492557 นับเป็นเวลาที่ยาวนานกับความขัดแย้งทางการเมืองเปลี่ยนผู้นำทางการเมืองหลายคนส่วนหนึ่งมาจากการสื่อสารที่จะแต่ละกลุ่มก็จะสร้างสถานการณ์โดยการสื่อสารแนวทางของตนเองกลุ่มแนวร่วม

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

๕๒กำหนดนโยบายของรัฐมีการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจทางการเมือง
 ในฐานะรัฐบาลหรือสมาชิกรัฐสภาเพื่อผลักดันนโยบายกฎหมายและให้
 รัฐบาลบริหารงานตามแนวทางที่องค์การของคณเห็นว่สมควรและต้องการให้
 เกิดขึ้นกระบวนการสื่อสารทางการเมืองมีองค์ประกอบของการสื่อสารประกอบ
 ด้วยแหล่งสารซึ่งเป็นผู้สร้างสารและส่งสารผ่านช่องทางไปยังผู้รับสารโดยก่อ
 ให้เกิดผลคือการทำหน้าที่ของระบบทางการเมืองอันได้แก่การกล่อมเกล
 ทางการเมือง Political Socialization การเลือกสรรบุคคลทางการเมือง
 Political Recruitment การวางกฎ Rule Making การใช้กฎ Rule
 Application เป็นต้นดังนั้นการจะตัดสินใจว่าการสื่อสารในสถานการณ์ใด
 เป็นการ

โดยบทบาทของการสื่อสารก็เพื่อส่งเสริมคงอยู่และกระจายอำนาจทางการเมือง
 ให้แก่ระบบการปกครองประชาธิปไตยรวมถึงการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
 ชีวิตให้กับชุมชนผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนมีผลต่อการพัฒนา
 การทำงานในชุมชนสิ่งที่สำคัญต่อการสร้างการมีส่วนร่วมคือการสื่อสารเพราะ
 การสื่อสารมีความจำเป็นในกระบวนการจัดการความรู้ทั้งนี้การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม
 ร่วมจะสามารถเป็นกลไกที่ขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนางานที่ดีเป็นการเสริมพลัง
 ให้ชุมชนสามารถขับเคลื่อนแนวคิดไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายได้
 Chansong 2020 กระบวนการสื่อสารทางการเมืองประกอบด้วยแหล่งสารซึ่ง
 เป็นผู้สร้างสารและส่งสารผ่านช่องทางไปยังผู้รับสารโดยก่อให้เกิดผลคือการ
 ทำหน้าที่ของระบบทางการเมืองอันได้แก่การกล่อมเกลทางการเมือง
 political socialization การเลือกสรรบุคคลทางการเมือง political
 recruitment การวางกฎ rule making การใช้กฎ rule application เป็นต้น
 ดังนั้นการจะตัดสินใจว่าการสื่อสารในสถานการณ์ใดเป็นการสื่อสารทางการเมือง
 เมืองจึงมีหลักเกณฑ์คือผู้ส่งสารและสารต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองและทำการ
 สื่อสารเพื่อมุ่งหวังให้กิจกรรมทางการเมืองเกิดขึ้นนั่นเองจึงอาจกล่าวได้ว่ากา
 รดำเนินงานในระบบการเมืองมีความจำเป็นต้องใช้การสื่อสารด้วยเหตุที่ว่าใน
 ด้านการเมืองการปกครองการสื่อสารนับเป็นปัจจัยสำคัญและจำเป็นในการทำให้
 เกิดเอกภาพและประสิทธิภาพของระบบการเมืองจากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าจุด
 เริ่มต้นของกระบวนการสื่อสารทางการเมืองก็คือแหล่งสารซึ่งเกี่ยวข้องกับ
 วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 9 1 123 133 2564 132 การสื่อสาร
 ทางเมืองที่มีผลต่อการสร้างอัตลักษณ์ประชาธิปไตยของนักศึกษา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชการเมืองอันได้แก่บุคคลทางการเมืองเช่น
 นักการเมืองนายกรัฐมนตรีนครศรีธรรมราชเลือกตั้งและองค์การทางการเมืองเช่น
 รัฐบาลเป็นต้นการสื่อสารทางการเมืองเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเพราะเป็นการ
 ทำการโฆษณาชวนเชื่อมาผสมผสานกับเนื้อหาทางการเมือง

ดังนี้ 74 ๗๕๑การสร้างทัศนคติทางการเมืองการพูดคุยการเผยแพร่การประชุม
 การอบรมการแจกใบปลิวการติดป้ายประกาศการแจกแผ่นพับข่าวและบทความ
 ทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์และนิตยสารสามารถที่จะ
 ช่วยสร้างสำนึกทางการเมืองค่านิยมทางการเมืองและทัศนคติทางการเมืองให้
 แก่ประชาชนได้การชี้ให้ประชาชนเห็นผลงานของรัฐบาลนั้นนอกจากจะสร้าง
 ความนิยมในตัวรัฐบาลแล้วซึ่งทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในระบบการ
 ปกครองที่เรากำลังใช้อยู่ในขณะนี้ด้วยในทางตรงกันข้ามถ้าชาวคราวที่ออกมา
 แต่คำต่อว่ารัฐบาลชี้ความล้มเหลวของรัฐบาล

ได้ว่าการสื่อสารทางการเมืองคือการแลกเปลี่ยนอภิปรายถ่ายทอดข่าวสาร
 ทางการเมืองต่างๆระหว่างสมาชิกในสังคมการเมืองนั้นซึ่งทำให้สมาชิกต่างๆ
 นี้ยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งของสังคมการเมืองนั้นๆด้วยซึ่งการสื่อสารทางการเมือง
 ในแต่ละสังคมการเมืองนั้นจะเป็นเช่นไรย่อมขึ้นอยู่กับบริบททางการเมืองของ
 แต่ละสังคมนั้นด้วยหากเป็นสังคมประชาธิปไตยการสื่อสารทางการเมืองย่อมมี
 อิสระและหลากหลายรูปแบบมากกว่าสังคมเผด็จการอย่างแน่นอน 2 ความสำคัญของ
 การสื่อสารทางการเมืองการสื่อสารทางการเมืองถือเป็นสิ่งที่มีความคู่กับระบบ
 การเมืองมาโดยตลอด Pye มีความคิดเห็นว่าการสื่อสารเปรียบเสมือนเส้นใย
 ของสังคมมนุษย์โดยเปรียบเทียบว่าถ้าสังคมเป็นร่างกายการสื่อสารก็เปรียบได้กับ
 เส้นประสาท Pye 1983 p 4 อ้างในพงษ์ศรีบุญสุวรรณ 2532 หน้า 7 ในส่วน
 ของการสื่อสารที่มีผลต่อระบบการเมืองเราก้สามารถระบุได้ดังนี้ 1 เป็นการสร้าง
 ทัศนคติทางการเมืองการพูดคุยการเผยแพร่การประชุมการอบรมการแจกใบปลิว
 การติดป้ายประกาศการแจกแผ่นพับข่าวและบทความทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุ
 โทรทัศน์หนังสือพิมพ์และนิตยสารสามารถที่จะช่วยสร้างสำนึกทางการเมืองค่านิยม
 ทางเมืองและทัศนคติทางการเมืองให้แก่ประชาชนได้การชี้ให้ชาวสาร
 เกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลเหตุผลของการออกกฎหมายการออกนโยบายกา
 รกำหนดโครงการต่างๆขึ้นมาจะทำให้ประชาชนรู้สึกรัฐบาลดีขึ้นเข้าใจรัฐบาลดี
 ขึ้นและยอมรับรัฐบาลได้มากยิ่งขึ้นชาวคราวเกี่ยวกับการเมืองจะสร้างความ
 รู้สึกให้แก่ประชาชนว่าควรจะไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านการเมืองมาก
 น้อยเพียงใดอย่างไรที่เป็นอยู่ในขณะนี้ก็มีฝรั่งบางคนเขียนถึง 10 เมืองไทยว่าการ
 เมืองไทยเป็นการเข้าร่วมของผู้ไม่รู้แต่ผู้รู้ไม่เข้าร่วม Uninformed
 participants and information nonparticipants นั่นคือคนรู้อะไรดีมักจะไม่
 เสื่อมศรัทธาในระบบการเมือง

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

ประชาชนก็จะเสื่อมศรัทธาในรัฐบาลและในบางครั้งอาจหมายถึงการเสื่อมศรัทธาในระบอบการปกครองที่เรากำลังใช้อยู่ด้วยก็ได้ชาวคราวที่เกี่ยวกับนักการเมืองจะสร้างความรู้สึกให้แก่ประชาชนว่าเขาศรัทธาว่าการเมืองเพียงใดและจะทำให้เขารู้สึกต่อไปด้วยว่าเขาควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองมากน้อยเพียงใด๒สร้างความสนใจในการเมืองในสมัยก่อนนั้นคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจการเมืองนักเพราะไม่ค่อยได้รู้ข่าวคราวของการเมืองไม่ค่อยพบเห็นนักการเมืองหรือผู้บริหารแต่ในปัจจุบันนี้ข่าวคราวของรัฐบาลมีให้

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

ซึ่งสามารถระบุได้ดังนี้ 1 เป็นการสร้างทัศนคติทางการเมืองการพูดคุยการเผยแพร่การประชุมการอบรมการแจกใบปลิวการติดป้ายประกาศการแจกแผ่นพับข่าวและบทความทางวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์และนิตยสารสามารถที่จะช่วยสร้างสำนักทางการเมืองค่านิยมทางการเมืองและทัศนคติทางการเมืองให้แก่ประชาชนได้ทำให้ข่าวสารเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลเหตุผลของการออกกฎหมายการออกนโยบายการกำหนดโครงการต่างๆขึ้นมาจะทำให้ประชาชนรู้จักรัฐบาลดีขึ้นเข้าใจรัฐบาลดีขึ้นและยอมรับรัฐบาลได้มากขึ้นชาวคราวที่เกี่ยวกับนักการเมืองจะสร้างความรู้สึกให้แก่ประชาชนว่าเขาควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองมากน้อยเพียงใดอย่างไรขึ้นอยู่กับขณะนั้นมีฝรั่งบางคนเขียนถึงเมืองไทยว่าการเมืองไทยเป็นการเข้าร่วมของผู้ไม่รู้อันผู้ไม่รู้ไม่เข้าร่วม Uninformed participants and information nonparticipants นั่นคือคนรู้อะไรดีบ้างก็จะเสื่อมศรัทธาในระบบการเมืองและไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองเช่นไม่ไปเลือกตั้งแต่คนที่สนใจนั้นเพราะยังไม่รู้อะไรดีนักจึงยังศรัทธาอยู่เช่นชานาที่ไปเลือกตั้งกันมากเป็นต้น 2 สร้างความสนใจทางการเมืองในสมัยก่อนนั้นคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจการเมืองนักเพราะไม่ค่อยได้รู้ข่าวสารทางการเมืองไม่เคยพบเห็นนักการเมืองหรือผู้บริหารแต่ในปัจจุบันนี้ข่าวคราวของรัฐบาลมีให้สัมผัสรับรู้กันเป็นประจำนักการเมืองจะเป็นข่าวให้เห็นทั้งในหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงตลอดจนการวิพากษ์วิจารณ์ทางสื่อต่างๆอยู่เป็นประจำจึงมีส่วนทำให้คนในยุคนี้จะสนใจข่าวสารการเมืองเพิ่มมากขึ้น 3 สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองนอกเหนือจากการสร้างความสนใจแล้วการสื่อสารยังถูกนำมาเอามาใช้สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองได้อย่างมากการเผยแพร่

อ่านกันเป็นประจำนักการเมืองจะเป็นข่าวให้เห็นทั้งในหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์เสียงพูดของเขาจะมีให้ได้ยินทางวิทยุกระจายเสียงเรื่องราวของเขาจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ทางนิตยสารอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นคนยุคนี้จะสนใจข่าวการเมืองบ้านการเมืองเพิ่มมากขึ้น๓สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองนอกเหนือจากการสร้างความสนใจแล้วการสื่อสารยังถูกนำมาเอามาใช้สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองได้อย่างมากการเผยแพร่ประชาธิปไตยโดยสื่อบุคคลก็ดีโดยสื่อมวลชนก็ดีได้ทำให้ประชาชนเข้าใจดีขึ้นว่าประชาธิปไตยคืออะไรในปัจจุบันประชาชนมีความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น๗๕

อย่างไรที่เป็นอยู่ในขณะนี้มีฝรั่งบางคนเขียนถึงเมืองไทยว่าการเมืองไทยเป็นการเข้าร่วมของผู้ไม่รู้อันผู้ไม่รู้ไม่เข้าร่วม Uninformed participants and information nonparticipants นั่นคือคนรู้อะไรดีบ้างก็จะเสื่อมศรัทธาในระบบการเมืองและไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองเช่นไม่ไปเลือกตั้งแต่คนที่สนใจนั้นเพราะยังไม่รู้อะไรดีนักจึงยังศรัทธาอยู่เช่นชานาที่ไปเลือกตั้งกันมากเป็นต้น 2 สร้างความสนใจทางการเมืองในสมัยก่อนนั้นคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจการเมืองนักเพราะไม่ค่อยได้รู้ข่าวสารทางการเมืองไม่เคยพบเห็นนักการเมืองหรือผู้บริหารแต่ในปัจจุบันนี้ข่าวคราวของรัฐบาลมีให้สัมผัสรับรู้กันเป็นประจำนักการเมืองจะเป็นข่าวให้เห็นทั้งในหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงตลอดจนการวิพากษ์วิจารณ์ทางสื่อต่างๆอยู่เป็นประจำจึงมีส่วนทำให้คนในยุคนี้จะสนใจข่าวสารการเมืองเพิ่มมากขึ้น 3 สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองนอกเหนือจากการสร้างความสนใจแล้วการสื่อสารยังถูกนำมาเอามาใช้สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองได้อย่างมากการเผยแพร่ประชาธิปไตยโดยสื่อมวลชนก็ดีโดยสื่อมวลชนก็ดีหรือการนำเสนอพระราชบัญญัติใหม่ที่ประชาชนต้องรับรู้และเข้าใจเพื่อปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีสู่ประชาชนด้วยการสื่อสาร 4 สร้างบทบาททางการเมืองความสนใจที่ก่อให้เกิดความรู้และทัศนคติอันจะนำไปสู่การกำหนดบทบาททางการเมืองประชาชนในปัจจุบันได้รู้ถึงบทบาทสิทธิและหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นประชาชนดีขึ้นการเขียนจดหมายถึงสื่อมวลชนก็เป็นการแสดงบทบาททางการเมืองการได้รับข่าวสารทำให้เรารู้บทบาททางการเมืองและการแสดงบทบาททางการเมืองก็เป็นการส่งข่าวสารไปยังผู้บริหารหรือรัฐบาลด้วยเช่นกัน 5 การสื่อสารเป็นการนำเอารัฐบาลเข้าไปอยู่ในบ้านของประชาชนนักรัฐศาสตร์จะมองว่าการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นการสื่อสารที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกส่วนการสื่อสารทางด้านสื่อมวลชนนั้นจะมีบทบาทสำคัญรอง

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

๔๔๔สร้างบทบาททางการเมืองความสนใจที่ก่อให้เกิดความรู้และทัศนคตินั้น
 ได้นำไปสู่การกำหนดบทบาททางการเมืองประชาชนในปัจจุบันได้รู้ถึงบทบาท
 สิทธิและหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นประชาชนดีขึ้นการเขียนจดหมายถึง
 สื่อมวลชนก็เป็นการแสดงบทบาททางการเมืองการเดินทางรณรงค์เรียน
 รัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับปัญหาต่างๆก็เป็นการใช้การ
 สื่อสารแสดงบทบาททางการเมืองการลงคะแนนเสียงถือเป็นการสื่อสารรูปแบบ
 หนึ่งทีบอกให้นักการเมืองรู้ว่าเราต้องการใครหรือไม่ต้องการใครว่าเราสนใจ
 เลือก

กระจายเสียงตลอดจนการวิพากษ์วิจารณ์ทางสื่อต่างๆอยู่เป็นประจำจึงมีสวน
 ทำให้คนในยุคนี้จะสนใจข่าวสารการเมืองเพิ่มมากขึ้น 3 สร้างความรู้และความ
 เข้าใจเกี่ยวกับการเมืองนอกเหนือจากการสร้างความสนใจแล้วการสื่อสารยังถูก
 นำเอามาใช้สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองได้อย่างมากการเผยแพร่
 ประชาธิปไตยโดยสื่อมวลชนก็ดีโดยสื่อมวลชนที่ดีหรือการนำเสนอพระราช
 บัญญัติใหม่ที่ประชาชนต้องรับรู้และเข้าใจเพื่อปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดีสู่
 ประชาชนด้วยการสื่อสาร 4 สร้างบทบาททางการเมืองความสนใจที่ก่อให้เกิด
 ความรู้และทัศนคติอันจะนำไปสู่การกำหนดบทบาททางการเมืองประชาชนใน
 ปัจจุบันได้รู้ถึงบทบาทสิทธิและหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นประชาชนดีขึ้นการ
 เขียนจดหมายถึงสื่อมวลชนก็เป็นการแสดงบทบาททางการเมืองการได้รับ
 ข่าวสารทำให้เรารับบทบาททางการเมืองและการแสดงบทบาททางการเมืองก็
 เป็นการส่งข่าวสารไปยังผู้บริหารหรือรัฐบาลด้วยเช่นกัน 5 การสื่อสารเป็นการนำ
 เอารัฐบาลเข้าไปอยู่ในบ้านของประชาชนนักรัฐศาสตร์จะมองว่าการสื่อสาร
 ระหว่างบุคคลเป็นการสื่อสารที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกส่วนการสื่อสารทาง
 ด้านสื่อมวลชนนั้นจะมีบทบาทสำคัญรองลงมาการที่นักการเมืองได้วารสารมหา
 จุฬาดานีปริทรรศน์ปริทรรศน์มหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปีที่ 2
 ฉบับที่ 3 มกราคมมิถุนายน 2563 44 พบปะพูดคุยกับประชาชนนั้นย่อมดีกว่า
 การที่จะกระจายข่าวสารต่างๆออกไปทางสื่อมวลชนแต่ในกรณีที่มีการสื่อสาร
 ระหว่างบุคคลไม่สามารถกระจายไปได้ทั่วถึงสื่อมวลชนจะเข้ามามี
 บทบาทที่สำคัญในการทำให้ประชาชนรู้จักพรรคการเมืองผู้นำของรัฐบาลและ
 ผลงานของรัฐบาลโดยผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
 สื่อสารที่รวดเร็วและทันสมัยในปัจจุบัน 6 การสื่อสารมวลชนทำให้

สื่อสารมวลชนทำให้ความสนใจของประชาชนมีลักษณะเป็นนานาชาติใน
 ปัจจุบันนี้โทรคมนาคมการส่งข่าวผ่านดาวเทียมทำให้ความสนใจของประชาชน
 เปลี่ยนไปแทนที่จะสนใจแต่เพียงสิ่งที่อยู่รอบตัวใกล้ตัวเท่านั้นกลับสนใจสิ่ง
 ที่ไกลตัวมีความเป็นสากลกันมากยิ่งขึ้นทำให้รัฐบาลต้องตื่นตัวกับการตอบ
 สนอง๗การสื่อสารถูกนำมาใช้ในการรับรองสถานภาพก่อนที่จะเป็นนักการเมือง
 คนบางคนไม่เป็นที่รู้จักเลยแต่การที่สื่อมวลชนเขียนถึงเขาบ่อยๆในวงสนทนา
 คนพูดถึงเขาบ่อยๆคนที่ไม่มีค่าสำคัญก็มีความสำคัญขึ้นสถานภาพเขาเป็น
 อะไรก็จะได้รับการยอมรับ

และทัศนคติได้นำไปสู่การกำหนดบทบาททางการเมืองประชาชนในปัจจุบัน
 ได้รู้ถึงบทบาทสิทธิและหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นประชาชนดีขึ้นการเขียน
 จดหมายถึงสื่อมวลชนก็เป็นการแสดงบทบาททางการเมืองการได้รับข่าวสารทำให้
 เรารับบทบาททางการเมืองและการแสดงบทบาททางการเมืองก็เป็นการส่ง
 ข่าวสารไปยังผู้บริหารเช่นกัน 5 การสื่อสารเป็นการนำเอารัฐบาลเข้าไปอยู่ใน
 บ้านของประชาชนนักรัฐศาสตร์จะมองว่าการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นการ
 สื่อสารที่มีความสำคัญเป็นปฐมส่วนการสื่อสารทางด้านสื่อมวลชนนั้นจะมีบท
 บทบาทสำคัญรองลงมาการที่นักการเมืองได้พบปะพูดคุยกับประชาชนนั้นย่อมดี
 กว่ากว่าการที่จะกระจายข่าวสารต่างๆออกไปทางสื่อมวลชนแต่ในกรณีที่มีการสื่อสาร
 ระหว่างบุคคลไม่สามารถกระจายไปได้ทั่วถึงสื่อมวลชนจะเข้ามามีบทบาทที่
 สำคัญในการทำให้ประชาชนรู้จักพรรคการเมืองผู้นำของรัฐบาลและผลงานของ
 รัฐบาล 6 การสื่อสารมวลชนทำให้ความสนใจของประชาชนมีลักษณะเป็น
 นานาชาติ Cosmopolitanoriented ในปัจจุบันนี้โทรคมนาคมการส่งข่าวผ่าน
 ดาวเทียมทำให้ความสนใจของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปนอกจากจะสนใจแต่
 เพียงสิ่งที่อยู่รอบตัวใกล้ตัวเท่านั้นพวกเขาสนใจสิ่งที่อยู่ไกลตัวมีความคิดที่
 เป็นสากลกันมากยิ่งขึ้นทำให้รัฐบาลต้องตื่นตัวกับการสนองความต้องการของ
 ประชาชนตามมาตรฐานนานาชาติที่ประชาชนมีโอกาสได้พบเห็น 11 7 การ
 สื่อสารถูกนำมาใช้ในการรับรองสถานภาพก่อนที่จะเป็นนักการเมืองคนบางคน
 ไม่เป็นที่รู้จักเลยแต่การที่สื่อมวลชนเขียนถึงเขาบ่อยๆในวงสนทนามันพูด
 ถึงเขาบ่อยๆคนที่ไม่มีค่าสำคัญก็มีความสำคัญขึ้นสถานภาพดังกล่าวเป็น
 อะไรก็จะได้รับการยอมรับขึ้นเพราะฉะนั้นในการเสนอนักการเมืองให้รับใช้
 ประชาชนนั้นพรรคการเมืองจะสร้างการยอมรับโดยการเสนอบุคคลดังกล่าว
 ในสื่อมวลชนด้วยความถี่สูงให้คนได้รู้จักคุ้นเคย

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

ขึ้นเพราะฉะนั้นในการเสนอนักการเมืองให้รับใช้ประชาชนนั้นพรรคการเมืองจะสร้างการยอมรับโดยการเสนอบุคคลดังกล่าวในสื่อมวลชนด้วยความถี่สูงให้คนรู้จักคุณสมบัติและผลงานต่างๆของเขาสรุปได้ว่าบทบาทของการสื่อสารกับการเมืองเป็นการสร้างทัศนคติทางการเมืองการพูดคุยการเผยแพร่การประชมการสร้างควมสนใจในการเมืองการสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการสร้างบทบาททางการเมืองการสื่อสารเป็นการนำเอารัฐบาลไปอยู่ในบ้านของประชาชนการสื่อสารมวลชนทำให้ความสนใจของประชาชนมีลักษณะเป็นนานาชาติและการสื่อสารถูกนำมาใช้ในการรับรองสถานภาพ๒๔๖ทฤษฎีการสื่อสารทางการ

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

การที่นักการเมืองได้พบปะพูดคุยกันกับประชาชนนั้นย่อมดีกว่าการที่จะกระจายข่าวสารต่างๆออกไปทางสื่อมวลชนแต่ในกรณีที่มีการสื่อสารระหว่างบุคคลไม่สามารถกระจายไปได้ทั่วถึงสื่อมวลชนจะเข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการทำให้ประชาชนรู้จักพรรคการเมืองผู้นำของรัฐบาลและผลงานของรัฐบาล 6 การสื่อสารมวลชนทำให้ความสนใจของประชาชนมีลักษณะเป็นนานาชาติ Cosmopolitanoriented ในปัจจุบันนี้โทรคมนาคมการส่งข่าวผ่านดาวเทียมทำให้ความสนใจของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปนอกจากจะสนใจแต่เพียงสิ่งที่อยู่รอบตัวใกล้ตัวเท่านั้นพวกเขายังสนใจสิ่งที่อยู่ไกลตัวมีความคิดที่เป็นสากลกันมากยิ่งขึ้นทำให้รัฐบาลต้องตื่นตัวกับการสนองความต้องการของประชาชนตามมาตรฐานนานาชาติที่ประชาชนมีโอกาสได้พบเห็น 11 7 การสื่อสารถูกนำมาใช้ในการรับรองสถานภาพก่อนที่จะเป็นนักการเมืองคนบางคนไม่เป็นที่รู้จักเลยแต่การที่สื่อมวลชนเขียนถึงเขาบ่อยๆในวงสนทนามีคนพูดถึงเขาบ่อยๆคนที่ไม่มีค่าสำคัญก็มีความสำคัญขึ้นสถานภาพดังกล่าวเป็นอะไรก็จะได้รับการยอมรับขึ้นเพราะฉะนั้นในการเสนอนักการเมืองให้รับใช้ประชาชนนั้นพรรคการเมืองจะสร้างการยอมรับโดยการเสนอบุคคลดังกล่าวในสื่อมวลชนด้วยความถี่สูงให้คนได้รู้จักคุณสมบัติและผลงานต่างๆของเขาแม้คนบางคนจะมีผลงานมากกว่าความสามารถสูงกว่าแต่ถ้าไม่ได้รับการเสนอในข่าวของสื่อมวลชนไม่มีการกล่าวขวัญถึงคนก็ย่อมไม่ยอมรับสถานภาพเสรีวงษ์มณฑลา 2535 หน้า 721 724 Karl WDeutsch ได้ชี้ให้เห็นถึงการสื่อสารและการควบคุมว่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่งของระบบการเมืองเป็นเสมือนเส้นประสาท The Nerves of Government ของระบบการเมืองทั้งนี้เขาได้อธิบายถึงกระบวนการสื่อสารทางการเมืองว่าเป็นเรื่องของการแสดงออกซึ่งความเรียกร้องต้องการของประชาชนการตอบสนองของรัฐอันนำไปสู่การตัดสินใจอันเป็นผลจากการสื่อสารทางการเมืองในสังคมนั้นระบบการเมืองจะสามารถดำรงคงอยู่และมีบูรณภาพได้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถ

ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนางัวอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์กรณีศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนางัวพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนางัวอยู่สภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบแต่ละด้านพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดคือด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและการมีส่วนร่วมในการประเมินผลดังนี้พบว่าด้านการมีส่วนร่วม

เพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลจำแนกตามเพศอายุการศึกษาอาชีพและรายได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลนางัวอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนางัวอยู่สภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาในองค์ประกอบแต่ละด้านพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดคือด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและการมีส่วนร่วมในการประเมินผลดังนี้ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนที่เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลนางัวโดยที่ประชาชนได้เสนอความต้องการของชุมชนให้ได้รับการบรรจุในโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาลตำบลนางัวเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาในปีถัดไปด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์พบว่าประชาชนได้ผลจากการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนางัวทำให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการบริการจากเทศบาลตำบลนางัวได้๘๘ชนิดนิลพานิชและกุลชนธนาพงศธรการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบทในเอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปสำหรับการพัฒนาระดับตำบลหมู่บ้านพิมพ์ครั้งที่๓หน่วยที่๘สนทบุรีโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช๒๕๓๒หน้า๓๖๒๘๕ Journal of Mahachula Phrae Campus Vol 14 No 1 JanuaryJune

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

๔๙ ภูสิทธิ์ชันติกุล 80 ๘๑ ได้วิจัยเรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองเพียงระดับเท่านั้นได้แก่ระดับปานกลางและต่ำซึ่งรายด้านที่อยู่ระดับปานกลางได้แก่ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้งด้านการติดตามข่าวสารทางการเมืองและด้านการสนทนาเรื่องการเมืองส่วนรายด้านที่อยู่ระดับต่ำได้แก่ด้านการชุมนุมทางการเมืองด้านการติดต่อนักการเมืองและด้านการเข้าร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมืองและกลุ่มทางการเมืองต่างๆส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพล

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

เข้าร่วมพูดคุยเรื่องการเมืองการไปเลือกตั้งเป็นผู้เปิดประเด็นพูดคุยเรื่องการเมืองให้ความรู้ผู้อื่นพยายามพูดคุยชวนให้ผู้อื่นไปเลือกตั้งที่ตนสนับสนุนร่วมประชาสัมพันธ์ทางการเมืองความสนใจและมีส่วนร่วมมากได้แก่ร่วมกิจกรรมของพรรคเช่นเข้าร่วมประชุมเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองร่วมดำเนินกิจกรรมสาธารณะและดูแลกิจกรรมของพรรคการเมืองสอดคล้องกับงานวิจัยของภูสิทธิ์ชันติกุล 2553 ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิตกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองเพียง 2 ระดับเท่านั้นได้แก่ระดับปานกลางและต่ำซึ่งรายด้านที่อยู่ระดับปานกลางได้แก่ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้งด้านการติดตามข่าวสารทางการเมืองและการสนทนาเรื่องการเมืองส่วนรายด้านที่อยู่ระดับต่ำได้แก่ด้านการชุมนุมทางการเมืองด้านการติดต่อนักการเมืองและด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมืองและกลุ่มทางการเมืองต่างๆเพศพบว่าประชาชนที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นไม่แตกต่างกันทั้งนี้เนื่องจากเพศสามารถที่จะแสดงออกในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองในลักษณะของกิจกรรมได้เสมอทั้งเพศชายและเพศหญิงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจทางการเมืองของแต่ละบุคคลเพศจึงไม่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองสอดคล้องกับแนวคิดของพรศักดิ์ผ่องแผ้ว 2526 ที่ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นกิจกรรมต่างๆตามความสนใจของสมาชิกในสังคมการเมืองที่จะกระทำโดยมีจุดมุ่งหมายทั้งทางตรงและทางอ้อมต้องการมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายหรือการทำงานของรัฐบาลไม่ว่าจะในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติรวมถึงกิจกรรมต่างๆเช่นการไปใช้สิทธิเลือกตั้งการถกเถียงปัญหา

ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิตกรุงเทพมหานครได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศอายุและสถานภาพปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจได้แก่อาชีพการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมบทบาทหน้าที่ในครอบครัวและบทบาทหน้าที่ในชุมชนปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเมืองได้แก่การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองและการพัฒนาทางการเมืองปัจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองได้แก่ความสนใจทางการเมืองพฤติกรรมทางการเมืองและการกล่อมเกลารวมถึงการเมืองส่วนปัจจัยที่สามารถพยากรณ์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมีจำนวน๔ตัวเรียงจากมากไปน้อย

ในเขตเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของวีระชัยชันรุ่ง 2553 ที่ทำการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับท้องถิ่นเทศบาลในจังหวัดนนทบุรีผลการวิจัยพบว่าปัจจัยทางสังคมปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางการเมืองและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางการเมืองเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับท้องถิ่นเทศบาลของจังหวัดนนทบุรีนอกเหนือจากนี้การมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ผู้วิจัยพบเพื่อเสนอเป็นแนวทางนั้นความสำเร็จของการมีส่วนร่วมทางการเมืองจะบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับ การได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและที่สำคัญที่สุดคือภาคประชาชนจึงจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จได้ในที่สุดด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของภูสิทธิ์ชันติกุล 2553 ที่ทำการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิตกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่าประชาชนเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมทางการเมืองในภาพรวมอยู่ในระดับต่ำส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิตกรุงเทพมหานครได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศอายุและสถานภาพปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจได้แก่อาชีพการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมบทบาทหน้าที่ในครอบครัวและบทบาทหน้าที่ในชุมชนปัจจัยสภาพแวดล้อมทางการเมืองได้แก่การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองและการพัฒนาทางการเมืองปัจจัยทางจิตวิทยาทางการเมืองได้แก่ความสนใจทางการเมืองพฤติกรรมทางการเมืองและการกล่อมเกลารวมถึงการเมืองส่วนปัจจัยที่สามารถพยากรณ์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมีจำนวน 4

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

ให้เงินร้อยละ๙๘๐๐ให้สิ่งของร้อยละ๒๐๐ในพื้นที่ที่มีการแข่งขันระดับปานกลาง ถึงรุนแรงจะมีการให้เงินซื้อเสียงไม่น้อยกว่า๒ครั้งประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าการซื้อสิทธิขายเสียงเป็นเรื่องปกติธรรมดาตามรัฐธรรมนูญ 82 ๘๓ ได้วิจัยเรื่องการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนพบว่านิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับน้อยโดยที่ปัจจัย

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาฏ อาเภอยางสีสุราชจังหวัดมหาสารคามผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาฏอาเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคามจากแนกตามอายุระดับการศึกษาและอาชีพมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 05 3 จากสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกันผลการวิจัยพบว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยรวม ทั้ง 4 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 01 ผลของการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้อภิปรายได้ว่าการศึกษาที่ต่างกันย่อมมาพาดซึ่งความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกันเมื่อมีความนึกคิดที่ต่างกันย่อมมีการกระทำที่ผิดแผกแตกต่างกันออกไปสมมติฐานที่ตั้งสมมติฐานเอาไว้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นชนิดหรือชาติใดเมื่อประชาชนมีระดับการศึกษาที่ต่างกันผลนั้นก็ย่อมที่จะให้เกิดการกระทำและความคิดที่ต่างออกไปด้วยซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของมยุรีกานอมสุขผศ.ดร.ได้ทำการศึกษารื่องการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนผลการศึกษารวบรวมว่านิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับน้อยโดยที่ปัจจัยอายุภูมิฐานะและการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองคือเพศชั้นปีรายได้ของครอบครัวอาชีพของผู้ปกครองและการกล่อมเกล่าทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 05 4 จากสมมติฐานของการวิจัยที่ว่า ประชาชน

อายุภูมิฐานะและการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองคือเพศชั้นปีรายได้ของครอบครัวอาชีพของผู้ปกครองและการกล่อมเกล่าทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ๐๐๕กานตพันธุ์พิศาลสุขสกุล 83 ๘๔ ได้วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเสียของข้าราชการในเทศบาลนครของประเทศไทยพบว่าระดับความสำเร็จในการนำนโยบายไปปฏิบัติ

ปัจจัยอายุภูมิฐานะและการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองไม่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองคือเพศชั้นปีรายได้ของครอบครัวอาชีพของผู้ปกครองและการกล่อมเกล่าทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 005 คำสำคัญการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองการมีส่วนร่วมทางการเมือง ABSTRACT The first objective of this research is to study the levels of political information perception and participation by undergraduate students majoring in Physical and Sport Science within the Faculty of Education and Development Science at Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus 1 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน Physical and Sport in Faculty of Education and Development Science Kasetsart University Kamphaeng Saen การประชุมวิชาการครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน 941 The second objective is to examine students personal factors which were relative to their perception of political news information and participation The research population consisted of 295 undergraduate students majoring in Physical and Health Education in the Faculty of Education and Development Science at Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus Data was collected using a questionnaire and was processed by SPSS for Windows Statistical tools used for analyzing data were percentage mean standard deviation ttest and Oneway ANOVA and Pearson

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

๕๑ สกฤดาจอนดาพรหมและโชติมาแก้วกรอง 84 ๘๕ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมทาง การเมืองของสตรีไทยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของภูมิภาคตะวันตก ผลการวิจัยพบว่า สตรีไทยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของภูมิภาคตะวันตกมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง ๒ ปีวิจัยระดับการศึกษาต่างกันส่งผลต่อการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองแตกต่างกัน ปัจจุบันอาชีพและปัจจัยพื้นฐานภูมิทางการเมืองต่างกันส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแตกต่างกันและปัจจัย

เป็นต้นอีกทั้งยังสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรจนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นทำให้มีการติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนและรับทราบข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลักษณะดังกล่าวนี้สอดคล้องกับ Burns 1978 3 อ้างถึงในรัตติกรใจวิศาล 2551 ได้ให้ความหมายภาวะผู้นำว่าหมายถึงการที่ผู้นำทำให้ผู้ตามสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายที่แสดงออกถึงค่านิยมแรงจูงใจความต้องการความจำเป็นและความคาดหวังทั้งในของผู้นำและผู้ตาม Burns เห็นว่าภาวะผู้นำเป็นปฏิสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความแตกต่างกันในด้านอำนาจระดับแรงจูงใจและทักษะเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งก็คือการมีภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน Transactional Leadership เป็นปฏิสัมพันธ์ที่ผู้นำติดต่อกับผู้ตามเพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ผู้นำจะใช้รางวัลเพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อแลกเปลี่ยนกับความสำเร็จในการทำงานถือว่าผู้นำและผู้ตามมีความต้องการอยู่ในขั้นแรกและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสกฤดาจอนดาพรหมและโชติมาแก้วกรอง 2556 ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีไทยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของภูมิภาคตะวันตก ผลการวิจัยพบว่า 1 สตรีไทยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของภูมิภาคตะวันตกมีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่ในระดับปานกลาง 2 ปีวิจัยระดับการศึกษาต่างกันส่งผลต่อการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองแตกต่างกัน ปัจจุบันอาชีพและปัจจัยพื้นฐานภูมิทางการเมืองต่างกันส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนแตกต่างกันและปัจจัยการเปิดรับสื่อมวลชนเกี่ยวกับข่าวสารทางการเมืองต่างกันส่งผลต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและด้านการสนับสนุนพรรคการเมืองแตก

ไม่ยากกว่ากายการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนมีรูปแบบการมีส่วนร่วมเฉพาะการนำเสนอความต้องการของตนเองเท่านั้น ส่วนประเด็นการจัดทำแผนการพัฒนาการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับประชาชนไม่ทราบบทบาทของตนเองในการเข้ามามีส่วนร่วม ๒ ปัญหาอุปสรรคที่พบคือการรับรู้ถึงบทบาทของตนเองในการเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐานและ๓แนวทางแก้ไขปัญหาคือการชี้แจงบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้นด้วย ๘ สกฤดาจอนดาพรหมและโชติ

หน้าที่ในการเข้ามามีส่วนร่วมของตนเองอีกทั้งยังไม่ยากกว่ากายการทำงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนมีรูปแบบการมีส่วนร่วมเฉพาะ การนำเสนอความต้องการของตนเองเท่านั้น ส่วนประเด็นการจัดทำแผนการพัฒนาการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับประชาชนไม่ทราบ บทบาทของตนเองในการเข้ามามีส่วนร่วม 2 ปัญหาอุปสรรคที่พบคือการรับรู้ถึง บทบาทของตนเองในการเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการทำงาน ของ 131 วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม กันยายน 2564 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐานและ 3 แนวทางแก้ไขปัญหาคือการชี้แจงบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมของ ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ มากยิ่งขึ้นด้วย ไม่สอดคล้องกับอาบัตราโอะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทของ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการตรวจสอบการทำงานของฝ่าย บริหารในอำเภอห้วยผึ้งจังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่าบทบาทของสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลในการตรวจสอบตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหาร ในอำเภอห้วยผึ้งจังหวัดปัตตานีพบว่ามีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการตรวจสอบการทำงานฝ่ายบริหารโดยรวมอยู่ใน ระดับมาก 12 ด้านการกำหนดนโยบายประชาชนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม ทางการเมืองของประชาชนการปกครองท้องถิ่นอำเภอเทพสถิตจังหวัด ชัยภูมิด้านการกำหนดนโยบายอยู่ในระดับปานกลางทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองท้องถิ่นในการร่วมทำ ประชามติกับการปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอปัญหาความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่นแล้วนำความคิดเห็นเหล่านั้นมารวบรวมเรียงลำดับ ความสำคัญของปัญหาและดำเนินการแก้ไขปัญหาคือสอดคล้องกับพระเกียรติศักดิ์กิตติปัญญาธิกรัสนิศา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ กำหนดนโยบายการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลประสังข์อำเภอ ท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัย

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

มาแก้กรองการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรีไทยในพื้นที่องค์กรของส่วนท้องถิ่นของภูมิภาคตะวันตกวารสารการเมืองการปกครองการจัดการชุมชนเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนปีที่๒ฉบับที่๒มีนาคมสิงหาคม๒๕๕๖๘๖สมศักดิ์ศรีสันติสุขและคณะรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐานกรณีศึกษาเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์วารสารรมยสารปีที่๑๓ฉบับที่๑มกราคมเมษายน๒๕๕๘

ผู้แทนราษฎรนั้นทนายรณนฤดี 2539 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีวิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงบรรดาศักดิ์วุฒรรณโณและถวิลดิษฐ์กุล 2548 ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมกรุงเทพมหานครสถาบันพระปกเกล้าพิษณุสวรรค์ปี 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคมมิถุนายน 2559 164 พรรคดีเมืองแล้ว 2526 ชาวสารการเมืองของคนไทยกรุงเทพมหานครเจ้าพระยาการพิมพ์พรสวรรค์สุดแดน 2558 การกล่อมเกลางานการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคมธันวาคมภูสิทธ์ขันติกุล 2553 รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารายงานการวิจัยวิทยานิพนธ์มีมากและคณะ 2547 หน้าที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกรุงเทพมหานครราไทยเพรสวิวัฒนศิลป์กาศร 2536 การกำหนดและการนาแผน 3 เขตยุทธศาสตร์การรณรงค์เลือกตั้งไปปฏิบัติกรณีวิจัยปฏิบัติการในเขตเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมาวิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรสมศักดิ์ศรีสันติสุขและคณะ 2558 รูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านโครงสร้างพื้นฐานกรณีศึกษาเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์วารสารรมยสารปีที่

๕๒รัฐกันภัยและธรรมนิตยวารกรณ 86 ๘๗ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดภาคตะวันตกตอนล่างผลการวิจัยพบว่าประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลเขตจังหวัดภาคตะวันตกตอนล่างมีการรับรู้ข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุดมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนามากที่สุดและมีการพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมากที่สุดค่าความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารและการ

ท้องถิ่นอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิด้านการบริหารอยู่ในระดับปานกลางทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าประชาชนได้ติดตามข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆที่การปกครองท้องถิ่นได้ประกาศเช่นผ่านเสียงตามสายประจำหมู่บ้านเว็บไซต์ของการปกครองท้องถิ่นและผ่านโซเชียลมีเดียๆสุดคดล่องกับงานวิจัยของณัฐพงษ์คันธรสอัมฤตสารธีวงศ์และอัญชิวารุ่งแสงได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มอยู่ในระดับปานกลางไม่สอดคล้องกับรัฐกันภัยและธรรมนิตยวารกรณได้ศึกษาวิจัยเรื่องการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดภาคตะวันตกตอนล่างผลการวิจัยพบว่า 1 ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลเขตจังหวัดภาคตะวันตกตอนล่างมีการรับรู้ข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุดมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนามากที่สุดและมีการพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมากที่สุด 2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองท้องถิ่นตามหลักการบริหารนิยธรรมของประชาชนอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองท้องถิ่นตามหลักการบริหารนิยธรรมของประชาชนอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่อยู่ระดับมากที่สุดเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยได้แก่ด้านการรักษาคุ้มครองปกป้องอันชอบธรรมด้านการส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามด้านการเคารพเชื่อฟังผู้

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

มีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนตำบลเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงใต้มีความสัมพันธ์ทางบวกทุกตัวและมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ๐๑โดยตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนตำบลมากที่สุดคือสัมพัทธ์กับการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนาและตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนตำบลท้องถิ่นน้อยที่สุดคือการรับรู้ข่าวสารจากอินเตอร์เน็ตต่อการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมของ

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

กับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรรษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการสมมติฐานการวิจัย 1 เพศมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรรษา 2 อายุมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรรษา 3 ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรรษา 4 สถานภาพการสมรสมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรรษา 5 อาชีพมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรรษา 6 รายได้มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรรษา 4 7 จำนวนปีที่อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรรษา 8 ช่องทางการรับรู้ข่าวสารมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรรษา 9 ความเชื่อในตัวผู้นำมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรรษา 10 ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรรษาขอแบบสอบถามการวิจัย 1 ด้านเนื้อหาสาระศึกษาตัวแปรต้นได้แก่เพศอายุระดับการศึกษาสถานภาพการสมรสอาชีพรายได้จำนวนปีที่อยู่อาศัยช่องทางการรับรู้ข่าวสารความเชื่อในตัวผู้นำผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องและตัวแปรตามได้แก่การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแพรรษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

และสังคมมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองและทัศนคติทางการเมืองมีความสัมพันธ์เชิงเงื่อนไขกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองและพบว่าการตัดสินใจที่มีลักษณะสมเหตุสมผลแบบที่เป็นเครื่องมือและการตัดสินใจที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความสมเหตุสมผลมีความสัมพันธ์กับการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งนอกจากนั้นงานวิจัยนี้ยังพบว่าประชาชนชั้นกลางค่อนข้างมีความพอใจในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและหลักเกณฑ์ที่สำคัญที่ประชาชนชั้นกลางจะนำมาใช้ในการเลือกบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งคือการพิจารณาว่าพรรคการเมืองใดหาประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติโดยส่วนรวมมากน้อย

ข้อมูลโดยใช้สถิติถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis สามารถทำนายปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 001 กมลชนิมาจิตร 2557 ประเทศที่มีความเจริญทางด้านการศึกษาและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนในการแสดงออกความคิดเห็นทางการเมืองด้วยการสนทนาทางการเมืองกับคนทุกกลุ่มถ้าหากเปิดเผยไม่จำเป็นต้องปิดกั้นสถานภาพของตนเองเพราะตัวกฎหมายถือว่าว่าเป็นการแสดงออกความคิดเห็นทางการเมืองภายใต้กรอบของกฎหมายที่กำหนดไว้ร่วมกันสอดคล้องกับแนวคิดของทิวาพรพิมพิสุทธ์ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นการกระทำอาจจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายอาจใช้ความรุนแรงหรือไม่ใช้ความรุนแรงการกระทำต่างๆอาจโดยสำนักทางการเมืองหรือถูกขังจระดมพลังก็ได้เช่นกันและต้องสะท้อนการกระทำของแต่ละบุคคลซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลเรียกว่าการมีส่วนร่วมโดยตนเองการมีส่วนร่วมซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในนโยบายโดยอ้อมเรียกว่าการมีส่วนร่วมโดยการกระทำทิวาพรพิมพิสุทธ์ 2521 น 214 215 สอดคล้องกับงานวิจัยของธงชัยวงศ์ชัยสุวรรณและเทียนชัยวงศ์ชัยสุวรรณได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนชั้นกลางผลการวิจัยพบว่าการตัดสินใจที่มีลักษณะสมเหตุสมผลแบบที่เป็นเครื่องมือและการตัดสินใจที่ไม่อยู่บนพื้นฐานของความสมเหตุสมผลมีความสัมพันธ์กับการไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งธงชัยวงศ์ชัยสุวรรณและเทียนชัยวงศ์ชัยสุวรรณ 2559 นบทคัดย่อการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองประชาชนมักจะมีเจตนาสนใจน้อยหรือมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองค่อนข้างน้อยเหตุผลเพราะความไม่พร้อมในหลายปัจจัยเช่นความรู้ความสามารถหรือความพร้อมทางการเงินแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางการเมืองนั้นต้องอาศัยความพร้อมความสนใจความสนใจทางการเมืองจึงจะสามารถตัดสินใจ

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

และสภาพแวดล้อมส่วนรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขต
ดุสิตกรุงเทพมหานครพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นลักษณะลา
ดับชั้นฐานเจดีย์ซึ่งเปรียบเทียบได้ว่าการเป็นฐานเจดีย์นั้นทำให้ประชาชนสามารถเข้า
ถึงได้ก่อนส่วนอื่นๆมากที่สุดและเข้าถึงง่ายที่สุดโดยเปรียบเทียบให้เห็นว่ากิจกรรม
ทางการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดและเข้าถึงง่ายที่สุดนั้นจะเป็นฐาน
ของการสร้างประชาธิปไตยซึ่งกิจกรรมที่ประชาชนเข้าถึงมากที่สุดได้แก่รูปแบบ
การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยไป

มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและมีส่วนร่วมในระดับปานกลางได้แก่การมีส่วนร่วม
ตรวจสอบทางการเมืองการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการมีส่วนร่วม
ประชุมร่วมชุมนุมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
เมืองตามลำดับจากการศึกษาพบว่าการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองด้านสื่อมวล
ชนส่งผลที่ดีต่อทัศนคติทางการเมืองความสนใจทางการเมืองและความรู้
ทางการเมืองของประชาชนในขณะที่การเปิดรับข่าวสารทางการเมืองด้านสื่อ
บุคคลและสื่อ

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

เมืองส่วนปัจจัยที่สามารถพยากรณ์การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมี
จำนวน 4 ตัวเรียงจากมากไปน้อยได้แก่ความสนใจทางการเมืองการรับรู้ข่าวสาร
ทางการเมืองค่านิยมพื้นฐานทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและสภาพแวดล้อม
ทางการเมืองส่วนรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต
กรุงเทพมหานครพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นลักษณะลาดับชั้น
ฐานเจดีย์ซึ่งเปรียบเทียบได้ว่าการเป็นฐานเจดีย์ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ก่อน
ส่วนอื่นๆมากที่สุดและเข้าถึงง่ายที่สุดโดยเปรียบเทียบให้เห็นว่ากิจกรรมทางการเมือง
ที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดและเข้าถึงง่ายที่สุดนั้นจะเป็นฐานของการสร้าง
ประชาธิปไตยซึ่งกิจกรรมที่ประชาชนเข้าถึงมากที่สุดได้แก่รูปแบบการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองโดยไปเลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสห
หรือ 201 Vol10 No2 JulyDecember 2018 Political culture learning
model that affects the quality of work life of personnel Phranakhon
Si Ayutthaya Rajabhat University วารสารนาคมนตรปริทรรศน์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราชสมาชิกวุฒิสภาส่วนนี้เองทั้งนี้ผลการวิจัยยังพบประเด็นที่
น่าสนใจคือประชาชนพร้อมที่จะเลือกไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองใดๆเลย
หากกิจกรรมทางการเมืองนั้นไม่ได้มีการบังคับโดยกฎหมาย 3 ผลการประเมิน
รูปแบบการเรียนรู้วัฒนธรรมทางการเมืองที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาพบวาระรูปแบบการเรียนรู้
วัฒนธรรมทางการเมืองและคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทั้ง 6 ด้านมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมากที่สุดทั้งรูปแบบการเรียนรู้วัฒนธรรมทางการเมืองและคุณภาพชีวิตการทำงาน
ของบุคลากร

ต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นไม่แตกต่างกันเนื่องจากสถานภาพเป็น
เพียงสถานที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ส่วนบุคคลจึงไม่มีผลต่อการแสดงออกถึง
การมีส่วนร่วมทางการเมืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นจึงขึ้นอยู่กับผู้
สนใจทางการเมืองมากกว่าสอดคล้องกับแนวคิดของแรงคลื่นสวัสด์ 2515 ได้
กล่าวถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองไว้ว่าบุคคลที่สนใจทางการเมืองมีความ
เข้าใจการเมืองเชื่อว่าตนเองมีประสิทธิภาพทางการเมืองมีความศรัทธาใน
กระบวนการทางการเมืองตัวนักการเมืองและคิดว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง
เป็นหน้าที่ของตนซึ่งเป็นคนที่มีความสามารถในการเข้าสังคมและเป็นคนที่
มีความหวังในชีวิตสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริวัฒน์แจ่มกระจ่าง 2557 ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของการสื่อสารที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครจังหวัดสมุทรปราการผลการวิจัยพบว่า
ประชาชนมีอำนาจสูงสุดและมีความเข้าใจทางการเมืองในระดับเห็นด้วยสนใจ
ติดตามการทำงานและผลงานทางด้านการเมืองการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง
ได้แก่การมีส่วนร่วมตรวจสอบทางการเมืองกิจกรรมทางการเมืองการมีส่วนร่วม
ประชุมร่วมชุมนุมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
เมืองตามลำดับจากแนกตามปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจอาชีพพบว่าประชาชน
ที่มีอาชีพต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นแตกต่างกันทั้งนี้เนื่องจาก
ประชาชนที่มีความหลากหลายทางอาชีพทำให้ความสนใจและให้ความสำคัญ
ในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นโดยเฉพาะประชาชนที่มีอาชีพอิสระ
มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวเนื่องจากเป็นอาชีพที่มีเวลาให้ความสนใจกับการเมืองอีก
ทั้งประชาชน

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

สังคมออนไลน์ส่งผลที่ต่อความรู้ทางการเมืองของประชาชนซึ่งทัศนคติทางการเมืองความรู้ทางการเมืองและความสนใจทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากการเปิดรับข่าวสารทางการเมืองนี้ส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครจังหวัดสมุทรปราการโดยผลการศึกษาพบว่าความสนใจทางการเมืองส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครจังหวัดสมุทรปราการสูงสุดรองลงมาคือความรู้ทางการเมืองและทัศนคติ

๕๖ แผนภาพที่ ๒๑ กรอบแนวคิดของโครงการวิจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามการรับรู้ของประชาชนการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและกิจกรรมสร้างสรรคการมีส่วนร่วมทางการเมืองการติดตามข่าวสารทางการเมืองการใช้สิทธิเลือกตั้งและการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งการสนทนาเรื่องการเมืองการเข้าร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมืองและกลุ่มทางการเมืองต่างๆการติดต่อกับนักการเมืองการชุมนุมทางการเมือง

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

หาค่าใหญ่โดยรวมอายุ 1830 ปีอายุ 3145 ปีอายุ 4660 ปีอายุ 61 ปีขึ้นไปอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยอายุ 1830 ปีพบว่าด้านกรรับรู้ข่าวสารทางการเมืองมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาคือด้านอุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและด้านกรใช้สิทธิเลือกตั้งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดตามลำดับอายุ 3145 ปีพบว่าด้านกรรับรู้ข่าวสารทางการเมืองมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาคือด้านกรกล่อมเกลารวมทั้งด้านกรใช้สิทธิเลือกตั้งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดตามลำดับอายุ 4660 ปีพบว่าด้านกรรับรู้ข่าวสารทางการเมืองมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาคือด้านกรกล่อมเกลารวมทั้งด้านกรใช้สิทธิเลือกตั้งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดตามลำดับอายุ 61 ปีขึ้นไปพบว่าด้านกรรับรู้ข่าวสารทางการเมืองมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาคือด้านกรใช้สิทธิเลือกตั้งและด้านอุดมการณ์ทางการเมืองแบบประชาธิปไตยมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดตามลำดับ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจำแนกตามระดับการศึกษาพบว่าประชาชนที่มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่โดยรวมระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาปวชระดับอนุปริญญาปวศระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยระดับประถมศึกษาพบว่าด้านกรรับรู้ข่าวสารทางการเมืองมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาคือด้านกรกล่อมเกลารวมทั้งด้านกรใช้สิทธิเลือกตั้งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดตามลำดับ

สิทธิ์ขาดเสียใจเพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเบี้ยล่างของนักการเมืองแต่ก็เห็นได้ชัดว่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะยังมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันอยู่การแปลงผลในข้อนี้จึงอยู่ในระดับปานกลางซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤตชัย เพ็ญศิริได้ศึกษาวิจัยเรื่องกรมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตคลองเตยต่อการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางแต่การทราบถึงผลการดำเนินงานกิจกรรมของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะมีการรับรู้อยู่ในระดับต่ำกรมีส่วนร่วมในทางการเมืองโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยคือกรใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมากที่สุดกรมีความพยายามในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้งแม้จะติดธุระหรือเกิดอุปสรรคใดๆก็ตามและการไปใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่นน้อยที่สุดคือกรเคยร่วมบริจาคเงินสนับสนุนผู้มีสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2 ผลการเปรียบเทียบกรมีส่วนร่วมทางการเมืองในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีของประชาชนที่มีเพศอายุระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ต่อเดือนต่างกันอภิปรายได้ดังนี้ 1 จากสมมติฐานของการวิจัยที่ว่าประชาชนที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกันผลการวิจัยพบว่าประชาชนที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยรวมทั้ง 4 ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 01 ผลของการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้อภิปรายได้ว่าประชาชนที่มีเพศต่างกันย่อมมีส่วนร่วม

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

๕๗บทที่๓วิธีดำเนินการวิจัยการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามการรับรู้ของประชาชนมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประชาชนและนำเสนอการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามการรับรู้ของประชาชนคณะผู้วิจัยได้กำหนดรูปแบบการวิจัยขั้นต้นและกระบวนการดำเนินงานดังนี้๓๑รูปแบบการวิจัย๓๒ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ๓๓เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย๓๔การเก็บรวบรวมข้อมูล๓๕แผนดำเนินการวิจัย๓๖การวิเคราะห์ข้อมูล๓๗

นิตินิตหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ Residents Participation In Democratic Politics In Ratana Buri District Surin Province พระครูปลัดสุพัฒน์ผลสุโกแก้วประเสริฐบทคัดย่อ วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์จำแนกตามเพศอายุระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณได้แก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์รวมทั้งสิ้นจำนวน๖๘๐๕๕คนซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของทอโรยามาเนได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน๓๙๘คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ๐.๘๒สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบโดยใช้ ttest Independent Samples และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Oneway ANOVA ในการวิจัยเชิงคุณภาพประชากรกลุ่มเป้าหมายได้แก่กำนันหรือตัวแทนในเขตอำเภอรัตนบุรีทั้ง๑๒ตำบลๆละ๑คนโดยได้เลือกแบบเจาะจง Purposive Selection จำนวน๑๒คนเป็นผู้ให้ข้อมูลสำคัญ Key Informants เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง Semistructured Interview 178 ธรรมทรรศนปีที่๑๖ฉบับที่๓ประจำเดือนพฤศจิกายน๒๕๕๘ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอำเภอ

ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ได้แก่ก่อนลงสนามเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เตรียมแบบสัมภาษณ์และศึกษาข้อคำถามในแบบเพื่อเตรียมการสัมภาษณ์ให้ได้คำตอบที่ตรงประเด็นตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตลอดจนเตรียมเครื่องมือช่วยสัมภาษณ์เช่นเครื่องบันทึกเสียงกล้องถ่ายรูปเพื่อช่วยให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์จากการสัมภาษณ์ขั้นดำเนินการสัมภาษณ์ได้แก่ในการสัมภาษณ์คณะผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์อธิบายเหตุและขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ขออนุญาต

ป่วยโรคกล้ามเนื้อด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเชิงพุทธบูรณาการในจังหวัดนครราชสีมาการวิจัยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1 จัดเตรียมเครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์เจาะลึกด้วยคัดเลือกแบบเจาะจง 2 จัดทำหนังสือติดต่อขอหนังสือจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมาเพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือที่จะได้ออกไปสัมภาษณ์กลุ่มประชากรตัวอย่างและ 3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของผลการสัมภาษณ์แล้วนำไปวิเคราะห์ข้อมูล 3 ข้อมูลเชิงคุณภาพการสัมภาษณ์ การวิจัยครั้งนี้ใช้การสัมภาษณ์ได้แก่แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างตามแบบสัมภาษณ์เพื่อยืนยันข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลแบบเป็นทางการดำเนินการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1 ขั้นเตรียมการสัมภาษณ์ได้แก่ก่อนลงสนามจริงเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้เริ่มต้นด้วยการนัดหมายวันเวลาที่สัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างพร้อมกันขอเอกสารต่างๆ พร้อมกันนั้นในการที่จะสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเตรียมและศึกษาวิธีใช้เครื่องบันทึกเสียงเตรียมสมุดจดบันทึกและอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมก่อนดำเนินการสัมภาษณ์ 2 ขั้นดำเนินการสัมภาษณ์ได้แก่ก่อนการสัมภาษณ์จริงผู้วิจัยจะสนทนาสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้สัมภาษณ์แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์อธิบายเหตุและขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงในขณะที่สัมภาษณ์ขออนุญาตใช้กล้องถ่ายรูปเพื่อใช้อ้างอิงในการสัมภาษณ์รวมทั้งแจ้งให้ทราบข้อมูลต่างๆที่บันทึกเสียงไว้ผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยแบบสังเกตการณ์ 1 จัดเตรียมเครื่องมือตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสัมภาษณ์ตรงตามจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่สัมภาษณ์ในเวลาการจัดกิจกรรมการ 2 ติดต่อปรึกษาขอหนังสือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย 24 Academic MCU Buriram Journal Vol 6 No 2 2021 JulyDecember ทรราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาเพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อสัมภาษณ์ 3

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

อย่างดั่งนั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดหมวดหมู่และการตรวจสอบข้อมูลจึงดำเนินการไปพร้อมกัน๓๒การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลอันเป็นจริยธรรมในการวิจัยผู้วิจัยได้กำหนดพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์และผู้ให้ข้อมูลยินดีให้ข้อมูลซึ่งผู้ให้ข้อมูลมีสิทธิ์จะตอบสัมภาษณ์หรือปฏิเสธก็ได้และระหว่างการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสามารถยกเลิกหรือไม่ตอบคำถามโดยไม่มีข้อแม้ใดๆข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูล

สัมภาษณ์จากการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประชาชนพบว่าจากข้อมูลเอกสารการสำรวจและการสัมภาษณ์การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประชาชนด้านการติดตามข่าวสารทางการเมืองบ้านเกาะราษฎร์สามัคคีพบว่าประเด็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของผู้รับสาร

๙๑การเลือกตั้งทุกครั้งสมาชิกชุมชนได้รับการอบรมการแนะนำจากสมาชิกครอบครัวสมาชิกกลุ่มไลน์ถึงความสำคัญของการเลือกตั้งการเลือกนักการเมืองตัวแทนเรามีความรู้มีคุณธรรมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว 63 ๖๔การรณรงค์ให้ออกไปใช้สิทธิออกไปเลือกตั้งเป็นการกระตุ้นเตือนสมาชิกชุมชนประกาศเสียงตามสายข่าวสารจากสื่อสารมวลชนสร้างจิตสำนึกและหน้าที่ของพลเมืองดี 64 ๖๕การเลือกลงคะแนนให้กับนักการเมืองจะถูกปลุกฝังไม่รับเงินจากการขายเสียงหากเราไม่ขายเสียงนักการเมืองก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาหาผลประโยชน์จากการ

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

คุณวุฒิและภายหลังสิ้นสุดการเก็บข้อมูลผู้วิจัยทำการถอดเทปด้วยตนเองและนำข้อมูลที่ได้อ่านบันทึกให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่ทุกครั้งภายหลังเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ในแต่ละวันการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ให้ข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาและการดำเนินการศึกษากระทำภายใต้ความยินยอมจากผู้ให้ข้อมูลซึ่งผู้ให้ข้อมูลทุกคนได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการศึกษาจากผู้วิจัยและรับทราบให้ผู้ให้ข้อมูลมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ได้ตลอดเวลาในกรณีที่ผู้ให้ข้อมูลรู้สึกไม่สบายใจจากการให้ข้อมูลผู้วิจัยจะหยุดการสัมภาษณ์ทันทีและเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลได้ระบายความรู้สึกอยู่เป็นเพื่อนให้กำลังใจและรอนจนกว่าผู้ให้ข้อมูลรู้สึกดีขึ้นเมื่อผู้ให้ข้อมูลรู้สึกดีขึ้นผู้วิจัยจะสอบถามความสมัครใจในการที่จะให้ข้อมูลต่อในกรณีที่ผู้ให้ข้อมูลต้องการที่จะให้ข้อมูลต่อผู้วิจัยจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อแต่ถ้าหากผู้ให้ข้อมูลมีความประสงค์จะยุติการสัมภาษณ์ในครั้งนี้ก่อนผู้วิจัยก็จะเคารพการตัดสินใจของผู้ให้ข้อมูลและจะนัดหมายวันเวลาที่ผู้ให้ข้อมูลพร้อมจะให้ข้อมูลอีกครั้งผู้ให้ข้อมูลจะได้รับการแจ้งว่ากรนำข้อมูลที่ได้ออกจากการศึกษาไปอภิปรายหรือพิมพ์เผยแพร่จะกระทำในภาพรวมเพื่อจุดมุ่งหมายในศึกษาภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้ข้อมูลเท่านั้นโดยไม่เปิดเผยชื่อสถานที่ปฏิบัติงานของผู้ให้ข้อมูลสำหรับแฟ้มข้อมูลต่างๆผู้วิจัยจะเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวและกำหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้มีการสำรองข้อมูลไว้ในซีดีรอมและ External hard disc ส่วนตัวโดยกำหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้และผู้วิจัยจะเก็บรักษาข้อมูล

ที่ระดับ๐๕และไม่สามารถคล้องกับงานวิจัยของครองชัยสุริเมธางกูรไฉววิจัยเรื่องการเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยระดับท้องถิ่นของประชาชนเทศบาลตำบลหนองโกอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นผลการเปรียบเทียบพบว่าประชาชนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองโกอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ๐๕๖ข้อเสนอแนะจากการวิจัยเรื่องการเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ผู้วิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจและนำมาเป็นข้อเสนอแนะดังนี้ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากดังนั้นควรวิจัยแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมทางการเมือง๒ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมืองโดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางและมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าทุกด้านดังนั้นควรวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนอำเภอ

พี่น้องของตนเองเพราะการใช้สิทธิในการเลือกตั้งนั้นประชาชนทุกคนยอมที่จะมีสิทธิเสมอภาคกันการที่จะคิดหรือตัดสินใจในการเลือกตั้งนี้ว่าจะเลือกหรือจะลงคะแนนให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ประชาชนคิดว่าบุคคลนั้นจะสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่และบริหารรวมไปถึงการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าโดยประชาชนส่วนใหญ่กล่าวว่าการที่จะเลือกผู้แทนหรือผู้นำที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมมากกว่าญาติพี่น้องของตนเองแต่ก็ยังมีความเชื่ออีกส่วนหนึ่งที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกมาที่อาจจะใช้สิทธิในการเลือกตั้งเลือกญาติพี่น้องของตนเองแต่เป็นส่วนน้อยประเด็นที่ 5 ด้านแนวทางในการส่งเสริมการเลือกตั้ง 51 ท่านมีแนวทางใดบ้างที่จะช่วยส่งเสริมการเลือกตั้งท้องถิ่นให้เป็นไปโดยโปร่งใสสุจริตและเที่ยงธรรมผลการศึกษาพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เสนอว่าควรที่จะมีการจัดอบรมและนำบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านมาอธิบายและให้ความรู้แก่ประชาชนภายในชุมชนหรือหมู่บ้านโดยให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเลือกตั้งการเลือกผู้นำที่ดีมีความรู้และมีคุณธรรมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเข้ามาบริหารงานซึ่งควรจะมีการรณรงค์ให้ออกไปใช้สิทธิออกไปเลือกตั้งอย่างนอนหลับหิวสันทัดสร้างจิตสำนึกและหน้าที่ของตนเองโดยการไม่รับเงินจากการขายเสียงหากเราไม่ขายเสียงนักการเมืองก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาหาผลประโยชน์จากการเลือกตั้งและควรมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงสมัครเลือกตั้งอย่างถี่ถ้วนรวมไปถึงการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ย้ายเข้ามาภายในชุมชน 17 Vol3 No1 January June 2019 ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 มกราคมมิถุนายน 2562 ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรับรู้ว่าควรเลือกคนดีเข้าไปบริหารและปกครองเพื่อการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจของชุมชน

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

สมัครรับเลือกตั้งฯ การสร้างกลยุทธ์ในชุมชนวิธีการต่างๆ เช่นการพูดโน้มน้าวให้สมาชิกชุมชนคนใกล้ชิดเห็นถึงข้อดีของผู้สมัครที่ตนชื่นชอบแบบตัวต่อตัวโดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวเช่นความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์หรือความสัมพันธ์เชิงเครือญาติสนับสนุนพรรคการเมืองผู้สมัครรับเลือกตั้งของตนเอง

และความนิยมของตนในพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์การณรงค์หาเสียงได้ โดยในกรณีของผู้สมัครใหม่สามารถทำให้ชาวบ้านรู้จักได้มากขึ้นนอกจากนี้ผู้สมัครเองก็ถือโอกาสในการสำรวจพื้นที่เพื่อนำสิ่งที่พบเจอมาปรับปรุงนโยบายในการหาเสียงของตนเองให้ถูกใจกลุ่มเป้าหมายได้ต่อไปได้นอกจากนี้สื่อบุคคลยังรวมถึงหวัคະແນนในกรณีนี้หมายถึงบุคคลที่ทำหน้าที่โน้มน้าวให้เกิดการลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการพูดโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นถึงข้อดีของผู้สมัครที่ตนชื่นชอบซึ่งลักษณะดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการสื่อสารทางการเมืองแบบตัวต่อตัวโดยหวัคະແນนของผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ แบบแบ่งเขตจังหวัดพะเยาบางรายอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ช่วยหาเสียงตามที่แจ้งกับกกตหรือต่างออกไปก็ได้โดยหวัคະແນนอาจได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งของหรือไม่ได้รับค่าตอบแทนทั้งนี้อาจอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวเช่นความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์หรือความสัมพันธ์เชิงเครือญาติหรืออาจไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่เกิด

๙๙๔๒๔ การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประชาชนด้านการเข้าร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมืองและกลุ่มทางการเมืองต่างๆ จากข้อมูลเอกสารการสำรวจและการสัมภาษณ์การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประชาชนด้านการเข้าร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมืองและกลุ่มทางการเมืองต่างๆ บ้านเกาะราชบุรี สามีคดีพบว่าประเด็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประชาชนด้านการเข้าร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมืองและกลุ่มทางการเมืองต่างๆ คือการเข้าร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมืองและกลุ่มทางการเมืองต่างๆ หลัง

การเมืองภาคพลเมืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย CIVIL POLITICS POLITICAL PARTICIPATION IN DEMOCRATIC SYSTEM พระเมธาวินัยรสสุเทพพุทธจรยา Phra Methawinairos Suthep Buddhajanya มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย Mahamakut Buddhist University Email psbud hotmailcom บทคัดย่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะทำให้เกิดความสมบูรณ์ของการปกครองในระบอบนี้ บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อแจ้งต้องการให้ผู้อ่านได้รับทราบถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่มีต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยสิทธิและภาระหน้าที่ของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองตามของทางและกระบวนการต่างๆ ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดไว้เมื่อประชาชนมีความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองพร้อมทั้งตื่นตัวเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นก็จะส่งผลต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยให้ก้าวหน้าและยั่งยืนยิ่งขึ้นไปบทความวิชาการนี้มุ่งศึกษาทฤษฎีการมีส่วนร่วมทางการเมืองรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองขั้นตอนการมีส่วนร่วมทางการเมืองและระดับและลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมืองค่าสำคัญการเมืองภาคพลเมืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย Abstract Political participation of people was very importance case to Democratic system because the perfection in this Democratic system occurs by this case This article was written for to tell readers about the importance of political participation to the development of democracy Including the rights and obligations of the people in political participation through various channels and processes as required by the constitutional law when people understand the process of political participation and are more alert to political participate that Received September 10 2020 Revised November

๑๐๕ จากการศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประชาชนด้านการเข้าร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมืองและกลุ่มทางการเมืองต่างๆ สรุปเป็นแผนภาพได้ดังต่อไปนี้ แผนภาพที่ ๕๗ สิ่งวิเคราะห์ด้านการเข้าร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมืองและกลุ่มทางการเมืองต่างๆ ที่มาสิ่งวิเคราะห์โดยผู้วิจัย ๒๕๕๔ การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประชาชนด้านการติดต่อกับนักการเมืองจากข้อมูลเอกสารการสำรวจและการสัมภาษณ์การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประชาชนด้านการ

มกราคม ๒๕๕๘ ๘๖ ๘๗ ๘๘ ๘๙ ๙๐ ๙๑ ๙๒ ๙๓ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ ๑๐๑ ๑๐๒ ๑๐๓ ๑๐๔ ๑๐๕ ๑๐๖ ๑๐๗ ๑๐๘ ๑๐๙ ๑๑๐ ๑๑๑ ๑๑๒ ๑๑๓ ๑๑๔ ๑๑๕ ๑๑๖ ๑๑๗ ๑๑๘ ๑๑๙ ๑๒๐ ๑๒๑ ๑๒๒ ๑๒๓ ๑๒๔ ๑๒๕ ๑๒๖ ๑๒๗ ๑๒๘ ๑๒๙ ๑๓๐ ๑๓๑ ๑๓๒ ๑๓๓ ๑๓๔ ๑๓๕ ๑๓๖ ๑๓๗ ๑๓๘ ๑๓๙ ๑๔๐ ๑๔๑ ๑๔๒ ๑๔๓ ๑๔๔ ๑๔๕ ๑๔๖ ๑๔๗ ๑๔๘ ๑๔๙ ๑๕๐ ๑๕๑ ๑๕๒ ๑๕๓ ๑๕๔ ๑๕๕ ๑๕๖ ๑๕๗ ๑๕๘ ๑๕๙ ๑๖๐ ๑๖๑ ๑๖๒ ๑๖๓ ๑๖๔ ๑๖๕ ๑๖๖ ๑๖๗ ๑๖๘ ๑๖๙ ๑๗๐ ๑๗๑ ๑๗๒ ๑๗๓ ๑๗๔ ๑๗๕ ๑๗๖ ๑๗๗ ๑๗๘ ๑๗๙ ๑๘๐ ๑๘๑ ๑๘๒ ๑๘๓ ๑๘๔ ๑๘๕ ๑๘๖ ๑๘๗ ๑๘๘ ๑๘๙ ๑๙๐ ๑๙๑ ๑๙๒ ๑๙๓ ๑๙๔ ๑๙๕ ๑๙๖ ๑๙๗ ๑๙๘ ๑๙๙ ๒๐๐ ๒๐๑ ๒๐๒ ๒๐๓ ๒๐๔ ๒๐๕ ๒๐๖ ๒๐๗ ๒๐๘ ๒๐๙ ๒๑๐ ๒๑๑ ๒๑๒ ๒๑๓ ๒๑๔ ๒๑๕ ๒๑๖ ๒๑๗ ๒๑๘ ๒๑๙ ๒๒๐ ๒๒๑ ๒๒๒ ๒๒๓ ๒๒๔ ๒๒๕ ๒๒๖ ๒๒๗ ๒๒๘ ๒๒๙ ๒๓๐ ๒๓๑ ๒๓๒ ๒๓๓ ๒๓๔ ๒๓๕ ๒๓๖ ๒๓๗ ๒๓๘ ๒๓๙ ๒๔๐ ๒๔๑ ๒๔๒ ๒๔๓ ๒๔๔ ๒๔๕ ๒๔๖ ๒๔๗ ๒๔๘ ๒๔๙ ๒๕๐ ๒๕๑ ๒๕๒ ๒๕๓ ๒๕๔ ๒๕๕ ๒๕๖ ๒๕๗ ๒๕๘ ๒๕๙ ๒๖๐ ๒๖๑ ๒๖๒ ๒๖๓ ๒๖๔ ๒๖๕ ๒๖๖ ๒๖๗ ๒๖๘ ๒๖๙ ๒๗๐ ๒๗๑ ๒๗๒ ๒๗๓ ๒๗๔ ๒๗๕ ๒๗๖ ๒๗๗ ๒๗๘ ๒๗๙ ๒๘๐ ๒๘๑ ๒๘๒ ๒๘๓ ๒๘๔ ๒๘๕ ๒๘๖ ๒๘๗ ๒๘๘ ๒๘๙ ๒๙๐ ๒๙๑ ๒๙๒ ๒๙๓ ๒๙๔ ๒๙๕ ๒๙๖ ๒๙๗ ๒๙๘ ๒๙๙ ๓๐๐ ๓๐๑ ๓๐๒ ๓๐๓ ๓๐๔ ๓๐๕ ๓๐๖ ๓๐๗ ๓๐๘ ๓๐๙ ๓๑๐ ๓๑๑ ๓๑๒ ๓๑๓ ๓๑๔ ๓๑๕ ๓๑๖ ๓๑๗ ๓๑๘ ๓๑๙ ๓๒๐ ๓๒๑ ๓๒๒ ๓๒๓ ๓๒๔ ๓๒๕ ๓๒๖ ๓๒๗ ๓๒๘ ๓๒๙ ๓๓๐ ๓๓๑ ๓๓๒ ๓๓๓ ๓๓๔ ๓๓๕ ๓๓๖ ๓๓๗ ๓๓๘ ๓๓๙ ๓๔๐ ๓๔๑ ๓๔๒ ๓๔๓ ๓๔๔ ๓๔๕ ๓๔๖ ๓๔๗ ๓๔๘ ๓๔๙ ๓๕๐ ๓๕๑ ๓๕๒ ๓๕๓ ๓๕๔ ๓๕๕ ๓๕๖ ๓๕๗ ๓๕๘ ๓๕๙ ๓๖๐ ๓๖๑ ๓๖๒ ๓๖๓ ๓๖๔ ๓๖๕ ๓๖๖ ๓๖๗ ๓๖๘ ๓๖๙ ๓๗๐ ๓๗๑ ๓๗๒ ๓๗๓ ๓๗๔ ๓๗๕ ๓๗๖ ๓๗๗ ๓๗๘ ๓๗๙ ๓๘๐ ๓๘๑ ๓๘๒ ๓๘๓ ๓๘๔ ๓๘๕ ๓๘๖ ๓๘๗ ๓๘๘ ๓๘๙ ๓๙๐ ๓๙๑ ๓๙๒ ๓๙๓ ๓๙๔ ๓๙๕ ๓๙๖ ๓๙๗ ๓๙๘ ๓๙๙ ๔๐๐ ๔๐๑ ๔๐๒ ๔๐๓ ๔๐๔ ๔๐๕ ๔๐๖ ๔๐๗ ๔๐๘ ๔๐๙ ๔๑๐ ๔๑๑ ๔๑๒ ๔๑๓ ๔๑๔ ๔๑๕ ๔๑๖ ๔๑๗ ๔๑๘ ๔๑๙ ๔๒๐ ๔๒๑ ๔๒๒ ๔๒๓ ๔๒๔ ๔๒๕ ๔๒๖ ๔๒๗ ๔๒๘ ๔๒๙ ๔๓๐ ๔๓๑ ๔๓๒ ๔๓๓ ๔๓๔ ๔๓๕ ๔๓๖ ๔๓๗ ๔๓๘ ๔๓๙ ๔๔๐ ๔๔๑ ๔๔๒ ๔๔๓ ๔๔๔ ๔๔๕ ๔๔๖ ๔๔๗ ๔๔๘ ๔๔๙ ๔๕๐ ๔๕๑ ๔๕๒ ๔๕๓ ๔๕๔ ๔๕๕ ๔๕๖ ๔๕๗ ๔๕๘ ๔๕๙ ๔๖๐ ๔๖๑ ๔๖๒ ๔๖๓ ๔๖๔ ๔๖๕ ๔๖๖ ๔๖๗ ๔๖๘ ๔๖๙ ๔๗๐ ๔๗๑ ๔๗๒ ๔๗๓ ๔๗๔ ๔๗๕ ๔๗๖ ๔๗๗ ๔๗๘ ๔๗๙ ๔๘๐ ๔๘๑ ๔๘๒ ๔๘๓ ๔๘๔ ๔๘๕ ๔๘๖ ๔๘๗ ๔๘๘ ๔๘๙ ๔๙๐ ๔๙๑ ๔๙๒ ๔๙๓ ๔๙๔ ๔๙๕ ๔๙๖ ๔๙๗ ๔๙๘ ๔๙๙ ๕๐๐ ๕๐๑ ๕๐๒ ๕๐๓ ๕๐๔ ๕๐๕ ๕๐๖ ๕๐๗ ๕๐๘ ๕๐๙ ๕๑๐ ๕๑๑ ๕๑๒ ๕๑๓ ๕๑๔ ๕๑๕ ๕๑๖ ๕๑๗ ๕๑๘ ๕๑๙ ๕๒๐ ๕๒๑ ๕๒๒ ๕๒๓ ๕๒๔ ๕๒๕ ๕๒๖ ๕๒๗ ๕๒๘ ๕๒๙ ๕๓๐ ๕๓๑ ๕๓๒ ๕๓๓ ๕๓๔ ๕๓๕ ๕๓๖ ๕๓๗ ๕๓๘ ๕๓๙ ๕๔๐ ๕๔๑ ๕๔๒ ๕๔๓ ๕๔๔ ๕๔๕ ๕๔๖ ๕๔๗ ๕๔๘ ๕๔๙ ๕๕๐ ๕๕๑ ๕๕๒ ๕๕๓ ๕๕๔ ๕๕๕ ๕๕๖ ๕๕๗ ๕๕๘ ๕๕๙ ๕๖๐ ๕๖๑ ๕๖๒ ๕๖๓ ๕๖๔ ๕๖๕ ๕๖๖ ๕๖๗ ๕๖๘ ๕๖๙ ๕๗๐ ๕๗๑ ๕๗๒ ๕๗๓ ๕๗๔ ๕๗๕ ๕๗๖ ๕๗๗ ๕๗๘ ๕๗๙ ๕๘๐ ๕๘๑ ๕๘๒ ๕๘๓ ๕๘๔ ๕๘๕ ๕๘๖ ๕๘๗ ๕๘๘ ๕๘๙ ๕๙๐ ๕๙๑ ๕๙๒ ๕๙๓ ๕๙๔ ๕๙๕ ๕๙๖ ๕๙๗ ๕๙๘ ๕๙๙ ๖๐๐ ๖๐๑ ๖๐๒ ๖๐๓ ๖๐๔ ๖๐๕ ๖๐๖ ๖๐๗ ๖๐๘ ๖๐๙ ๖๑๐ ๖๑๑ ๖๑๒ ๖๑๓ ๖๑๔ ๖๑๕ ๖๑๖ ๖๑๗ ๖๑๘ ๖๑๙ ๖๒๐ ๖๒๑ ๖๒๒ ๖๒๓ ๖๒๔ ๖๒๕ ๖๒๖ ๖๒๗ ๖๒๘ ๖๒๙ ๖๓๐ ๖๓๑ ๖๓๒ ๖๓๓ ๖๓๔ ๖๓๕ ๖๓๖ ๖๓๗ ๖๓๘ ๖๓๙ ๖๔๐ ๖๔๑ ๖๔๒ ๖๔๓ ๖๔๔ ๖๔๕ ๖๔๖ ๖๔๗ ๖๔๘ ๖๔๙ ๖๕๐ ๖๕๑ ๖๕๒ ๖๕๓ ๖๕๔ ๖๕๕ ๖๕๖ ๖๕๗ ๖๕๘ ๖๕๙ ๖๖๐ ๖๖๑ ๖๖๒ ๖๖๓ ๖๖๔ ๖๖๕ ๖๖๖ ๖๖๗ ๖๖๘ ๖๖๙ ๖๗๐ ๖๗๑ ๖๗๒ ๖๗๓ ๖๗๔ ๖๗๕ ๖๗๖ ๖๗๗ ๖๗๘ ๖๗๙ ๖๘๐ ๖๘๑ ๖๘๒ ๖๘๓ ๖๘๔ ๖๘๕ ๖๘๖ ๖๘๗ ๖๘๘ ๖๘๙ ๖๙๐ ๖๙๑ ๖๙๒ ๖๙๓ ๖๙๔ ๖๙๕ ๖๙๖ ๖๙๗ ๖๙๘ ๖๙๙ ๗๐๐ ๗๐๑ ๗๐๒ ๗๐๓ ๗๐๔ ๗๐๕ ๗๐๖ ๗๐๗ ๗๐๘ ๗๐๙ ๗๑๐ ๗๑๑ ๗๑๒ ๗๑๓ ๗๑๔ ๗๑๕ ๗๑๖ ๗๑๗ ๗๑๘ ๗๑๙ ๗๒๐ ๗๒๑ ๗๒๒ ๗๒๓ ๗๒๔ ๗๒๕ ๗๒๖ ๗๒๗ ๗๒๘ ๗๒๙ ๗๓๐ ๗๓๑ ๗๓๒ ๗๓๓ ๗๓๔ ๗๓๕ ๗๓๖ ๗๓๗ ๗๓๘ ๗๓๙ ๗๔๐ ๗๔๑ ๗๔๒ ๗๔๓ ๗๔๔ ๗๔๕ ๗๔๖ ๗๔๗ ๗๔๘ ๗๔๙ ๗๕๐ ๗๕๑ ๗๕๒ ๗๕๓ ๗๕๔ ๗๕๕ ๗๕๖ ๗๕๗ ๗๕๘ ๗๕๙ ๗๖๐ ๗๖๑ ๗๖๒ ๗๖๓ ๗๖๔ ๗๖๕ ๗๖๖ ๗๖๗ ๗๖๘ ๗๖๙ ๗๗๐ ๗๗๑ ๗๗๒ ๗๗๓ ๗๗๔ ๗๗๕ ๗๗๖ ๗๗๗ ๗๗๘ ๗๗๙ ๗๘๐ ๗๘๑ ๗๘๒ ๗๘๓ ๗๘๔ ๗๘๕ ๗๘๖ ๗๘๗ ๗๘๘ ๗๘๙ ๗๙๐ ๗๙๑ ๗๙๒ ๗๙๓ ๗๙๔ ๗๙๕ ๗๙๖ ๗๙๗ ๗๙๘ ๗๙๙ ๘๐๐ ๘๐๑ ๘๐๒ ๘๐๓ ๘๐๔ ๘๐๕ ๘๐๖ ๘๐๗ ๘๐๘ ๘๐๙ ๘๑๐ ๘๑๑ ๘๑๒ ๘๑๓ ๘๑๔ ๘๑๕ ๘๑๖ ๘๑๗ ๘๑๘ ๘๑๙ ๘๒๐ ๘๒๑ ๘๒๒ ๘๒๓ ๘๒๔ ๘๒๕ ๘๒๖ ๘๒๗ ๘๒๘ ๘๒๙ ๘๓๐ ๘๓๑ ๘๓๒ ๘๓๓ ๘๓๔ ๘๓๕ ๘๓๖ ๘๓๗ ๘๓๘ ๘๓๙ ๘๔๐ ๘๔๑ ๘๔๒ ๘๔๓ ๘๔๔ ๘๔๕ ๘๔๖ ๘๔๗ ๘๔๘ ๘๔๙ ๘๕๐ ๘๕๑ ๘๕๒ ๘๕๓ ๘๕๔ ๘๕๕ ๘๕๖ ๘๕๗ ๘๕๘ ๘๕๙ ๘๖๐ ๘๖๑ ๘๖๒ ๘๖๓ ๘๖๔ ๘๖๕ ๘๖๖ ๘๖๗ ๘๖๘ ๘๖๙ ๘๗๐ ๘๗๑ ๘๗๒ ๘๗๓ ๘๗๔ ๘๗๕ ๘๗๖ ๘๗๗ ๘๗๘ ๘๗๙ ๘๘๐ ๘๘๑ ๘๘๒ ๘๘๓ ๘๘๔ ๘๘๕ ๘๘๖ ๘๘๗ ๘๘๘ ๘๘๙ ๘๙๐ ๘๙๑ ๘๙๒ ๘๙๓ ๘๙๔ ๘๙๕ ๘๙๖ ๘๙๗ ๘๙๘ ๘๙๙ ๙๐๐ ๙๐๑ ๙๐๒ ๙๐๓ ๙๐๔ ๙๐๕ ๙๐๖ ๙๐๗ ๙๐๘ ๙๐๙ ๙๑๐ ๙๑๑ ๙๑๒ ๙๑๓ ๙๑๔ ๙๑๕ ๙๑๖ ๙๑๗ ๙๑๘ ๙๑๙ ๙๒๐ ๙๒๑ ๙๒๒ ๙๒๓ ๙๒๔ ๙๒๕ ๙๒๖ ๙๒๗ ๙๒๘ ๙๒๙ ๙๓๐ ๙๓๑ ๙๓๒ ๙๓๓ ๙๓๔ ๙๓๕ ๙๓๖ ๙๓๗ ๙๓๘ ๙๓๙ ๙๔๐ ๙๔๑ ๙๔๒ ๙๔๓ ๙๔๔ ๙๔๕ ๙๔๖ ๙๔๗ ๙๔๘ ๙๔๙ ๙๕๐ ๙๕๑ ๙๕๒ ๙๕๓ ๙๕๔ ๙๕๕ ๙๕๖ ๙๕๗ ๙๕๘ ๙๕๙ ๙๖๐ ๙๖๑ ๙๖๒ ๙๖๓ ๙๖๔ ๙๖๕ ๙๖๖ ๙๖๗ ๙๖๘ ๙๖๙ ๙๗๐ ๙๗๑ ๙๗๒ ๙๗๓ ๙๗๔ ๙๗๕ ๙๗๖ ๙๗๗ ๙๗๘ ๙๗๙ ๙๘๐ ๙๘๑ ๙๘๒ ๙๘๓ ๙๘๔ ๙๘๕ ๙๘๖ ๙๘๗ ๙๘๘ ๙๘๙ ๙๙๐ ๙๙๑ ๙๙๒ ๙๙๓ ๙๙๔ ๙๙๕ ๙๙๖ ๙๙๗ ๙๙๘ ๙๙๙ ๑๐๐๐ ๑๐๐๑ ๑๐๐๒ ๑๐๐๓ ๑๐๐๔ ๑๐๐๕ ๑๐๐๖ ๑๐๐๗ ๑๐๐๘ ๑๐๐๙ ๑๐๑๐ ๑๐๑๑ ๑๐๑๒ ๑๐๑๓ ๑๐๑๔ ๑๐๑๕ ๑๐๑๖ ๑๐๑๗ ๑๐๑๘ ๑๐๑๙ ๑๐๒๐ ๑๐๒๑ ๑๐๒๒ ๑๐๒๓ ๑๐๒๔ ๑๐๒๕ ๑๐๒๖ ๑๐๒๗ ๑๐๒๘ ๑๐๒๙ ๑๐๓๐ ๑๐๓๑ ๑๐๓๒ ๑๐๓๓ ๑๐๓๔ ๑๐๓๕ ๑๐๓๖ ๑๐๓๗ ๑๐๓๘ ๑๐๓๙ ๑๐๔๐ ๑๐๔๑ ๑๐๔๒ ๑๐๔๓ ๑๐๔๔ ๑๐๔๕ ๑๐๔๖ ๑๐๔๗ ๑๐๔๘ ๑๐๔๙ ๑๐๕๐ ๑๐๕๑ ๑๐๕๒ ๑๐๕๓ ๑๐๕๔ ๑๐๕๕ ๑๐๕๖ ๑๐๕๗ ๑๐๕๘ ๑๐๕๙ ๑๐๖๐ ๑๐๖๑ ๑๐๖๒ ๑๐๖๓ ๑๐๖๔ ๑๐๖๕ ๑๐๖๖ ๑๐๖๗ ๑๐๖๘ ๑๐๖๙ ๑๐๗๐ ๑๐๗๑ ๑๐๗๒ ๑๐๗๓ ๑๐๗๔ ๑๐๗๕ ๑๐๗๖ ๑๐๗๗ ๑๐๗๘ ๑๐๗๙ ๑๐๘๐ ๑๐๘๑ ๑๐๘๒ ๑๐๘๓ ๑๐๘๔ ๑๐๘๕ ๑๐๘๖ ๑๐๘๗ ๑๐๘๘ ๑๐๘๙ ๑๐๙๐ ๑๐๙๑ ๑๐๙๒ ๑๐๙๓ ๑๐๙๔ ๑๐๙๕ ๑๐๙๖ ๑๐๙๗ ๑๐๙๘ ๑๐๙๙ ๑๑๐๐ ๑๑๐๑ ๑๑๐๒ ๑๑๐๓ ๑๑๐๔ ๑๑๐๕ ๑๑๐๖ ๑๑๐๗ ๑๑๐๘ ๑๑๐๙ ๑๑๑๐ ๑๑๑๑ ๑๑๑๒ ๑๑๑๓ ๑๑๑๔ ๑๑๑๕ ๑๑๑๖ ๑๑๑๗ ๑๑๑๘ ๑๑๑๙ ๑๑๒๐ ๑๑๒๑ ๑๑๒๒ ๑๑๒๓ ๑๑๒๔ ๑๑๒๕ ๑๑๒๖ ๑๑๒๗ ๑๑๒๘ ๑๑๒๙ ๑๑๓๐ ๑๑๓๑ ๑๑๓๒ ๑๑๓๓ ๑๑๓๔ ๑๑๓๕ ๑๑๓๖ ๑๑๓๗ ๑๑๓๘ ๑๑๓๙ ๑๑๔๐ ๑๑๔๑ ๑๑๔๒ ๑๑๔๓ ๑๑๔๔ ๑๑๔๕ ๑๑๔๖ ๑๑๔๗ ๑๑๔๘ ๑๑๔๙ ๑๑๕๐ ๑๑๕๑ ๑๑๕๒ ๑๑๕๓ ๑๑๕๔ ๑๑๕๕ ๑๑๕๖ ๑๑๕๗ ๑๑๕๘ ๑๑๕๙ ๑๑๖๐ ๑๑๖๑ ๑๑๖๒ ๑๑๖๓ ๑๑๖๔ ๑๑๖๕ ๑๑๖๖ ๑๑๖๗ ๑๑๖๘ ๑๑๖๙ ๑๑๗๐ ๑๑๗๑ ๑๑๗๒ ๑๑๗๓ ๑๑๗๔ ๑๑๗๕ ๑๑๗๖ ๑๑๗๗ ๑๑๗๘ ๑๑๗๙ ๑๑๘๐ ๑๑๘๑ ๑๑๘๒ ๑๑๘๓ ๑๑๘๔ ๑๑๘๕ ๑๑๘๖ ๑๑๘๗ ๑๑๘๘ ๑๑๘๙ ๑๑๙๐ ๑๑๙๑ ๑๑๙๒ ๑๑๙๓ ๑๑๙๔ ๑๑๙๕ ๑๑๙๖ ๑๑๙๗ ๑๑๙๘ ๑๑๙๙ ๑๒๐๐ ๑๒๐๑ ๑๒๐๒ ๑๒๐๓ ๑๒๐๔ ๑๒๐๕ ๑๒๐๖ ๑๒๐๗ ๑๒๐๘ ๑๒๐๙ ๑๒๑๐ ๑๒๑๑ ๑๒๑๒ ๑๒๑๓ ๑๒๑๔ ๑๒๑๕ ๑๒๑๖ ๑๒๑๗ ๑๒๑๘ ๑๒๑๙ ๑๒๒๐ ๑๒๒๑ ๑๒๒๒ ๑๒๒๓ ๑๒๒๔ ๑๒๒๕ ๑๒๒๖ ๑๒๒๗ ๑๒๒๘ ๑๒๒๙ ๑๒๓๐ ๑๒๓๑ ๑๒๓๒ ๑๒๓๓ ๑๒๓๔ ๑๒๓๕ ๑๒๓๖ ๑๒๓๗ ๑๒๓๘ ๑๒๓๙ ๑๒๔๐ ๑๒๔๑ ๑๒๔๒ ๑๒๔๓ ๑๒๔๔ ๑๒๔๕ ๑๒๔๖ ๑๒๔๗ ๑๒๔๘ ๑๒๔๙ ๑๒๕๐ ๑๒๕๑ ๑๒๕๒ ๑๒๕๓ ๑๒๕๔ ๑๒๕๕ ๑๒๕๖ ๑๒๕๗ ๑๒๕๘ ๑๒๕๙ ๑๒๖๐ ๑๒๖๑ ๑๒๖๒ ๑๒๖๓ ๑๒๖๔ ๑๒๖๕ ๑๒๖๖ ๑๒๖๗ ๑๒๖๘ ๑๒๖๙ ๑๒๗๐ ๑๒๗๑ ๑๒๗๒ ๑๒๗๓ ๑๒๗๔ ๑๒๗๕ ๑๒๗๖ ๑๒๗๗ ๑๒๗๘ ๑๒๗๙ ๑๒๘๐ ๑๒๘๑ ๑๒๘๒ ๑๒๘๓ ๑๒๘๔ ๑๒๘๕ ๑๒๘๖ ๑๒๘๗ ๑๒๘๘ ๑๒๘๙ ๑๒๙๐ ๑๒๙๑ ๑๒๙๒ ๑๒๙๓ ๑๒๙๔ ๑๒๙๕ ๑๒๙๖ ๑๒๙๗ ๑๒๙๘ ๑๒๙๙ ๑๓๐๐ ๑๓๐๑ ๑๓๐๒ ๑๓๐๓ ๑๓๐๔ ๑๓๐๕ ๑๓๐๖ ๑๓๐๗ ๑๓๐๘ ๑๓๐๙ ๑๓๑๐ ๑๓๑๑ ๑๓๑๒ ๑๓๑๓ ๑๓๑๔ ๑๓๑๕ ๑๓๑๖ ๑๓๑๗ ๑๓๑๘ ๑๓๑๙ ๑๓๒๐ ๑๓๒๑ ๑๓๒๒ ๑๓๒๓ ๑๓๒๔ ๑๓๒๕ ๑๓๒๖ ๑๓๒๗ ๑๓๒๘ ๑๓๒๙ ๑๓๓๐ ๑๓๓๑ ๑๓๓๒ ๑๓๓๓ ๑๓๓๔ ๑๓๓๕ ๑๓๓๖ ๑๓๓๗ ๑๓๓๘ ๑๓๓๙ ๑๓๔๐ ๑๓๔๑ ๑๓๔๒ ๑๓๔๓ ๑๓๔๔ ๑๓๔๕ ๑๓๔๖ ๑๓๔๗ ๑๓๔๘ ๑๓๔๙ ๑๓๕๐ ๑๓๕๑ ๑๓๕๒ ๑๓๕๓ ๑๓๕๔ ๑๓๕๕ ๑๓๕๖ ๑๓๕๗ ๑๓๕๘ ๑๓๕๙ ๑๓๖๐ ๑๓๖๑ ๑๓๖๒ ๑๓๖๓ ๑๓๖๔ ๑๓๖๕ ๑๓๖๖ ๑๓๖๗ ๑๓๖๘ ๑๓๖๙ ๑๓๗๐ ๑๓๗๑ ๑๓๗๒ ๑๓๗๓ ๑๓๗๔ ๑๓๗๕ ๑๓๗๖ ๑๓๗๗ ๑๓๗๘ ๑๓๗๙ ๑๓๘๐ ๑๓๘๑ ๑๓๘๒ ๑๓๘๓ ๑๓๘๔ ๑๓๘๕ ๑๓๘๖ ๑๓๘๗ ๑๓๘๘ ๑๓๘๙ ๑๓๙๐ ๑๓๙๑ ๑๓๙๒ ๑๓๙๓ ๑๓๙๔ ๑๓๙๕ ๑๓๙๖ ๑๓๙๗ ๑๓๙๘ ๑๓๙๙ ๑๔๐๐ ๑๔๐๑ ๑๔๐๒ ๑๔๐๓ ๑๔๐๔ ๑๔๐๕ ๑๔๐๖ ๑๔๐๗ ๑๔๐๘ ๑๔๐๙ ๑๔๑๐ ๑๔๑๑ ๑๔๑๒ ๑๔๑๓ ๑๔๑๔ ๑๔๑๕ ๑๔๑๖ ๑๔๑๗ ๑๔๑๘ ๑๔๑๙ ๑๔๒๐ ๑๔๒๑ ๑๔๒๒ ๑๔๒๓ ๑๔๒๔ ๑๔๒๕ ๑๔๒๖ ๑๔๒๗ ๑๔๒๘ ๑๔๒๙ ๑๔๓๐ ๑๔๓๑ ๑๔๓๒ ๑๔๓๓ ๑๔๓๔ ๑๔๓๕ ๑๔๓๖ ๑๔๓๗ ๑๔๓๘ ๑๔๓๙ ๑๔๔๐ ๑๔๔๑ ๑๔๔๒ ๑๔๔๓ ๑๔๔๔ ๑๔๔๕ ๑๔๔๖ ๑๔๔๗ ๑๔๔๘ ๑๔๔๙ ๑๔๕๐ ๑๔๕๑ ๑๔๕๒ ๑๔๕๓ ๑๔๕๔ ๑๔๕๕ ๑๔๕๖ ๑๔๕๗ ๑๔๕๘ ๑๔๕๙ ๑๔๖๐ ๑๔๖๑ ๑๔๖๒ ๑๔๖๓ ๑๔๖๔ ๑๔๖๕ ๑๔๖๖ ๑๔๖๗ ๑๔๖๘ ๑๔๖๙ ๑๔๗๐ ๑๔๗๑ ๑๔๗๒ ๑๔๗๓ ๑๔๗๔ ๑๔๗๕ ๑๔๗๖ ๑๔๗๗ ๑๔๗๘ ๑๔๗๙ ๑๔๘๐ ๑๔๘๑ ๑๔๘๒ ๑๔๘๓ ๑๔๘๔ ๑๔๘๕ ๑๔๘๖ ๑๔๘๗ ๑๔๘๘ ๑๔๘๙ ๑๔๙๐ ๑๔๙๑ ๑๔๙๒ ๑๔๙๓ ๑๔๙๔ ๑๔๙๕ ๑๔๙๖ ๑๔๙๗ ๑๔๙๘ ๑๔๙๙ ๑๕๐๐ ๑๕๐๑ ๑๕๐๒ ๑๕๐๓ ๑๕๐๔ ๑๕๐๕ ๑๕๐๖ ๑๕๐๗ ๑๕๐๘ ๑๕๐๙ ๑๕๑๐ ๑๕๑๑ ๑๕๑๒ ๑๕๑๓ ๑๕๑๔ ๑๕๑๕ ๑๕๑๖ ๑๕๑๗ ๑๕๑๘ ๑๕๑๙ ๑๕๒๐ ๑๕๒๑ ๑๕๒๒ ๑๕๒๓ ๑๕๒๔ ๑๕๒๕ ๑๕๒๖ ๑๕๒๗ ๑๕๒๘ ๑๕๒๙ ๑๕๓๐ ๑๕๓๑ ๑๕๓๒ ๑๕๓๓ ๑๕๓๔ ๑๕๓๕ ๑๕๓๖ ๑๕

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

เมืองและวิกฤติทางการเมืองการทำการรัฐประหารความแตกแยกของคนในสังคมเกิดการชุมนุมการเคลื่อนไหวประท้วงเรียกร้องต่างๆในทางการเมืองส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมเสถียรภาพทางการเมืองรวมถึงความเชื่อมั่นจากต่างประเทศต่อประเทศไทยสมาชิกชุมชนบางส่วนจึงเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองตามแนวคิดของตนเองสมาชิกชุมชนบางคนแสดงออกอย่างเปิดเผยบางคนไม่แสดงออกจะรู้กันเฉพาะในกลุ่มไลน์ที่สนใจทางการเมืองความตื่นตัวทางการเมืองของสมาชิกชุมชนสมาชิกสนใจการเมืองมีการติดต่อกับนักการเมือง

กิจกรรมทางการเมืองสมาชิกชุมชนร่วมรับฟังความคิดเห็นเคลื่อนไหวทางการเมืองความคิดเห็นข้อมูลข่าวสารทางการเมืองในการชุมนุมทางการเมืองนั้นเกิดขึ้นหลังจากได้รับข่าวสารทางการเมืองของแต่ละคนแต่ละกลุ่มขึ้นอยู่กับประเด็นหรือเงื่อนไขทางการเมืองเป้าหมายที่ใช้นำเสนอต่อสมาชิกชุมชนให้เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองข้อมูลที่น่าเสนอหรือเชิญชวนเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองมีความชัดเจนไม่คลุมเครือเป็นที่ยอมรับของสมาชิกชุมชนพร้อมเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองส่วนมากเป็นความต้องการเรียกร้องให้มีการยุบสภาเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีลาออกแม้กระทั่งเรียกร้องให้ถอนร่างกฎหมายรวมถึงสมาชิกชุมชนรับ

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

conflicts ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม ธันวาคม 2558 220 วารสารบัณฑิตศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น in our society in fact people get alert and responded to political activity From the findings researcher suggests that Thailand should have to have the modern Political Demonstration law in order to protect the right of citizens and control the violence Keywords Political demonstration บทนำเป็นเวลาว่ากว่า 10 ปี นับจากปีพศ 2548 ถึงปีพศ 2557 ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤติทางการเมืองมาโดยตลอดทั้งนี้พบว่าในห้วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยมีการทำการรัฐประหาร 2 ครั้งเกิดการเลือกตั้ง 2 ครั้งและมียก รัฐมนตรีถึง 7 คนประเทศไทยต้องเผชิญกับความแตกแยกของคนในสังคมซึ่งแตกออกเป็นหลายฝ่ายเกิดการชุมนุมการเคลื่อนไหวประท้วงเรียกร้องต่างๆในทางการเมืองส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมเสถียรภาพทางการเมืองรวมถึงความเชื่อมั่นจากต่างประเทศต่อประเทศไทยจะเห็นได้ว่าสาเหตุหนึ่งของกระแสการเมืองที่รุนแรงเช่นนี้เป็นผลโดยตรงมาจากความตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนภายในประเทศความกระตือรือร้นและสนใจข่าวสารบ้านเมืองที่มีมากขึ้นลิขิตธีรเวคิน 2543 ส่งผลให้เกิดการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองระหว่างประชาชนด้วยกันอย่างกว้างขวางโดยประชาชนที่มีความคิดเห็นหรืออุดมการณ์ทางการเมืองสอดคล้องกันได้รวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อแสดงให้สังคมประจักษ์ถึงแนวทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองของกลุ่มซึ่งได้ใช้การชุมนุมและการเคลื่อนไหวของมวลชนในที่สาธารณะเพื่อหวังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตามเป้าหมายที่กลุ่มตนได้ตั้งไว้ในการประชุมเคลื่อนไหวที่ผ่านมาในห้วงเวลา

July December 2015 223 การจัดการชุมนุมทางการเมืองแนวร่วม ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปชกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อ ประชาธิปไตยโดยกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปปสจำนวน 5 คนในแต่ละกลุ่มโดยได้กำหนดโครงสร้างของข้อคำถามและประเด็นหัวข้อ สนทนาประกอบด้วยประเด็นองค์ประกอบของการชุมนุมประเด็นวิธีการจัดการชุมนุมประเด็นกลยุทธ์ในการจัดการชุมนุมรวมถึงผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บ ข้อมูลแวดล้อมจากสถานการณ์จริงของการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นเพื่อจะ ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความหลากหลายในมิติต่างๆและข้อเท็จจริงในการดำเนินการ จัดการชุมนุมทางการเมืองทั้งมิติของความรู้สึกและมิติของความกว้างในเรื่องของการจัดการการชุมนุมทางการเมืองเพื่ออธิบายปรากฏการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นของประเทศในห้วงปีพศ 2548 ถึงปีพศ 2557 ผลการศึกษา 1 องค์ประกอบของการชุมนุมในการชุมนุมทางการเมืองของแต่ละกลุ่มที่ผ่านมา ต้องมีประเด็นหรือเงื่อนไขทางการเมืองเกิดขึ้นก่อนเสมอตั้งนั้นองค์ประกอบแรก ของการชุมนุมทางการเมืองคือประเด็นหรือเป้าหมายที่ใช้ในการชุมนุมจะต้องมีความชัดเจนไม่คลุมเครือเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง นั้นๆซึ่งเป้าหมายที่ชัดเจนในการเรียกร้องนั้นต้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม สถานการณ์ทางการเมืองเช่นการเปลี่ยนข้อเรียกร้องให้มีการยุบสภาเปลี่ยนมา เป็นการให้คณะรัฐมนตรีลาออกหรือแม้กระทั่งการให้มีการถอนร่างกฎหมาย เปลี่ยนมาเป็นการกดดันให้คณะรัฐมนตรีลาออกทั้งนี้ความสำคัญของเงื่อนไข และเป้าหมายกับประเด็นในการชุมนุมนั้นผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้กลุ่มหนึ่ง ได้กล่าวไว้ว่าการเข้ามาแทรกแซงสื่อสามารถมวลชนไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์สื่อต่างๆทั้งยังมีการหมิ่นเหม่ต่อการหมิ่นสถาบันทำให้พวกเขาซึ่งเป็นคนไทยไม่อาจอยู่เฉยๆได้จำเป็นต้องลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องสถาบันให้คงอยู่ต่อไปแก่นักกลุ่มพันธมิตร

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

๑๒๐ การเข้าถึงประชาชนรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงจัดกิจกรรมทางการเมืองเพื่อนำเสนอปัญหาต่อผู้นำทางการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติจนสามารถกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นที่ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงรวมถึงสามารถกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้การแก้ไขปัญหาประสบความสำเร็จ 137 ๑๓๘ ประชาชนจะตัดสินใจเลือกสมาชิกของกลุ่มการเมืองภาคประชาชนที่ตนเองรู้จัก โดยดูจากหลักการนโยบายของกลุ่มการเมืองภาคประชาชนที่แสดงถึงการมีคุณธรรมพร้อมจัดการกับปัญหาสร้างความยุติธรรมให้กับชุมชนต้องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนรวมถึงการบริหารจัดการต่างๆที่เป็นไปตามวิถีทางการเมืองที่ประชาชน

เข้าถึงได้และตัดสินใจได้ 138 ๑๓๙ บ่งบอกได้ว่า การตัดสินใจในทางการเมืองของกลุ่มการเมืองภาคประชาชนจะตัดสินใจเลือกตัวแทนนักการเมืองเพราะตัวแทนที่เป็นนักการเมืองของกลุ่มมีความใกล้ชิดกับประชาชนการตัดสินใจเลือกสมาชิกของกลุ่มการเมืองภาคประชาชนโดยดูจากหลักการนโยบายของกลุ่มการเมืองภาคประชาชนที่แสดงถึงความมีคุณธรรมพร้อมจัดการกับปัญหาสร้างความยุติธรรมให้กับชุมชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนรวมถึงการบริหารจัดการต่างๆที่เป็นไปตามวิถีทางการเมืองที่ประชาชนเข้าถึงได้และตัดสินใจได้

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

ถึงความเป็นไปได้ที่จะนำมาปฏิบัติกลุ่มการเมืองภาคประชาชนในท้องถิ่นจะมีความเชื่อมโยงและใกล้ชิดกับนักการเมืองในท้องถิ่นทุกระดับช่วยให้เกิดการสนับสนุนการสร้างความสำเร็จเกี่ยวกับตัวนักการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนผู้ที่มีความจริงใจดำเนินงานการเมืองตามนโยบายที่ประกาศต่อประชาชนให้ความสำคัญกับประชาชนการแก้ปัญหาประชาชนมุ่งบริหารงานเพื่อประชาชนเป็นหลัก 2 ด้านการร่วมรณรงค์เลือกตั้งกลุ่มการเมืองภาคประชาชนมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมในการเลือกตั้งซึ่งเป็นการแสดงออกตามวิถีประชาธิปไตยซึ่งเครือข่ายวารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปางปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคมสิงหาคม 2564 132 การเมืองภาคประชาชนมีลักษณะของกลุ่มจิตอาสาเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองหรือการที่ประชาชนและกลุ่มการเมืองภาคประชาชนมีส่วนร่วมโดยการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งใจท้องถิ่นสร้างกระแสการเลือกตั้งการใช้สิทธิทางการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาประชาธิปไตยโดยเลือกตัวแทนของกลุ่มเข้าทำหน้าที่เป็นผู้นำทางการเมือง 3 ด้านการตัดสินใจในทางการเมืองของกลุ่มการเมืองภาคประชาชนจะตัดสินใจเลือกตัวแทนนักการเมืองเพราะตัวแทนที่เป็นนักการเมืองของกลุ่มมีความใกล้ชิดกับประชาชนการตัดสินใจเลือกสมาชิกของกลุ่มการเมืองภาคประชาชนโดยดูจากหลักการนโยบายของกลุ่มการเมืองภาคประชาชนที่แสดงถึงความมีคุณธรรมพร้อมจัดการกับปัญหาสร้างความยุติธรรมให้กับชุมชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนรวมถึงการบริหารจัดการต่างๆที่เป็นไปตามวิถีทางการเมืองที่ประชาชนเข้าถึงได้และตัดสินใจได้ 53 นาเสนอการส่งเสริมความเข้มแข็งการเมืองภาคประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาเสนอการส่งเสริมความเข้มแข็งการเมืองภาคประชาชนตามหลักอุปถัมภ์ธรรม 7 เพื่อนาสู่การปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1 ด้านหมั่นประชุมกันเป็นประจำหากต้องการความเข้มแข็งทางการเมืองของประชาชนประชาชนต้องมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมืองเพื่อนาเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นพัฒนาการให้เกิดกิจกรรมทางการเมืองเชิงสร้างสรรค์ผ่านการแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการประชุมร่วมแลกเปลี่ยนแนว

ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนผู้ที่มีความจริงใจดำเนินงานการเมืองตามนโยบายที่ประกาศต่อประชาชนให้ความสำคัญกับประชาชนการแก้ปัญหาประชาชนมุ่งบริหารงานเพื่อประชาชนเป็นหลัก 2 ด้านการร่วมรณรงค์เลือกตั้งกลุ่มการเมืองภาคประชาชนมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมในการเลือกตั้งซึ่งเป็นการแสดงออกตามวิถีประชาธิปไตยซึ่งเครือข่ายวารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลาปางปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคมสิงหาคม 2564 132 การเมืองภาคประชาชนมีลักษณะของกลุ่มจิตอาสาเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองหรือการที่ประชาชนและกลุ่มการเมืองภาคประชาชนมีส่วนร่วมโดยการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งใจท้องถิ่นสร้างกระแสการเลือกตั้งการใช้สิทธิทางการเมืองตามวิถีประชาธิปไตยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการยกระดับการพัฒนาประชาธิปไตยโดยเลือกตัวแทนของกลุ่มเข้าทำหน้าที่เป็นผู้นำทางการเมือง 3 ด้านการตัดสินใจในทางการเมืองของกลุ่มการเมืองภาคประชาชนจะตัดสินใจเลือกตัวแทนนักการเมืองเพราะตัวแทนที่เป็นนักการเมืองของกลุ่มมีความใกล้ชิดกับประชาชนการตัดสินใจเลือกสมาชิกของกลุ่มการเมืองภาคประชาชนโดยดูจากหลักการนโยบายของกลุ่มการเมืองภาคประชาชนที่แสดงถึงความมีคุณธรรมพร้อมจัดการกับปัญหาสร้างความยุติธรรมให้กับชุมชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนรวมถึงการบริหารจัดการต่างๆที่เป็นไปตามวิถีทางการเมืองที่ประชาชนเข้าถึงได้และตัดสินใจได้ 53 นาเสนอการส่งเสริมความเข้มแข็งการเมืองภาคประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาเสนอการส่งเสริมความเข้มแข็งการเมืองภาคประชาชนตามหลักอุปถัมภ์ธรรม 7 เพื่อนาสู่การปฏิบัติดังต่อไปนี้ 1 ด้านหมั่นประชุมกันเป็นประจำหากต้องการความเข้มแข็งทางการเมืองของประชาชนประชาชนต้องมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมืองเพื่อนาเสนอปัญหา

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

๑๒๑๔๔๔องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยโดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางการเมืองการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามการรับรู้ของประชาชนเพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยศึกษามีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประชาชนและนำเสนอการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามการรับรู้ของประชาชนซึ่งผู้วิจัยได้องค์ความรู้ดังแผนภาพ

เพื่อการพัฒนาการระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ พระราชบัญญัติสภาวโสภาและคณะ 2563 วิจัยเรื่องการประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยองเป็นต้นจากสภาพปัญหาดังกล่าวผู้เขียนวิจัยเห็นว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตยตามการรับรู้ของประชาชนในอาเภอนิคมนพัฒนาจังหวัดระยองว่ามีผลต่อการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองอย่างไรและเพื่อทราบถึงการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองของประชาชนในอาเภอนิคมนพัฒนาว่ามีการปกครองแบบประชาธิปไตยให้ประสบความสำเร็จในสังคมอย่างไรให้ประชาชนนอกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงอย่างพร้อมเพียงกันหรือมีปัจจัยอะไรที่จะทำให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและส่งเสริมให้เกิดเสถียรภาพในการปกครองซึ่งรวมถึงสื่อข่าวสารความดีในการเลือกรับสถานที่ในการเลือกรับและเหตุผลในการเลือกรับข่าวสารซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการเลือกข่าวสารทางการเมืองที่ตรงกับความสนใจของประชาชนรูปแบบในการนำเสนอข่าวสารทางการเมืองรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจที่จะศึกษาและมีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นวัตถุประสงค์การวิจัย 1 เพื่อศึกษาการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อสภาพการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในอาเภอนิคมนพัฒนาจังหวัดระยอง 2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ของประชาชนที่มีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในอาเภอนิคมนพัฒนาจังหวัดระยองโดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3 เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคข้อเสนอนแนะและแนวทางการเสริมสร้างความรู้ของประชาชนที่มีต่อความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยในอาเภอนิคมนพัฒนาจังหวัดระยองวิธีดำเนินการวิจัยรูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีแบบผสม

๑๒๒๒๒๒องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามการรับรู้ของประชาชนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยความเข้มแข็งของการปกครองจะเกิดขึ้นได้จะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองเป็นเพียงกระบวนการหนึ่งในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการร่วมดำเนินการเลือกตั้งและการตัดสินใจในทางการเมืองเพื่อนำการเมืองไปสู่ความเข้มแข็ง โดยเน้นหนักและให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ผู้นำประเทศได้รับอำนาจและความชอบธรรมในการบริหารประเทศจาก

เมืองในระบอบประชาชนในจังหวัดตากแตกต่างกันน่าจะเป็นเพราะประชาชนมีความรู้และมีความเข้าใจเรื่องการเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเท่าทันสอดคล้องกับสรวงสุดาพลเจริญ 2542 ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยศึกษากฎเกณฑ์ตามอดพบวว่าอายุอาชีพการศึกษารายได้แตกต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแตกต่างกัน 4 พฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดตากน่าจะเป็นเพราะการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดตากจะสูงก็ต่อเมื่อประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักคุณค่าและความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยเฉพาะเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยทำให้การเข้ามาแข่งขันทางการเมืองจะต้องแสดงความรู้ความสามารถและการเป็นคนมีคุณธรรมเพื่อขอรับความไว้วางใจหรือขอฉันทานุมัติจากประชาชนให้เข้าไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับอรุณีพัฒน์ผลสุขุม 2547 ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนพบว่าวารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคมมิถุนายน 2562 178 การใช้สิทธิ์เลือกตั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของพลเมืองไทยตามรัฐธรรมนูญจึงแสดงออกในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยพฤติกรรมกรชักจูงให้ผู้อื่นเลือกตั้งผู้ที่ตนสนับสนุนมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดตากน่าจะเป็นเพราะการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดตากจะสูงก็ต่อเมื่อประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักคุณค่าและความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยเฉพาะเพื่อเป็นการแสดงออก

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

๑๒๕๖๓ที่๕สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามการรับรู้ของประชาชนมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประชาชนและนำเสนอการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามการรับรู้ของประชาชนผู้วิจัยได้กำหนดใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ Qualitative Research ผลจากการวิจัยสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้๕๑สรุปผลการวิจัย๕๑๑การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองในการ

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในภาพรวมอยู่ในระดับมากในรายด้านพบว่าปัจจัยความเสมอภาคทางสังคมและทางการเมืองมีระดับสูงสุดรองลงมาคือปัจจัยสิ่งจูงใจสมมติฐานที่ 2 การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดที่จำแนกตามลักษณะบุคคลที่แตกต่างกันผลการค้นพบยืนยันตามสมมติฐานที่กำหนดไว้กล่าวคือเพศที่แตกต่างก็มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาชนในจังหวัดตากไม่ Journal of Pacific Institute of Management Science Vol5 No1 January June 2019 175 แตกต่างกันในส่วนอายุระดับการศึกษารายได้และอาชีพที่แตกต่างก็มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาชนในจังหวัดตากแตกต่างกันสมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดตากผลการค้นพบยืนยันตามสมมติฐานที่กำหนดไว้กล่าวคือพฤติกรรมทางการเมืองมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดตากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อถือ 01 อภิปรายผลการวิจัยผู้วิจัยได้นำผลการวิจัยมาสรุปเพื่ออภิปรายผลโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1 ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนในจังหวัดตากในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางรองลงมาระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสูงตามลำดับในรายด้านพบว่าการใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ในระดับมากน่าจะเป็นเพราะประชาชนมีความรู้และมีความเข้าใจในเรื่องการเมืองตลอดจนการได้รับความแนะนำและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของจรลลงสวัสดิ์ 2533 ที่ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของจังหวัดนครสวรรค์พบว่าการใช้สิทธิเลือกตั้งการคิดแผนสติกเกอร์สนับสนุนพรรคการเมืองส่งผลให้ประชาชน

การเมืองภาคประชาชนโดยดูจากหลักการนโยบายของกลุ่มการเมืองภาคประชาชนที่แสดงถึงความมีคุณธรรมพร้อมจัดการกับปัญหาสร้างความยุติธรรมให้กับชุมชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนรวมถึงการบริหารจัดการต่างๆที่เป็นไปตามวิถีทางการเมืองที่ประชาชนเข้าถึงได้และตัดสินใจได้ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านในท้องถิ่นมากกว่าการกำหนดนโยบายกว้างๆของพรรคการเมืองที่มุ่งแก้ไขปัญหาในระดับประเทศและจัดการกับปัญหาไม่ได้จริงตามที่นโยบายของพรรคการเมืองประกาศไว้๕๒อภิปรายผล๕๒๑การ

สร้างการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นโดยเลือกตั้งการเมืองที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นกลุ่มการเมืองภาค 8 นิตยสารคำคมและเชี่ยวชาญอาควินคุณวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายาวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคมมิถุนายน 256๐ หน้า 12513๐วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลพบุรีปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคมสิงหาคม 2564 134 ประชาชนในท้องถิ่นจะมีความเชื่อมโยงและใกล้ชิดกับนักการเมืองในท้องถิ่นทุกระดับช่วยให้เกิดการสนับสนุนการสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวนักการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน 2 ด้านการร่วมรณรงค์เลือกตั้งประชาชนมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมในการเลือกตั้งซึ่งเป็นการแสดงออกตามวิถีประชาธิปไตยซึ่งเครือข่ายการเมืองภาคประชาชนมีลักษณะของกลุ่มจิตอาสาเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองหรือการที่ประชาชนและกลุ่มการเมืองภาคประชาชนมีส่วนร่วมโดยการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในท้องถิ่นสร้างกระแสการเลือกตั้งการใช้สิทธิทางการเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 3 ด้านการตัดสินใจทางการเมืองประชาชนจะตัดสินใจเลือกตัวแทนนักการเมืองโดยดูจากหลักการนโยบายของกลุ่มการเมืองภาคประชาชนที่แสดงถึงความมีคุณธรรมพร้อมจัดการกับปัญหาสร้างความยุติธรรมให้กับชุมชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชุมชนรวมถึงการบริหารจัดการต่างๆที่เป็นไปตามวิถีทางการเมืองที่ประชาชนเข้าถึงได้สอดคล้องกับถวิลวดีบุริกุล 9 ได้วิจัยเรื่องแนวทางการประเมินการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชนในบริบทของการกระจายอำนาจสู่ผลการวิจัยพบว่าการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เกิดจากการเรียนรู้และพัฒนาการจนเกิด

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

รู้ทางการเมืองและความสนใจทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากการเปิดรับข่าวสารทางเมืองนี้ส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครจังหวัดสมุทรปราการโดยผลการศึกษาพบว่าความสนใจทางการเมืองส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครจังหวัดสมุทรปราการสูงสุดรองลงมาคือความรู้ทางการเมืองและทัศนคติทางการเมืองตามลำดับ๕๒๒การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประชาชนการ

มีลำดับส่วนรูปแบบที่เหมาะสมในการรณรงค์เลือกตั้งควรใช้แนวทางการมีส่วนร่วมในการดำเนินทุกกิจกรรมโดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรณรงค์ได้แก่ กอดจวกกอดบอดผู้สมัครและประชาชนและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษฎากรณเฑียรทอง 4 ๕ ได้วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนางัวว่าอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีกรณีศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนางัวพบว่าด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจประชาชนมีส่วนร่วมในการ

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

มีการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยพบว่าด้านการรับข่าวสารทางการเมืองมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาคือด้านการกล่อมเกลากลางทางการเมืองและการใช้สิทธิเลือกตั้งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดตามลำดับ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจำแนกตามเพศอายุระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ต่อเดือนดังนี้ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจำแนกตามเพศพบว่าประชาชนมีการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่โดยรวมเพศชายและเพศหญิงอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยเพศชายพบว่าด้านการรับข่าวสารทางการเมืองมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาคือด้านการกล่อมเกลากลางทางการเมืองและด้านการใช้สิทธิเลือกตั้งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดตามลำดับเพศหญิงพบว่าด้านการรับข่าวสารทางการเมืองมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดรองลงมาคือด้านการกล่อมเกลากลางทางการเมืองและด้านการใช้สิทธิเลือกตั้งมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดตามลำดับ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจำแนกตามอายุพบว่าประชาชนมีการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่โดยรวมอายุ 1830 ปีอายุ 3145 ปีอายุ 4660 ปีอายุ 61 ปีขึ้นไปอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา

ศึกษาขึ้นพื้นฐานกรุงเทพฯ วิทยานิพนธ์ ๒๕๔๘ หน้า ๑๓๓๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเอกสารชุดแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเล่ม๑ แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษากรุงเทพฯ โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ๒๕๕๖ หน้า ๑๘๓๘ วารสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ ๒๕๖๒ การให้การศึกษารวมอย่างต่อเนื่องเป็นการส่งเสริมให้คนมีความรู้ความคิดของตนเองช่วยให้ประชาชนมั่นใจในตนเองมากขึ้น การให้การศึกษารวม โดยให้ประชาชนมีโอกาสทดลองคิดปฏิบัติจะช่วยให้ประชาชนสามารถคุ้มครองตนเองได้รู้จักวิเคราะห์เห็นคุณค่าของงานและนำไปสู่การเข้าร่วมในการพัฒนา๕ หลักการทำงานเป็นทีมสามารถนำมาใช้ในการแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาได้คือหลักการสร้างพลังชุมชนการรวมกลุ่มกันทำงานจะทำให้เกิดพลังในการทำงานและทำให้งานเกิดประสิทธิภาพ๑๘ กฤษฎากรณเฑียรทอง ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนางัวว่าอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีกรณีศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนางัวว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนางัวว่าอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลจำแนกตามเพศอายุการศึกษาอาชีพและรายได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนที่เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลนางัวโดยที่ประชาชนได้เสนอความต้องการของชุมชนให้ได้รับการบรรจุในโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาลตำบลนางัวเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาในปีถัดไปด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์พบว่าประชาชนได้ผลจากการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนางัวด้านการมีส่วนร่วมดำเนินการพบว่าการดำเนินการประชาชนมีส่วนร่วมในการได้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพราะคิดว่าจะทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นด้าน

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

ประชุมที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลนางัวโดยที่ประชาชนได้เสนอความต้องการของชุมชนให้ได้รับการบรรจุในโครงการหรือกิจกรรมของเทศบาลตำบลนางัวเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาในปีถัดไปด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์พบว่าประชาชนได้ผลจากการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนางัวทำให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการบริการจากเทศบาลตำบลนางัวได้๑๘ชนิดนิลพานิชและภูธรชนพวงศกรการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบทในเอกสารการสอนชุดวิชาความรู้ทั่วไปสำหรับการพัฒนาระดับตำบลหมู่บ้านพิมพ์ครั้งที่๓๓หน่วยที่๕๓๓บทที่๑๖พิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช๒๕๓๒หน้า๓๖๒๕๕ Journal of Mahachula Phrae Campus Vol 14 No 1 January/June 2019 จัดทำแผนงานโครงการที่มีลักษณะเป็นวัตถุประสงค์ของเช่นเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการประกอบอาชีพของกลุ่มแม่บ้านเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั้งโดยทางปฏิบัติงานประจำวันของประชาชนรวมถึงเป็นแนวทางในการเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพด้านการมีส่วนร่วมดำเนินการพบว่าการดำเนินการประชาชนมีส่วนร่วมในการได้เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพราะคิดว่าจะทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพราะจะทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้นและส่งผลต่อประชาชนได้เข้าร่วมปฏิบัติตามนโยบายแผนงานโครงการเทศบาลตำบลนางัวให้มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลพบว่าเทศบาลนางัวได้เปิดโอกาสให้ท่านเข้าร่วมควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยได้มีการแต่งตั้งประชาชนเข้าเป็นกรรมการประเมินผลแผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนาและมีส่วนร่วมในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นจากประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนางัว๑๙ข้อผูกขาดมงคลได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการช่วยเหลือผู้พิการจากโรคหลอดเลือดสมองตำบลสันป่าเป้าอำเภอสันทราย

มีการเลือกตั้งเป็นต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของพรสวรรค์สุดะดาน 5 ๖ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการกล่อมเกลากองการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยผลการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองประกอบด้วยการถ่ายทอดพฤติกรรมทางการเมืองการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการเมืองการถ่ายทอดบรรทัดฐานทางสังคมหลักการอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนหลักการสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี

มีกิจกรรมประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นและเทศบาลยังมีมาตรการปกป้องคุ้มครองประชาชนให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญพบว่าเทศบาลควรมีการจัดการประชุมประชาชนในท้องถิ่นเป็นประจำความความเคารพและเชื่อฟังผู้นำท้องถิ่นก่อให้เกิดความสามัคคีตามหลักอภิชาตธรรมทำให้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองดีขึ้นประชาชนมีความสุขทั่วหน้าและการพัฒนาประเทศก้าวหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืนสอดคล้องกับแนวคิดอภิชาตธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในสังคตกรนิยาสัตตกนิบาตไทย 2539 ที่กล่าวว่าความเจริญจะไม่มีความสำเร็จปราศจากการที่ทุกคนประชุมกันเนื่องด้วยพร้อมเพรียงกันประชุมไม่บัญญัติสิ่งที่มีได้บัญญัติไว้ให้ความเคารพนับถือผู้ใหญ่ไม่ฉุดคร่าขึ้นใจกุลสตรีหรือกุลกุมารีเคารพสักการะบูชาเจดีย์อารักขาคุ้มครองป้องกันพระอรหันต์ทั้งหลายจะไม่มีความสำเร็จปราศจากที่ยังมีและใส่ใจในอธิชาตธรรมทั้ง 7 ประการนี้ผู้สอดคล้องกับงานวิจัยของพรสวรรค์สุดะดาน 2558 ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการกล่อมเกลากองการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยผลการวิจัยพบว่ากรกล่อมเกลากองการเมืองวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันโดยมีความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันสูงที่สุดและมีสมการสำหรับไปใช้ในแนวทางการมีส่วนร่วมทางการเมืองประกอบด้วยการถ่ายทอดพฤติกรรมทางการเมืองการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางการเมืองการถ่ายทอดบรรทัดฐานทางสังคมหลักการอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

ความเป็นมนุษย์รวมถึงหลักการเสียงข้างมากควมคู่ไปกับการเคารพในสิทธิของเสียงข้างน้อยและสอดคล้องกับงานวิจัยของกุสลิทซ์ซันติกุล 6 ๗ ได้วิจัยเรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพบว่าประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นลักษณะลำดับขั้นฐานเจดีย์ซึ่งเปรียบเทียบได้ว่าการเป็นฐานเจดีย์นั้นทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ก่อนส่วนอื่นมากที่สุดและเข้าถึงง่ายที่สุดโดยเปรียบเทียบให้เห็นว่ากิจกรรมทางการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดและเข้าถึงง่ายที่สุดนั้นจะ

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

ในปัจจุบันบุคลากรมีความต้องการในรูปแบบที่สร้างขึ้นทั้ง 6 ด้านสอดคล้องกับงานวิจัยของกุสลิทซ์ซันติกุล 2553 307334 ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิตกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่ามีการใช้สิทธิเลือกตั้งติดตามข่าวสารทางการเมืองและด้านการสนทนาเรื่องการเมืองส่วนรายด้านที่อยู่ระดับต่ำได้แก่ด้านการชุมนุมทางการเมืองด้านการติดต่อนักการเมืองและด้านการเข้าร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคการเมืองและกลุ่มทางการเมืองต่างๆประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นลักษณะลำดับขั้นฐานเจดีย์ซึ่งเปรียบเทียบได้ว่าการเป็นฐานเจดีย์ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ก่อนส่วนอื่นมากที่สุดและเข้าถึงง่ายที่สุดโดยเปรียบเทียบให้เห็นว่ากิจกรรมทางการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดและเข้าถึงง่ายที่สุดนั้นจะเป็นฐานของการสร้างประชาธิปไตยซึ่งกิจกรรมที่ประชาชนเข้าถึงมากที่สุดได้แก่รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยไปเลือกตั้งผู้แทนท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหหรือสมาชิกวุฒิสภาส่วนนั้นเองข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะเชิงนโยบายควรจัดกิจกรรมโครงการเพื่อสร้างจิตสำนึกต่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองให้มากขึ้นข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไปควรศึกษาปัจจัยวัฒนธรรมทางการเมืองที่ส่งผลต่อความสำเร็จของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Reference Cummings T G Worley C G 1997 Organization Development Change 16 edition Cincinnati Ohio SouthWestern Collego Publishing Henimpanich C 2004 Policy analysis scopes concepts theories and case studies Nonthaburi Sukhothai Thammathirat Open University in Thai Khantikul P 2010 A Political Participation Model of the

ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ดังนี้๕๓๑ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย๕๓๑๑ควรมีการกำหนดนโยบายการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยการบูรณาการร่วมในการลงปฏิบัติในพื้นที่จริงเพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในพื้นที่ของตนอย่างแท้จริง๖พรสวรรค์สู่คณะกรรมาธิการกล่อมเกลางานการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นปีที่๑๒ฉบับที่๒กรกฎาคมธันวาคม๒๕๕๗กุสลิทซ์ซันติกุลรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมือง

และความคิดเห็นต่อการงานของรัฐบาลและองค์กรอิสระรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสกวและสถาบันพระปกเกล้าภิวัตน์แจ่มกระจ่าง 2557 ความสัมพันธ์ของการสื่อสารที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครจังหวัดสมุทรปราการวารสารศึกษภัฏบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม เมษายนปีพหุพิศุทธิ์ 2521 พัฒนาทางการเมืองกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยรามคาแหงชงชัยวงศชัยสุวรรณครและเทียนชัยวงศชัยสุวรรณคร 2542 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนชั้นกลางรายงานวิจัยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนั้นทวารวระณะภูติ 2539 การมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานสาธารณสุขสุโขทัยจังหวัดสุพรรณบุรีวิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคาแหงบวรศักดิ์สุวรรณโณและถวิลวดีบุริกุล 2548 ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมกรุงเทพมหานครสถาบันพระปกเกล้าพิชเนศวรสารปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคมมิถุนายน 2559 164 พรรคดีผองผั่ว 2526 ชาวสารการเมืองของคนไทยกรุงเทพมหานครเจ้าพระยาการพิมพ์พรสวรรค์สุดะดาน 2558 การกล่อมเกลางานการเมืองและวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคมธันวาคมกุสลิทซ์ซันติกุล 2553 รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารายงานการวิจัยวิทยานิพนธ์มีมากและคณะ 2547 หน้าที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกรุงเทพมหานครราชไทยเพรสวิวัฒนาการ 2536 การกำหนดและการนาแผน 3 เขตยุทธศาสตร์การณรงค์เลือกตั้งไปปฏิบัติกรณีวิจัยปฏิบัติการในเขตเลือกตั้งจังหวัดนครราชสีมาวิทยานิพนธ์รัฐศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิต

TEXT FROM SUBMITTED DOCUMENT

TEXT FROM SOURCE DOCUMENT(S)

drgolfbmw168 icloudcom ๖ประวัติการศึกษา๒๕๕๗ศบภาษาอังกฤษ
 ธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา๕๕๖รปมการจัดการสำหรับนักบริหาร
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์๒๕๕๙ปรดสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัย
 เกรีก๗สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษแตกต่างจากวุฒิการศึกษาระบบสาขา
 วิชาการสาขาวิชารัฐศาสตร์๘ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้ง
 ภายในและภายนอกประเทศโดยระบุสถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวย
 การแผนงานวิจัยหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย๙ผู้อำ
 นวยการแผนงานวิจัยไม่มี๑๒หัวหน้าโครงการวิจัยชื่อโครงการวิจัยการมีส่วนร่วม

อังกฤษ 2 ระบบเลขหมายประจำตัวประชาชน 3 ระบบตำแหน่งบริหารวิชาการที่เป็น
 ปัจจุบัน 4 ระบบหน่วยงานที่สังกัดและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกพร้อม
 หมายเลขโทรศัพท์โทรสารและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ email 5 ระบบ
 ประวัติการศึกษา 6 ระบบสาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษซึ่งอาจแตกต่างจาก
 วุฒิการศึกษาได้ 7 ระบบประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้ง
 ภายในและภายนอกประเทศอาทิสถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวย
 การแผนงานวิจัยหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัยเป็นต้น
 71 ระบบชื่อแผนงานวิจัยในฐานะผู้อำนวยกรแผนงานวิจัยชื่อแผนงานวิจัย 72
 ระบบชื่อโครงการวิจัยในฐานะที่ตนเองเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยชื่อโครงการวิจัย
 73 ระบบชื่องานวิจัยที่ทำเสร็จแล้วชื่อผลงานวิจัยปีที่พิมพ์การเผยแพร่สถานภาพ
 และแหล่งทุนในการทำวิจัย 74 งานวิจัยที่กำลังทำชื่อขอเสนอการวิจัยแหล่งทุน
 และสถานภาพในการทำวิจัยว่าได้ทำการวิจัยเสร็จแล้วประมาณร้อยละเท่าใด
 หมวด 1 กรณีที่หน่วยงานมิได้ทำการวิจัยเองแต่ใช้วิธีจัดจ้างโปรดใช้แบบว
 1 ซโดยระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ให้มากที่สุดพร้อมทั้งแนบ
 แบบข้อกำหนด terms of referenceTOR การจัดจ้างทำการวิจัยด้วย 2 กรณี
 แผนงานวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในบึงงบประมาณที่ผ่านมา
 และนักวิจัยมีความประสงค์จะเสนอขอของประมาณการวิจัยในบึงงบประมาณต่อไป
 ต้องจัดทำแผนงานวิจัยประกอบการเสนอขอของประมาณการวิจัยด้วย 3 ระบบข้อมูลโดย
 ละเอียดในแต่ละข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ในการ
 ประเมินผล 4 กรณีแผนงานวิจัยที่มีการใช้สัตว์ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้
 สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สาขาวิจัยแห่งชาติผนวก 11 และจัดทำเอกสาร
 แนบตามแบบฟอร์มใบรับรองในผนวก 12 จำนวน 1 ชุด

ทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามการรับรู้ของ
 ประชาชน๙งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้วชื่อผลงานวิจัยปีที่พิมพ์การเผยแพร่และ
 แหล่งทุนอาจมากกว่า๑เรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบ
 ประชาธิปไตยตามการรับรู้ของประชาชน

ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ๐๕๖ข้อเสนอแนะจากการวิจัยเรื่องการ
 มีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอำเภอรัตนบุรี
 จังหวัดสุรินทร์ผู้วิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจและนำมาเป็นข้อเสนอแนะดังนี้๑ผลการ
 วิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน
 อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์โดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากดังนั้นควรวิจัย
 แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมทางการเมือง๒ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
 ระบอบประชาธิปไตยของประชาชนอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ด้านการร่วม
 กิจกรรมทางการเมืองโดยรวมมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางและมีค่าเฉลี่ย
 น้อยกว่าทุกด้านดังนั้นควรวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน
 ระบอบประชาธิปไตยด้านการร่วมกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนอำเภอ
 รัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ผลการวิจัย